


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 

ครั้งที่ ๗ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ 
วันศุกรที่ ๒๗ และวันเสารที่ ๒๘ มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ณ ตึกรัฐสภา 
    

                     หนา 
ระเบียบวาระที่ ๑  กระทูถาม  ไมมี      ๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม   ไมมี   ๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี    ๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี  ๑ 
 
ญัตติดวน 
  ๑. ลงมติญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมต ิ  ๑ 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ซึ่ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวน ๑๖๑ คน เปนผูเสนอ 
  ๒. ลงมติญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมต ิ  ๑ 
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ซึ่ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวน ๑๖๐ คน เปนผูเสนอ 
ผูอภิปราย 
  - นายชูศักดิ์ ศิรินิล      ๓ 
  - นายอลงกรณ พลบุตร     ๓ 
  - นายสามารถ แกวมีชัย     ๔ 
  - นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร    ๕, ๖ 
  - นายสุขุมพงศ โงนคํา      ๖, ๙, ๑๗ 
 



- ๒ - 
หนา 

  - นายสุทิน คลังแสง      ๖, ๑๓, ๒๓ 
  - นายเชน เทอืกสุบรรณ     ๗ 
  - นายบัญญัติ บรรทัดฐาน     ๘, ๒๑ 
   - นายสมเกยีรติ ศรลัมพ     ๑๐ 
  - นายวิรัตน กัลยาศิริ      ๑๒ 
  - นายสุทัศน เงินหมื่น      ๑๓ 
  - รอยโท กุเทพ ใสกระจาง     ๑๔ 
  - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ     ๑๕ 
  - นายจุมพฏ บุญใหญ      ๑๖ 
  - นางสาวกญัจนา ศิลปอาชา     ๑๘ 
  - นายพีรพันธุ พาลสุุข      ๑๙ 
  - นายสุนัย จลุพงศธร      ๒๐ 
  - นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท     ๒๐ 
  - นายอดุลย วันไชยธนวงศ     ๒๒ 
  - นายสุทธ ิปญญาสกุลวงศ     ๒๔ 
  - นายสุวโรช พะลัง      ๒๕ 
  - นางสาวรังสิมา รอดรัศมี     ๒๕ 
  - นายทิวา เงนิยวง      ๓๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  
  ๑. เลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา  ๓๔ 
จํานวน ๓๕ คณะ ๆ ละ ๑๕ คน ตามขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ 
ผูอภิปราย 
  - นายสามารถ แกวมีชัย     ๓๔ 
  - นางอนุสรา ยังตรง      ๓๕, ๓๘ 

 



- ๓- 
           หนา 
  - นางสาวพิมพภัทรา วิชยักุล     ๓๖ 
  - นายเสมอกนั เที่ยงธรรม     ๓๖, ๓๙, ๔๒, ๕๓, 
          ๕๔, ๕๘, ๖๐, ๖๗ 
  - นายอลงกต มณีกาศ      ๓๗, ๔๕, ๕๑, ๕๓, 
          ๑๐๔ 
  - นายปกรณ มุงเจริญพร     ๓๗, ๔๓, ๕๓, ๖๔, 
          ๗๓ 
  - นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาววิัฒน   ๓๙ 
  - นายนพดล พลซื่อ      ๓๙, ๕๖, ๖๑, ๙๔, 

๙๗, ๑๑๓, ๑๑๗,  
๑๒๘ 

   - นายสรวงศ เทียนทอง     ๔๐, ๖๗, ๑๐๒, 
          ๑๑๕, ๑๒๒ 
  - นางนฤมล ธารดํารงค     ๔๑, ๔๔ 
  - นายวุฒิพงษ นามบุตร     ๔๑, ๔๒, ๕๘, ๖๓ 
  - นายสุทิน คลังแสง      ๔๑ 
  - นางสาวสพุัชรี ธรรมเพชร     ๔๒, ๔๔ 
                      - นายสิริพงศ อังคสกลุเกียรต ิ     ๔๕, ๔๗,  ๕๐ 
   - นายวัชรพล โตมรศักดิ์     ๔๕, ๔๘, ๕๖, 
          ๖๕, ๗๕, ๙๗, 
          ๑๐๐, ๑๑๕, ๑๒๐, 
          ๑๒๗ 
  - นางสาวพรพิมล ธรรมสาร     ๔๖, ๔๘, ๔๙  
  - นางพจนารถ แกวผลึก     ๔๗, ๗๒, ๑๑๙ 
  - นายไตรรงค ติธรรม      ๔๘, ๕๐ 
 



- ๔ - 
           หนา 
   - นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ     ๕๐   
  - นางชมพู จนัทาทอง      ๕๒, ๕๕ 
  - นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ     ๕๒ 
  - นางสาวปรีชญา ขําเจรญิ     ๕๒, ๑๐๐ 
  - นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข     ๕๗, ๕๙ 
  - นางนันทพร วีรกุลสุนทร     ๕๘, ๖๙ 
  - นายเจริญ จรรยโกมล     ๖๐ 
  - นางอรอนงค คลายนก     ๖๐ 
  - นายนรพล ตันตมินตรี     ๖๑, ๖๗, ๗๐, ๘๖,
          ๘๘, ๙๑ 
  - พันตํารวจโท นุกลู แสงศิริ     ๖๑ 
  - นางสาวปาริชาติ ชาลเีครือ     ๖๓, ๖๖ 
  - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ     ๖๔, ๙๔ 
  - นายอรรถพร พลบุตร      ๖๖ 
  - นางปานหทัย เสรีรักษ     ๖๙, ๗๑ 
  - นายภราดร ปริศนานันทกุล     ๗๐,๗๒, ๗๗, ๘๐, 
          ๘๓, ๘๖ 
  - นายวทิยา บุตรดีวงค      ๗๒, ๗๖ 
  - นางสาววิสาระดี เตชะธรีาวัฒน    ๗๔, ๗๖ 
  - นางสาวอรอนงค กาญจนชูศักดิ ์    ๗๔ 
  - นายทศพล เพ็งสม      ๗๗ 
  - นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ ์     ๗๘ 
  - นางพัฒนา สังขทรัพย     ๗๙, ๘๒, ๑๑๘ 
  - นายฐนโรจน โรจนกลุเสฎฐ     ๗๙ 
  - นายพิกิฏ ศรีชนะ      ๘๐, ๘๓, ๑๐๗
      



- ๕ - 
           หนา 

- นางพรทิวา นาคาศัย  ๘๑, ๘๓, ๙๕,  
   ๑๐๔ 
- นายอัฏฐพล โพธพิิพิธ  ๘๒ 
- นางบุญร่ืน ศรีธเรศ  ๘๕, ๘๗ 
- นายสรวุฒิ เนื่องจํานง  ๘๕ 
- นายสําราญ ศรีแปงวงค  ๘๘ 
- นายยุทธนา โพธสธุน  ๘๘, ๙๑, ๙๗, 
  ๙๙, ๑๐๒ 
- นางฟาริดา สุไลมาน  ๘๙, ๙๓ 
- นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย  ๙๐ 

  - นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์     ๙๒ 
  - นายบัญญัติ เจตนจันทร     ๙๓ 
  - นายสิรินทร รามสูต      ๙๕, ๙๘ 
  - นายสราวุธ ออนละมัย     ๙๖ 
  - นายสาคร เกี่ยวของ      ๙๘, ๑๐๙ 
  - นายปุระพฒัน วิเศษจนิดาวัฒนา    ๑๐๐ 
  - นายพีระเพชร ศิริกุล      ๑๐๑, ๑๐๓ 
  - นายมนตรี ปานอยนนท     ๑๐๑ 
  - นายสุรันต จันทรพิทักษ     ๑๐๓ 
  - นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ     ๑๐๔, ๑๐๖, ๑๑๐, 
          ๑๑๒, ๑๑๕ 
  - นางสาวสนุทรี ชัยวิรัตนะ     ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๐๙ 
  - นายสุทธ ิปญญาสกุลวงศ     ๑๐๖ 
  - นายสุวโรช พะลัง      ๑๐๗ 

 
 
 



- ๖ - 
           หนา 
   - วาที่รอยตรี สุเมธ ฤทธาคนี     ๑๐๘ 
  - นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน    ๑๑๐, ๑๒๐ 
  - นางดวงแข อรรณนพพร     ๑๑๑, ๑๒๖ 
  - นายพิษณุ หัตถสงเคราะห     ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๖, 
          ๑๓๑ 
  - นางสาวผองศรี ธาราภูมิ     ๑๑๖ 
  - นายเชวงศกัดิ์ เรงไพบูลยวงษ    ๑๑๗, ๑๑๙, ๑๒๒, 
          ๑๒๔, ๑๒๗ 
  - นายนิรมิต สุจารี      ๑๒๑ 
  - นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล     ๑๒๒ 
  - นายปริญญา ฤกษหราย     ๑๒๔ 
  - นายยุคล ชนะวัฒนปญญา     ๑๒๔ 
  - นายเกียรติกร พากเพียรศิลป    ๑๒๕ 
  - นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล     ๑๒๘, ๑๓๑, ๑๓๓ 
  - นายมนตชยั วิวัฒนธนาฒย     ๑๓๐ 
 
  ๒. พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย   ๑๓๓ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ 
ผูอภิปราย 

- นายสมัคร สุนทรเวช  ๑๓๔, ๓๑๔,   
๓๒๕, ๓๓๕, 
๓๓๖, ๔๗๔, 
๔๗๙, ๔๙๐, 
๕๒๓, ๘๑๐ 

   - นายสุรพงษ สบืวงศล ี     ๑๗๐, ๑๗๗, 
          ๕๗๐, ๘๑๖ 

 



- ๗ - 
           หนา 
   - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ     ๑๗๗, ๔๘๓, 
          ๔๘๔, ๔๘๕ 
  - นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ    ๑๗๗ 
  - นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ ์     ๑๙๙, ๒๐๓ 
  - นายนิพิฏฐ อินทรสมบตัิ     ๒๐๔, ๔๕๒, 
          ๔๕๔, ๔๘๐, ๔๘๙ 
  - นายเกียรติกร พากเพียรศิลป    ๒๐๘ 
  - นายสถาพร มณีรัตน      ๒๑๗, ๖๔๓ 
  - นางเจิมมาศ จึงเลศิศิริ     ๒๒๑ 
  - นางฐิติมา ฉายแสง      ๒๒๔ 
  - นายศุภชัย ศรีหลา      ๒๒๗ 
  - นายเสมอกนั เที่ยงธรรม     ๒๓๑ 
  - นายสราวุธ ออนละมัย     ๒๓๕ 
  - นายรณฤทธิชัย คานเขต     ๒๓๘, ๒๔๕, ๒๔๖ 
  - นายธวัชชยั อนามพงษ     ๒๔๖ 
  - นางสาวสพุัชรี ธรรมเพชร     ๒๕๐, ๘๑๘ 
  - นายไกร ดาบธรรม      ๒๕๔ 
  - นางพรทิวา นาคาศัย      ๒๕๘ 
                      - นายนรศิ ขํานุรักษ      ๒๖๒, ๔๐๙,  
         ๔๑๒, ๔๓๕, 
        ๔๕๐, ๔๕๑, 
        ๖๕๒, ๗๖๖, ๗๗๓ 
   - นายพิเชษฐ พันธุวิชาตกิุล     ๒๖๓, ๕๘๒, ๕๘๓ 
 - นายชวลิต วิชยสุทธิ ์      ๒๗๐ 
 - นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน     ๒๗๐ 
 - นางสาวสนุทรี ชัยวิรัตนะ     ๒๘๐ 



- ๘ - 
           หนา 
   - นายสมควร โอบออม      ๒๘๓ 
  - นายเชวงศกัดิ์ เรงไพบูลยวงษ    ๒๘๕ 
  - นายปารเมศ โพธารากุล     ๒๙๐ 
  - นายแวมาฮาดี แวดาโอะ     ๒๙๒ 
  - นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย     ๓๐๕ 
  - นางนฤมล ธารดํารงค     ๓๐๘ 
  - นายเจือ ราชสีห      ๓๑๐ 
  - นายสุทัศน เงินหมื่น      ๓๒๒ 
  - นาวาตรี สุธรรม ระหงษ     ๓๒๔ 
  - นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย     ๓๒๙ 
  - นายมานิต นพอมรบดี     ๓๒๙, ๓๓๐, ๓๓๖ 
  - นายอสิ มะหะมัดยังก ี     ๓๓๗, ๓๖๕, 
          ๓๖๖, ๓๗๒, ๓๗๘ 
  - นายวรรณรัตน ชาญนกุูล      ๓๓๙ 
  - นายสุกิจ อัถโถปกรณ     ๓๔๕ 
  - นางสาวรังสิมา รอดรัศมี     ๓๔๗, ๓๕๑, ๓๗๕ 
  - นายประดิษฐ ภทัรประสิทธิ ์     ๓๔๘, ๖๖๗ 
  - นายสุรวิทย คนสมบูรณ     ๓๔๘ 
  - นายอนันต ผลอํานวย     ๓๕๕ 
  - นางนิภา พร้ิงศุลกะ      ๓๕๘ 
  - นายจตุพร พรหมพันธุ     ๓๖๑, ๓๖๖, 
          ๓๖๗, ๓๖๘, 
          ๓๗๐, ๓๗๑, 

๓๗๒, ๓๗๔,  
๓๗๕, ๓๗๖, 
๓๗๗, ๓๗๘, 



- ๙ - 
           หนา 

๓๗๙, ๓๘๐, 
๓๘๑, ๔๘๑, 
๔๘๔, ๔๘๕, 
๔๘๘, ๔๙๐, 
๔๙๒, ๗๒๙, 
๗๓๐ 

   - นายทศพล เพ็งสม      ๓๖๔, ๓๖๕, 
          ๓๖๖, ๓๖๙, 
          ๔๔๖ 
  - นายประมวล เอมเปย     ๓๖๗, ๓๗๔, 
          ๓๗๕, ๔๓๖, 
          ๔๓๘, ๔๓๙, 
          ๔๕๑ 
  - รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ    ๓๗๓, ๖๔๘ 
   - นายจุติ ไกรฤกษ      ๓๗๗ 
  - นายนพินธ วิสิษฐยุทธศาสตร    ๓๘๐ 
  - นายบัญญัติ เจตนจันทร     ๓๘๑ 
  - นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ     ๓๘๔, ๘๑๙ 
  - นายอภิวัฒน เงนิหมื่น     ๓๘๘ 
  - นายสมเกยีรติ ศรลัมพ     ๓๙๒ 
  - นายวิฑูรย นามบุตร      ๓๙๕ 
  - นายปกรณ มุงเจริญพร     ๔๐๑, ๔๐๕ 
  - นางรัชฎากรณ แกวสนทิ     ๔๐๖ 
  - นายนพคณุ รัฐผไท       ๔๑๒ 
  - นายสมบัต ิยะสนิธุ      ๔๑๖ 
  - นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม     ๔/๙, ๔๒๒, ๔๕๐ 



  - ๑๐ - 
           หนา 
  - นายนคร มาฉิม      ๔๒๓ 
  - นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย    ๔๒๕, ๔๒๖ 
  - นายวิชัย ล้าํสุทธ ิ      ๔๓๐, ๔๓๒ 
  - นายสุรเชษฐ มาศดิตถ     ๔๓๓ 
  - นายสามารถ แกวมีชัย     ๔๓๕, ๔๓๖, 
          ๔๖๒, ๖๕๐, 
          ๖๕๑, ๗๖๑, 
          ๘๑๖, ๘๒๒ 
  - นายนราพัฒน แกวทอง     ๔๓๙ 
  - นายเธียรชยั สุวรรณเพ็ญ     ๔๔๒ 
  - พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ    ๔๕๖, ๔๕๖, 
          ๔๕๗, ๔๕๙ 
  - นายบุญยอด สุขถิ่นไทย     ๔๕๗ 
  - นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล     ๔๕๘, ๔๕๙, 
          ๗๑๘, ๗๘๘ 
  - นายเจริญ คันธวงศ      ๔๖๐ 
  - นายอํานวย คลังผา      ๔๖๒ 
  - นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล     ๔๖๖, ๖๗๙ 
  - นายปณวัตร เลี้ยงผองพนัธุ     ๔๖๙, ๔๗๔ 
  - นายสุชาติ ลายน้ําเงนิ     ๔๘๐ 
  - นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน     ๔๘๗, ๖๔๔, ๖๔๕ 
  - นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ     ๔๙๒, ๗๔๐ 
  - นายสงกรานต จิตสทุธภิากร     ๔๙๓ 
  - นายเรืองเดช สุพรรณฝาย     ๔๙๖, ๕๐๐ 
  - นายจุรินทร ลักษณวิศษิฏ     ๕๐๐, ๕๓๖ 
  - นายสุวิทย คุณกิตติ      ๕๒๘, ๕๓๕, ๕๓๗ 



  - ๑๑- 
           หนา 
  - นายชาญชัย อิสระเสนารักษ     ๕๓๑, ๕๓๒, ๗๓๓ 
  - นายภราดร ปริศนานันทกุล     ๕๓๑, ๕๓๘ 
  - นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย     ๕๔๓, ๕๖๑ 
  - นายประดิษฐ ภทัรประสิทธิ ์     ๕๔๕ 
  - นายเอกพจน ปานแยม     ๕๔๙ 
  - นายประมวล พงศถาวราเดช     ๕๕๓ 
  - นายปวีณ แซจึง      ๕๕๖ 
  - นายสรรเสริญ สมะลาภา     ๕๖๑, ๕๘๐, 
          ๕๘๑, ๕๘๒ 
  - นางกรรณิการ เจริญพันธ     ๕๘๓, ๕๘๖ 
  - นายประพร เอกอุรุ      ๕๘๖ 
  - นายนิยม ชางพินิจ      ๕๘๙, ๕๙๑ 
  - นายสกลธี ภัททิยกุล      ๕๙๒, ๕๙๓, 
          ๕๙๔, ๕๙๖ 
  - นายสุรเชษฐ ชัยโกศล     ๕๙๔, ๕๙๗ 
  - นายธนา ชรีวินิจ      ๕๙๕, ๕๙๖, ๘๐๐ 
  - นายสาธิต เทพวงศศิริรัตน     ๕๙๗, ๗๒๔ 
  - นางจิตรวรรณ หวังศุภกจิโกศล    ๖๐๙, ๖๑๒ 
  - นายสําราญ ศรีแปงวงค     ๖๑๒ 
  - นายชาดา ไทยเศรษฐ     ๖๑๕ 
  - นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน    ๖๒๐ 
  - นายวีระวัฒน โอสถานุเคราะห    ๖๒๒ 
  - นายจุฤทธ ลักษณวิศิษฏ     ๖๒๔, ๖๒๘ 
  - รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช     ๖๒๙ 
  - นายสมเกยีรติ พงษไพบูลย     ๖๓๕, ๖๔๒, ๖๔๖ 
  - นายวรงค เดชกิจวิกรม     ๖๔๖, ๖๔๗ 



  - ๑๒- 
           หนา 
   - นายอิทธิเดช แกวหลวง     ๖๔๗, ๖๘๖ 
  - นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข     ๖๔๘ 
  - นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ     ๖๕๔ 
  - นายสุวโรช พะลัง      ๖๕๗ 
  - นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล     ๖๕๙ 
  - นางอนงควรรณ เทพสุทนิ     ๖๖๘, ๖๗๕, ๖๗๘ 
  - นายไชยา สะสมทรัพย     ๖๘๐ 
  - รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารงุ    ๖๘๒, ๖๘๓,  
          ๖๘๔, ๖๘๕ 
  - นายนิพนธ บุญญามณี     ๖๘๒, ๗๓๔ 
  - นายธนิตพล ไชยนันทน     ๖๘๓, ๗๘๑, ๗๘๒ 
 - นายวิรัตน วิริยะพงษ      ๖๘๕, ๘๐๖,  
         ๘๐๗, ๘๐๘ 
         ๘๑๒, ๘๑๓ 
 - นายอรรถพร พลบุตร      ๖๘๙ 
 - นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล     ๖๙๓ 
 - นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค    ๖๙๕ 
 - นายทศพร เทพบุตร      ๖๙๖ 
 - นายสาคร เกี่ยวของ      ๗๐๔ 
 - นายพิษณุ หัตถสงเคราะห     ๗๐๗ 
 - นายคมเดช ไชยศิวามงคล     ๗๐๘ 
 - นายชินวรณ บุณยเกียรติ      ๗๐๙ 
 - นางฟาริดา สุไลมาน      ๗๑๘ 
 - นายสมคิด บาลไธสง      ๗๒๑ 
 - นายนิยม เวชกามา      ๗๒๓ 
 - นายประกอบ รัตนพันธ     ๗๒๕ 



  - ๑๓- 
           หนา 
 - นายมานะ โลหะวณิชย      ๗๒๘ 
 - นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง     ๗๓๑ 
 - นายนวัธ เตาะเจริญสุข     ๗๔๑ 
 - นายไตรงค ติธรรม      ๗๔๓ 
 - นายทองดี มนิสสาร      ๗๔๕ 
 - นายยุคล ชนะวัฒนปญญา     ๗๔๖ 
 - นายจรัสฤทธิ์ จนัทรสุรินทร     ๗๔๙ 
 - นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ     ๗๕๐ 
 - นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ     ๗๕๔ 
 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก     ๗๕๖ 
 - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง     ๗๕๙ 
 - นายนิรมิต สุจารี      ๗๕๙ 
 - นายอนันต ศรีพันธุ      ๗๖๑ 
 - นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ     ๗๖๒ 
 - นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาววิัฒน   ๗๖๖ 
 - นายสามารถ มะลลูีม     ๗๖๙ 
 - นายอภิชาต การิกาญจน     ๗๗๓ 
 - นายสมัย เจริญชาง      ๗๗๗ 
 - นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ     ๗๗๘ 
 - นายอนุชา บูรพชัยศรี     ๗๘๕ 
 - นายบรรจบ รุงโรจน      ๗๘๙, ๗๙๐, 
         ๗๙๑, ๗๙๔, ๗๙๕ 
 - นายกัมพล สุภาแพง      ๗๘๙, ๗๙๐,  
         ๗๙๑, ๗๙๔, ๗๙๕ 
 - นายสามารถ ราชพลสิทธิ์     ๗๙๑ 
 - นายอภิชาติ สุภาแพง     ๗๙๒ 



  - ๑๔ - 
           หนา 
  - นายชุมพล จุลใส      ๗๙๕ 
 - นางสาวปรีชญา ขําเจรญิ     ๗๙๘ 
 - หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล    ๗๙๙ 
 - นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง      ๘๐๓ 
 - นายเชน เทอืกสุบรรณ     ๘๐๔, ๘๐๕ 
 - นายอันวาร สาและ      ๘๐๕, ๘๐๖ 
 - พลโทหญิง พูนภิรมย ลปิตพัลลภ    ๘๐๘ 
 - นางนันทนา ทิมสุวรรณ     ๘๑๗ 
 - นายสรรพภัญู ศิริไปล     ๘๑๘ 
 - นายปุระพฒัน วิเศษจนิดาวัฒนา    ๘๑๙ 
 - พันตํารวจโท นุกลู แสงศิริ     ๘๑๙ 
 - นายวินัย ภทัรประสิทธิ ์     ๘๒๐ 
 - นายสรวงศ เทียนทอง     ๘๒๑ 
 

    
 
   
 

    
  

 



รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ 

วันศุกรที่ ๒๗ และวนัเสารที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ณ ตึกรัฐสภา  

---------------------------------- 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๔๖๗ คน 

 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  วันนี้หนาตาแจมใสกัน 
ทุกคนนะครับ ขณะนี้มีผูเขามาประชุม ๔๐๐ ทาน ลงชื่อนะครับ ก็ครบองคประชุม  
ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน กระผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
   ระเบียบวาระที่ ๑  กระทูถาม ไมมี  
   ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี 
   ระเบียบวาระที่ ๓  รับรองรายงานการประชุม ไมมี 
   ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี  
   แตกอนที่จะดําเนินการประชุม กระผมขอเรียนตอที่ประชุมวากอนที่จะ
ดําเนินการประชุมการลงมติญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ผมขอกราบเรียนชี้แจง ๒ เร่ืองใหที่ประชุมทราบ  
   เร่ืองที่ ๑ เร่ืองการลงมติ จะดําเนินการลงมติญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป 
เพื่อลงมติไมไววางใจ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกอน แลวจึงดําเนินการลงมติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล   
   เร่ืองที่ ๒  เร่ืองการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง 
บัญญัติวา ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในขณะเดียวกันดวย หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ดังนั้นในการลงมติ 
 



๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   วันทนา ๑/๒ 
 
ญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานจะใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไมได เพราะการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวของกับ 
การดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีทุกคนโดยตรงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๘๐ (๑) มาตรา ๑๘๒ (๔) และมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง และในการลงมติญัตติ 
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล รัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกเปด 
อภิปรายไมไววางใจ รัฐมนตรีผูนั้นจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมได เพราะเปนผูมี 
สวนไดเสียกับเร่ืองที่ลงมติโดยตรงตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง แตมีประเด็นที่ที่ประชุม
ควรพิจารณาคือในกรณีที่รัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มิไดถูกเปดอภิปราย 
ไมไววางใจ รัฐมนตรีผูนั้นจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดหรือไม ----------------------------- 
 
                                                                                                                         - ๒/๑ 
 
 



๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                        รัชนีพร ๒/๑ 
 
ผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมวาจะดําเนินการอยางไร ขอเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีครับ เชิญครับ 
    นายชูศักดิ์ ศิรินิล (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปญหาของการลงมติของรัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สาเหตุก็คงอยางที่ 
ทานประธานไดกราบเรียนตอที่ประชุมแลวก็คือมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ทานนายกรัฐมนตรี 
และกระผมไดพิจารณารวมกันแลวเห็นวาเพื่อตัดปญหาในเรื่องของการลงมติ เนื่องจาก
มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง โดยเฉพาะความที่วาการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นเปนเรื่องที่
สามารถจะตีความไปไดหลายทาง เพื่อตัดปญหาความยุงยากทั้งหลาย เมื่อพิจารณา
ประกอบกับมาตราอื่น เชน คณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบรวมกันในนโยบายที่แถลงตอสภา 
การอภิปรายของทานฝายคานหลายเรื่องก็เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ดําเนินไป เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้กระผมไดหารือกับทานนายกรัฐมนตรีแลวก็เห็นพอง
ตองกันวาปจจุบันนี้รัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒ ทาน 
เพราะฉะนั้นในจํานวน  ๒๒ ทานนั้นจะขอไมใชสิทธิในการลงมติทั้ง ๒ ญัตติครับ 
ขอบพระคุณทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือแสดงวาที่ ฯพณฯ รัฐมนตรี 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดเรียนนั้นหมายความวา ๒๒ ทานที่เปนรัฐมนตรีจะไมใชสิทธิ
ออกเสียงนะครับ ก็แจงใหที่ประชุมทราบ เปนอันวาที่ประชุมไมมีมติเปนอยางอื่นนะครับ  
มีไหมครับ เชิญครับ ทานอลงกรณก็เพิ่งเห็นขึ้นจออยู เชิญครับ  
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ 
พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ตามที่ทานประธาน
ไดขอหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับเร่ืองของการใชสิทธิในการลงมติของรัฐมนตรี หรือ
นายกรัฐมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงควบความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและมีสวนได 
สวนเสียโดยตรงตอการลงมติไววางใจ หรือไมไววางใจ แลวก็ทานรัฐมนตรีไดใหความเห็น
มา แตวาอยางไรก็ตามกระผมมีความเห็นประการหนึ่งวาในการลงมติในสวนของ 



๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                        รัชนีพร ๒/๒ 
 
ทานนายกรัฐมนตรีซึ่งเปน ๑ ในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ 
ในประเด็นดังกลาวนั้น ถาหากวาการพนจากตําแหนงของนายกรัฐมนตรีโดยการลงมติ
ยอมจะมีผลสวนไดสวนเสียโดยตรงตอคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ประเด็นดังกลาวจะมี 
ผลแตกตางไปจากขอหารือที่ทางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็น  
นั่นเปนประการที่ ๑  
  ประการที่  ๒  ก็คื อว า ในส วนจํ านวนการนับกึ่ งหนึ่ ง ของจํ านวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่มีอยูของสภาจะนับอยางไร นั่นหมายความวายังคงนับ
จากจํานวนเต็มเดิมของสมาชิกที่มีอยูในสภา หรือวาจะนับจากกรณีของการหักการลงมติ
ที่ไมไดใชสิทธิเปน ๒ ประเด็น จึงใครขอเรียนหารือกับทานประธานนะครับ เปนปญหา 
ที่จะตองสรางความชัดเจนกอนการลงมติ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสามารถ เชิญครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติ กระผม สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย  
พรรคพลังประชาชน ตอกรณีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการลงมติไมไววางใจ 
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติชัดเจนในมาตรา ๑๕๘ วา มติไมไววางใจตองไดคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่ มีอยูของสภาผูแทนราษฎร วันนี้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเราทั้งหมดจริง ๆ แลวเรามีอยู ๔๘๐ ทาน แตตองหาม
ปฏิบัติหนาที่ ๑๐ ทาน ฉะนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คงอยูและปฏิบัติหนาที่อยู  
๔๗๐ ทาน ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            - ๓/๑ 
 
 
 
 
 



๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     สุทธาทิพ ๓/๑ 
 
ฉะนั้นญัตติไมไววางใจถาจะไมไววางใจรัฐมนตรีหรือทานนายกรัฐมนตรีตองไดเสียงเกิน
กวากึ่งหนึ่งคือจะตองได ๒๓๖ เสียงครับทานประธาน 
      นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็เปนอันวาเต็ม ๔๗๐ เสียง
ครึ่งหนึ่งก็ ๒๓๕ เกินกึ่งก็ ๒๓๖ เสียง เขาใจนะคุณอลงกรณ ก็คงไมมีอะไรอีกแลวนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น
ผมก็จะดําเนินการตอไปเพื่อไมใหเสียเวลา เนื่องจากเรามีภารกิจเยอะหลังจากโหวต  
เร่ืองนี้เสร็จแลวก็เรื่องคณะกรรมาธิการวิสามัญ เร่ืองงบประมาณของแผนดินตอเนื่องไป
เร่ืองมันยาวก็รวบรัดหนอยก็แลวกันนะครับ  

ตอ ไปผมจะใหที ่ป ร ะชุมลงมติว า จะ ไ ว ว า ง ใจหร ือ ไมไ ว ว า ง ใจ  
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ทานสมาชิกใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนครับ  
ทานสมาชิกทานใดเห็นควรไววางใจ โปรดกดปุม เห็นดวย สมาชิกทานใดเห็นควร 
ไมไววางใจ โปรดกดปุม ไมเห็นดวย สมาชิกทานใดเห็นควรงดออกเสียง โปรดกดปุม 
งดออกเสียง เชิญใชสิทธินะครับ เขาใจไหมครับ ก็ไมมีเปนอยางอื่นก็หมายความวา
ไววางใจก็กด เห็นดวย ไมไววางใจก็กด ไมเห็นดวย  
  (นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ  
  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร  (แบบสัดสวน )  : ทานประธานครับ  
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
คือประเด็นปญหาจํานวนสมาชิกที่จะใชในการลงมติผมวายังเปนปญหานะครับ
เนื่องจากวารัฐธรรมนูญใชคําวา เทาที่มีอยู สมาชิกที่มีอยูนี่ยังครบ ๔๘๐ เสียงนะครับ 
เพราะวาถึงแมจะหามทําหนาที่ก็ตาม แตความมีอยูของสมาชิกยังสมบูรณ ยังมี 
สมาชิกภาพอยูครับ ยังไมไดขาด เพราะฉะนั้นประเด็นปญหาตรงนี้ผมคิดวานาจะ  
๔๘๐ เสียงครับ เปนประเด็นที่จะตองพิจารณานะครับ  
 



๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     สุทธาทิพ ๓/๒ 
 
     นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานออกความเห็นมากกวา
นี้ไดไหมครับวา คนอีก ๑๐ ทานที่ขาดไปนี่เขาไมมีสิทธิเขามาในหองประชุมนี้ เพราะวา 
มาตรา ๒๓๙ เขาไมใหนับรวมในองคประชุมนะครับ ทานในฐานะเปนนักกฎหมาย  
ทานชวยชี้แจงหนอยครับ  
  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร  (แบบสัดส วน )  : ทีนี้  คําว า  มีอยู 
นี่คือสมาชิกภาพยังไมขาด ก็เปนปญหาที่จะตองพิจารณานะครับ ผมยืนยันตรงนี้ คําวา 
ความเปนสมาชิกยังไมขาดสภาพเพียงแตหามทําหนาที่ ก็คงเปนประเด็นที่ฝากไว
พิจารณาครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือมาตรา ๒๓๙ มันชัด 
อยูแลวครับ เมื่อมันชัดอยูแลวเราก็จะเอามารวมไมไดครับ ทานรองวิป (Whip) เชิญครับ  
  นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน 
จากจั งหวั ดกาฬสินธุ  เมื่ อสั กครู ท านประธานได สรุปมติ ให ลงคะแนนไว วางใจ 
ทานนายกรัฐมนตรีหรือไมไววางใจ สมาชิกสวนใหญกดแลวนะครับ ใชสิทธิลงคะแนนแลว 
ขณะนี้ไดมีทานสมาชิกผูอาวุโสหารือ กฎหมายเขียนไวชัดเจนตามที่ทานชี้แจงเปนอยางอื่น 
ไปไมได  คือผูรางรัฐธรรมนูญเขารูวาจะเกิดปญหาเชนนี้  เขาจึงบัญญัติยกเวนไววา  
กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่หามไมใหปฏิบัติหนาที่นั้นไมใหนับเปนองคประชุม  
อันนี้ก็ชัดเจนครับทานประธาน กรุณานับคะแนนที่พวกกระผมลงไดแลวครับทานประธาน  
  (นายสุทิน คลังแสง ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ทานประธานครับ ผม สุทิน คลังแสง ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ   
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานครับ ที่ทานประธานใหลง
มติ ผมเขาใจวาจะเขาใจไมตรง ทานบอกวาถาเห็นดวยก็แสดงวาไววางใจ ถาไมเห็นดวย 
ก็แสดงวาไมไววางใจ อันนี้นาจะผิด ---------------------------------------------------------------- 
 
                        - ๔/๑ 



๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               บุศยรินทร ๔/๑ 
 
เพราะวากรณีการลงมติอยางนี้ตองเอาคําถามของญัตติ เปนคําถาม  เปนโจทย  
นั่นก็หมายความวาวันนี้ญัตติบอกวาไมไววางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ถาเรากด 
เห็นดวยก็แสดงวาไมไววางใจนะครับ เพราะฉะนั้นตองเอาญัตติของฝายคานซึ่งยื่นนี่ 
เปนโจทยแลวเราตอบ เพราะฉะนั้นถาไววางใจรัฐมนตรีตองกดลงมติวา ไมเห็นดวย ครับ  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมขออนุญาตนะครับ  
คือขออนุญาตปรับใหมในการลงคะแนนนะครับ ผมถามผิดไปครับ ผมถามผิดไปยอมรับ
วาผมถามผิด คุณเชนไมมีอะไรอีกแลวผมจะชี้แจงตอไป ทานติดใจเรื่องอะไรครับ 
   นายเชน  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ครับ ผมขออนุญาตหารือ 
ทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณเอามือปายมาอยางนี้ 
ก็แสดงวาคุณมีอะไรละ จะประทวงผมหรือวา 
  นายเชน  เทอืกสุบรรณ (สุราษฎรธาน)ี : ผมนั่งยกมือขึ้นหารือทานประธาน
เหมือนกับคนอื่นครับทานประธานครบั 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ทานหารือใชไหมครับ 
  นายเชน  เทอืกสุบรรณ (สุราษฎรธาน)ี : ครับผม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถาทานหารือนัง่กอนครับ 
  นายเชน  เทอืกสุบรรณ (สุราษฎรธาน)ี : ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : นั่งกอนครับ นั่งกอนครับ 
อันนี้คุณประทวง คุณนั่งกอนเดี๋ยวผมจะใหพูด คุณนั่งกอนครับ  
  นายเชน  เทอืกสุบรรณ (สุราษฎรธาน)ี : ขอบคุณทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ยกมือขึ้นพน
ศีรษะครับ เชิญคุณเชนครับ 
  นายเชน  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม เชน  
เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ ตามขอบังคับ ขอ ๗๓ และขอ ๗๖ ทานประธานครับ การออกเสียง 
 



๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               บุศยรินทร ๔/๒ 
 
ลงคะแนนในการใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหา 
ของรัฐธรรมนูญใหกระทําเปนการลับ ทานประธานครับ ขอ ๗๖ การลงคะแนนเสียง 
โดยลับนะครับ บัญญัติใหเราตองใชวิธีตามขอบังคับ ผมไมแนใจวาการใชการกดเสียง
ลงคะแนนซึ่งพวกเราก็พูดกันในที่ประชุมนี้มาตลอดเวลาวามันไมเปนความลับ ผมเกรงวา 
การออกเสียงลงคะแนนในญัตติไมไววางใจนาจะตองทําไปตามขอบังคับในขอ ๗๖  
ทานประธานครับ ขอใหทานประธานวินิจฉัยดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานตองเสนอเปนญัตติ 
ขึ้นครับ  ถาทานไมได เสนอเปนญัตติแลวก็ที่ประชุมมีความเห็น  เราตองขอเสียง 
ในที่ประชุมครับ เชิญทานอดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย เชิญทานบัญญัติ บรรทัดฐาน ครับ 
   นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ผม บัญญัติ 
บรรทัดฐาน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  พรรคประชาธิปตย  กระผม 
มีความเห็นคลาย ๆ กับที่เพื่อนสมาชิกคือ คุณเชน เทือกสุบรรณ ไดกรุณากราบเรียนเสนอ
ทานประธานเมื่อสักครู เพราะวามติในกรณีเชนนี้เห็นไดอยางชัดเจนวาคงตองเปนเรื่องลับ
แนนอนครับ เพราะถาทานประธานจะไดกรุณาอานขอความในมาตรา ๑๖๒ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ซึ่งเขียนไวอยางชัดเจนวา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม การอภิปราย และ
การลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ กรณีเชนนี้เห็นชัดวาถามติเชนนี้กระทําโดยไมลับ  
คือเปดเผย ที่แน ๆ ที่สุดก็คือวา ที่กําหนดไวอยางชัดเจนวาตองมีความเปนอิสระ 
จากมติพรรคการเมืองก็ยอมจะเปนไปไมได ผมคิดวาขอนี้สําคัญมากครับทานประธาน
เพราะวาถามติของการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจในวันนี้เปนมติที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญก็อาจจะตีความหมายเลยไปไกลถึงขนาดวา การอภิปรายยังมิไดสิ้นสุดลง
ดวยการลงมติซึ่งจะกอใหเกิดปญหายืดเยื้อตอไปอยางไมมีวันจบสิ้นได เพราะฉะนั้น 
เพื่อความไมประมาทในเรื่องนี้ กระผมมีความเห็นวาทานประธานเองคงจะตองหาวิธีการ
ที่จะตองดําเนินการในการลงคะแนนในวันนี้ใหเปนไปในลักษณะที่ลับจริง ๆ เทานั้นครับ 
ถึงจะเปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมาย ขอบพระคุณทานประธาน 
 



๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               บุศยรินทร ๔/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชญิคุณสุขุมพงศครับ 
   นายสุขุมพงศ  โงนคํา (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ  โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน 
จากจังหวัดกาฬสินธุ  การที่ทานสมาชิกอาวุ โสจากพรรคประชาธิปตยไดหารือ 
ทานประธานเกี่ยวกับการลงคะแนนมติ ------------------------------------------------------------ 
 

          - ๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



๑๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   กมลทิพย ๕/๑ 
 
ขณะนี้วาจะกระทําโดยลับหรือจะกระทําโดยเปดเผย  ทานประธานที่ เคารพครับ  
ทานประธานอยูในสภามาตั้งแตป ๒๕๑๒ กระผมเองก็ ๓ สมัย ๗ ป ๘ ป กระผมไดมี
โอกาสรวมในการพิจารณาอภิปรายไมไววางใจหลายครั้งหลายหน เกือบจะทุกปและได
ศึกษาเรื่องการลงคะแนนเชนนี้มาตลอด ทานประธานที่เคารพครับ ใน ๕-๖ ปที่ผานมามี
การอภิปรายทั่วไปไมไววางใจเชนนี้ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ ป ๒๕๔๐ และป ๒๕๕๐ ในปจจุบัน เขียนเรื่องเอกสิทธิ์ในการ
ลงคะแนนโดยเปดเผยและการลงคะแนนลับไวชัดเจนเหมือนกัน ไมใชวาป ๒๕๕๐ นี้ 
จะไปกําหนดแตกตางจากป ๒๕๔๐ การออกเสียงลงคะแนนนั้นเขากําหนดบอกวา  
ถาเปนกรณีเลือกบุคคลและเห็นชอบบุคคลใหลงคะแนนลับตามมาตรา  ๑๕๖  
ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี้และรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นี้บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๖  
จากการลงมติขณะนี้ถือวาไมใชการเห็นชอบบุคคลหรือแตงตั้งบุคคล แตเปนการลงคะแนน
ไววางใจหรือไมไววางใจ ใน ๗ ป ๘ ปที่ผานมาก็ถือปฏิบัติเชนนี้ การลงคะแนนขณะนี้ 
จะกระทําไดอยางเดียวคือการลงคะแนนโดยเปดเผย ในป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ 
และป ๒๕๔๕ สมัยรัฐบาลทักษิณ ๑ ๒ ก็ปฏิบัติเชนนี้ ใหลงคะแนนเปดเผยโดยการใชบัตรกด  
ยอนไปปหนึ่งสมัยพรรคประชาธิปตย เองก็ลงคะแนนโดยวิธีกดบัตร  วิธี เปดเผย
เชนเดียวกัน ยอนไปอีก ๑ ปสมัยทานนายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธ ก็เชนเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นขณะนี้ ไม มีปญหาขอกฎหมายใด  ๆ  เลยที่จะเคลือบแคลงสงสัยวา  
การลงคะแนนเปดเผยครั้งนี้จะชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ กระผม 
ขอยืนยันตอสภาแหงนี้ทานประธานทําถูกและชอบดวยรัฐธรรมนูญและขอบังคับ 
ทุกประการครับผม  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสมเกียรติ ศรลัมพ   
เชิญครับ นครสวรรค 
   นายสมเกียรติ  ศรลัมพ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ  กระผม  สมเกียรติ  ศรลัมพ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคเพื่อแผนดิน เร่ืองนี้นะครับ ผมจะใหทานสมาชิกไดอานดูสักนิดหนึ่งวา ในสวนที่ ๙ 
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๖ ไดพูดนี่นะครับ ในสวนที่ ๙ นี่เขาเขียนวา  



๑๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   กมลทพิย ๕/๒ 
 
บทที่ใชแกสภาทั้งสองนะครับ แลวในมาตรา ๑๒๖ นี่ในวรรคสุดทายที่ทานสมาชิก 
ไดเอยแลวนี่ครับ ลองอานชา ๆ ครับวา การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบ 
ใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
ในรัฐธรรมนูญนี้  ทีนี้ เรามาดูวาเวนแตนั้นนี่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได เขียนไววา  
ในมาตรา ๑๓๔ ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุม  
เราก็ตราขอบังคับในสวนที่  ๔  ในขอ  ๗๒  เ ร่ืองของการออกเสียงโดยเปดเผย 
หรือการลงคะแนนลับตาง ๆ นั้นเราไดออกขอบังคับเรียบรอยแลว ทีนี้มาดูวาในเรื่องญัตติ 
อันนี้นี่ เปนการเลือกบุคคลหรือไม  หรือเปนการใหบุคคลดํารงตําแหนงหรือไม  
ไมใช เปนเรื่องของญัตติในการเปดอภิปรายไมไววางใจนะครับ เพราะฉะนั้นการลงมตินี้
คือการลงมติรับรองญัตติของฝายคานหรือไม อันนี้ประเด็นแรกนะครับ ทีนี้มาดูวา 
การเลือกบุคคลนั้นผมมาดูแลวทุกมาตราเลยที่เกี่ยวของนี่ก็จะเขียนไวหมดเลยนะครับ  
ไมวาจะเปนมาตรา  ๒๐๖  ก็คือใหประธานสภาผูแทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา 
เขาจะอยูในสวนของวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบบุคคล  
เห็นไหมครับในการคัดเลือกตาม (๑) ก็คือจากคณะกรรมการคัดสรร เพราะฉะนั้นแลวไมวา  
มาตรา ๒๓๑ (๔) เลือก กกต. ไมวา มาตรา ๒๔๖ ที่เลือก ป.ป.ช. แลวก็ผูตรวจการแผนดิน 
แลวก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีขอความลออยางนี้ทั้งนั้น ก็คือวาในการกําหนด 
ใหเลือกบุคคล เพราะฉะนั้นแลวที่ทานสมาชิกอางมานะครับ เปนของการเลือกตั้งบุคคล 
ในองคกรอิสระเปนหลัก เพราะฉะนั้นแลวผมขอกราบเรียนทานสมาชิกนะครับ ที่เขียนวา
กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุวา ใหมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือวาในการลงมตินั้นนี่
ผมคิดวาความเปนอิสระนั้นไมเกี่ยวกับการลงคะแนนลับหรือการลงคะแนนเปดเผย ------- 
 

 - ๖/๑ 
 



๑๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   กมลมาศ ๖/๑ 
 
เพราะการลงคะแนนลับนั้นเปนวิธีการ หรือการลงคะแนนเปดเผย แตวาความเปนอิสระ 
นั่นหมายถึงวา แมพรรคมีมติวาสนับสนุนหรือไมสนับสนุน แตสมาชิกทุกคนมีอิสระ 
ในการตัดสินใจ ไมเกี่ยวกับมติของพรรค ไมถือวาเปนโทษเหมือนสมัยในอดีต เพราะฉะนั้น
ผมขอกราบเรี ยนนะครับว า เร่ื องนี้ ที่ เขี ยนไว เกี่ ยวกับการใหความเห็นชอบบุคคล 
ในการลงตําแหนงใด  ๆ  ที่ทํา เปนคะแนนลับเทานั้น  ไมใช เ ร่ืองของญัตตินี้ครับ  
ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทนายปริญญาโท มหาบัณฑิต  
เชิญครับ 
   นายวิรัตน  กัลยาศิริ (สงขลา) : ผมใชไหมครับทานประธาน ทานประธาน
ทานอนุญาตใหผมพูดหรือเปลาครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมเชิญทานแลว  
   นายวิรัตน  กัลยาศิริ (สงขลา) : ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ไมมีใครเปนมหาบัณฑิต
เหมือนทาน เมื่อคืนนี้มหาบัณฑิตถูกแตงตั้งกลางสภาแลว  
   นายวิรัตน  กัลยาศิริ (สงขลา) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ขออนุญาตกราบเรียนวา ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติอภิปรายไปนี่เปนรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ 
แตรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในสวนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  
ซึ่งในมาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ โดยเฉพาะมาตรา ๑๖๒ เขียนไวชัด 
เร่ืองการอภิปรายไมไววางใจ แลวในวรรคสองก็เขียนชัดครับวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม  การอภิปราย และ การลงมติ กราบเรียน 
ทานประธานครับวา ถาจะใหมีอิสระนี่นะครับ โดยเฉพาะในการอภิปรายไมไววางใจ  
ไมสามารถลงมติเปนอยางอื่นไดที่จะใหเปนอิสระจากพรรคการเมืองตองลับเทานั้น  
และประเด็นนี้ไมเกี่ยวกับการเลือกบุคคล ไมวาใน กกต. ในองคกรอิสระ เพราะวาอันนั้น
เปนอีกสวนหนึ่ง แตวาในการอภิปรายไมไววางใจซึ่งเปนการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  
ซึ่งการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจใหมีอิสระจากพรรคการเมืองตองลับอยางเดียวครับ  
 



๑๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   กมลมาศ ๖/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ทานสุทัศน เงินหมื่น ครับ  
   นายสุทัศน เงินหมื่น (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม สุทัศน 
เงินหมื่น พรรคประชาธิปตย แบบสัดสวน ทานประธานครับ ตอขอกรณีหารือเร่ิมตั้งแต
ทานเชน เทือกสุบรรณ และขอทวงติงที่นาจะเปนประโยชนอยางยิ่งของทานบัญญัติ 
บรรทัดฐาน ตอกรณีการลงคะแนน ลงมติไมไววางใจหรือไววางใจของสภาแหงนี้วันนี้นั้น 
กระผมคิดวาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีความเห็นแตกตางกันทั้งในขอบังคับที่เขียนไว
และรัฐธรรมนูญที่เขียนไว ในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ นั้นไดพูดถึงสิทธิของสมาชิก 
ในการลงคะแนนซึ่งเปนอิสระ โดยที่แตกตางกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยางสิ้นเชิง  
ทานประธานครับ กรณีเชนนี้นั้นผมอยากจะขอความกรุณาทานประธาน ถาเราจะมา
พิจารณาถึงความเห็นที่แตกตางกันนั้นก็คงจะไมจบสิ้น  อยากจะขอความกรุณา 
ทานประธานไดกรุณาใช อํานาจของทานประธานวินิจฉัยในประเด็นนี้แลวให มี 
การลงคะแนนลับ ทั้งนี้หากไมเปนไปตามที่มีขอทวงติงของทานบัญญัติ บรรทัดฐาน  
แลวหากมีกรณีสมาชิกหรือผูเกี่ยวของเกิดความสงสัยในประเด็นขอกฎหมาย ยื่นศาล
รัฐธรรมนูญตีความจะเปนปญหาตอไปในอนาคต จะเปนปญหากระทบกระเทือน 
ตอการลงคะแนนในวันนี้ และเปนปญหาตอการพิจารณาญัตติของฝายคานที่ยื่นวันนี้  
จึงขอความกรุณาทานประธาน ถาจะมาพิจารณาในขอกฎหมายที่มีความเห็นแตกตางกัน 
ก็คงจะไมจบสิ้นครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณสุทินครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สุทิน 
คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคพลังประชาชน ขอความเห็น
ทางกฎหมายเห็นตางกันแนในชั้นนี้นะครับทานประธาน  ถาหากทานประธาน 
จะใชดุลยพินิจของทานประธาน ผมฝากเปนขอคิดวาถาเราจะเลือกใชวิธีลงคะแนน 
โดยวิธีการลงชื่อซึ่งถือวาเปนการลับ รายบุคคลทานประธานครับ โดยเฉลี่ยแลว 
ทานละ ๒ ชั่วโมง ----------------------------------------------------------------------------- - ๗/๑



๑๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            พรรษวรรณ ๗/๑ 
 
ถาขานชื่อนะครับ ๘ ทาน ๒ ชั่วโมงคูณเขาไปก็ ๑๖ ชั่วโมง ๑๖ ชั่วโมงถานับจากนี้ไป 
ก็จะไปเสร็จเอาประมาณตีสอง ตีสองนี่ภารกิจงบประมาณแผนดินซึ่งเราจะตองพิจารณากัน  
แลวมีขอจํากัดเรื่องเวลาผมคิดวานาจะมีปญหากับการทํางานแนนอน เพราะฉะนั้น 
โดยขอกฎหมายผมยังเห็นวาวิธีการที่ทานประธานพูดถูกแลว และขอเท็จจริงแลวปญหา 
ที่จะตองพิจารณาประกอบการทํางานวันนี้ทานละ ๒ ชั่วโมง ๘ ทาน ๑๖ ชั่วโมง ตีสอง
พอดีครับลงมติไมรูจะเสร็จหรือเปลา ขอทานประธานไดประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทาน รอยโท กุเทพ ใสกระจาง 
คนสุดทายแลวผมจะวินิจฉัย 
   รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ 
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน กระผมคิดวา
ในกรณีที่มีความเห็นแตกตางกันทานประธานจะใชดุลยพินิจ กระผมก็กราบเรียนวาสิ่งที่
ทานไดตัดสินใจในชวงตนนั้นถูกตองแลวนะครับ เพราะวามาตรา ๑๖๒ วรรคสอง 
 เปนเรื่องที่พวกเราเห็นตรงกันวาการที่รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
แตกตางจากฉบับอ่ืนนั้นเปนเรื่องที่จริง แตเจตนารมณก็เพียงตองการใหเห็นวามติพรรค
จะไปบังคับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีลงมติไมไววางใจหรือไววางใจไมได ถาวันนี้
พรรคใดพรรคหนึ่งมีมติออกมาวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคนั้นตองลงมติ
ไววางใจเทานั้นแตเม่ือมาลงมติตรงนี้สมาชิกคนใดคนหนึ่งไปลงมติตรงขามกับมติพรรค 
พรรคจะถือเปนสาเหตุไปลงโทษสมาชิกคนนั้นไมได เพราะตองการใหสมาชิกเปนอิสระ
จากมติของพรรค เจตนารมณก็มีเพียงเทานี้ละครับ ทานประธานครับ ไมไดเปน
เจตนารมณที่จะตองการใหมีการลงมติลับแตอยางใด เพราะมันคนละกรณีกับการลงมติ
เลือกบุคคลเขาสูตําแหนง เพราะฉะนั้นกระผมคิดวาทานประธานใชดุลยพินิจสอดคลอง
กับเหตุผลตรงนี้ก็ชอบแลว สวนถาจะมีปญหาอยางไรกระผมก็คิดวาเจตนารมณตรงนี้ 
ก็เปนที่ชัดเจนอยูแลว จึงสนับสนุนใหทานประธานใชดุลยพินิจใหลงมติอยางที่ทานประธาน
ไดถามเราในตอนตน ขอบคุณครับ  
 
 



๑๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            พรรษวรรณ ๗/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกครับ ผมไดวินิจฉัย
แลวนะครับวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญของชาติบานเมืองแลวก็เร่ืองของสภา เพื่อไมใหเกิด 
การเสียหายในการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ ผมหวงเทานั้นละครับ เพราะวาถาเราดู 
ตอนทายของมาตรา ๑๖๒ เราจะเห็นไดวาการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจมันก้ํากึ่ง 
เขียนมาก้ํากึ่ง ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของสภา ผมอยากจะขอความกรุณาถาฝายคาน
เห็นวาจะดําเนินการใหถูกตองก็ควรจะมีใครเสนอตามขอบังคับ ขอ ๗๒ คุณสาทิตย 
ในฐานะวิปฝายคานชวยออกความเห็นครับ เพื่อไมใหเกิดกรณีใด ๆ ระหวาง ๒ ฝายใหไปดวย
เรียบรอย เพราะวาทุกฝายมาพรอมกันหมดแลวไมตองหวง ใครจะลงคะแนนใหรัฐบาล 
ก็เห็นแลว ใครจะลงคะแนนใหฝายคานก็เห็นแลวครับ เชิญทานหัวหนาฝายคานครับ  
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานประธาน
ที่เคารพ กระผม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร กระผมขอเสนอความเห็นอยางนี้นะครับ บังเอิญการลงมติในญัตติ
ทํานองนี้ตามรัฐธรรมนูญนี้มันเปนครั้งแรกก็จะมีประเด็นบางประเด็นซึ่งเปนเรื่องใหมเลย 
อยางเชน ประเด็นที่ทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดเสนอเมื่อสักครู ซึ่งความจริง
ในความคิดเห็นของผมนาจะถือเปนบรรทัดฐานไปเลย ไมใชเปนเรื่องที่วาคณะรัฐมนตรี 
แตละชุดจะขอใชสิทธิหรือไมจะไดถือวาเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีทุกชุดพึงจะไดปฏิบัติตอไป 
อันนี้ก็เห็นตรงกัน 
     

             - ๘/๑ 
    
   



๑๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   กุลนิษฐ ๘/๑ 
 
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือในสวนของการลงมติวาจะเปนลับหรือไม ที่ทานประธาน
หารือวาอยูที่สมาชิกวาจะเสนอญัตติหรือไม ผมคิดวาคงไมใช เพราะวาการจะลงมติลับ
หรือไมตามมติที่ประชุมนี่มันมีเร่ืองการเสนอใหลงคะแนนลับ มีการคัดคานเปนลักษณะ
ของเอกสิทธิ์ แลวก็ถามีรับรองก็จะตองลงคะแนนเปดเผย ซึ่งมันเปนคนละประเด็นกับวา
เรามองรัฐธรรมนูญวาบัญญัติไวอยางไร ผมวาดีที่สุดเรื่องนี้ก็คือวาใหเปนวินิจฉัย 
ของทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณจุมพฏในฐานะที่เปน
ทนายญี่ปุน เชิญครับ 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
จุมพฏ บุญใหญ พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผมไมใช
ทนายญี่ปุนครับ กระผมเปนทนายความประเทศไทยครับ เปนเนติบัณฑิตสมัยที่ ๓๖ ครับ 
ตั้งแตป ๒๕๒๖ วาความมา ๒๔-๒๕ ป ทานประธานครับ การอานกฎหมายนี้จะอานแตวรรคเดียว 
มาตราเดียวแตมาตรา ๑๒๖ เทานั้นมิไดครับ จะตองคนเขาหาเจตนารมณของกฎหมาย 
ทานประธานที่เคารพ มาตรา ๑๒๖ ของรัฐธรรมนูญวรรคทายบอกวา หรือใหความเห็นชอบ 
ใหบุคคลดํารงตําแหนงใดใหกระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
ในรัฐธรรมนูญนี้ กระผมขอใหทานประธานไดดูมาตรา ๑๗๒ การใหความเห็นชอบ
นายกรัฐมนตรีใหกระทําโดยเปดเผยครับ ทานประธานครับ ถา ณ วันนี้จะตีความวา 
การลงมติจะไววางใจทานนายกรัฐมนตรีใหอยูในตําแหนงนายกรัฐมนตรีตอไปหรือไม 
เปนญัตติการใหความเห็นชอบบุคคลในการดํารงตําแหนง แลวมาตรา ๑๗๒ ตองกระทํา
โดยเปดเผยนะครับ นี่คือเหตุผลประการที่ ๑ ตามกฎหมายวาวันนี้การลงมติไมไววางใจ
หรือไมตองกระทําโดยเปดเผยตามเจตนารมณของกฎหมาย ทานประธานที่เคารพครับ 
เมื่อเปนอยางนี้การลงมติใหความเห็นชอบรัฐมนตรีรายกระทรวงซึ่งต่ํากวานายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อใหใครดํารงตําแหนงรัฐมนตรีนั้น ผมจึงมี
ความเห็นวาตองกระทําโดยเปดเผยเชนกัน ทานประธานที่เคารพครับ บทบัญญัติ 
มาตรา  ๑๒๖  เปนบทบัญญัติที่ ใชรวมกันของรัฐสภา  สภาผูแทนราษฎรมีญัตติ 
 



๑๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   กลุนิษฐ ๘/๒ 
 
ไมไววางใจ แตวุฒิสภาจะไมมีมติที่จะไมไววางใจรัฐบาล ดังนั้นผมเห็นวาการลงมติ
ไววางใจหรือไม ไมใชบทบัญญัติที่ใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนง ทานประธาน 
ที่เคารพ เมื่อพูดถึงเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันนี้ถาลงมติโดยเปดเผย 
ผมขอกราบเรียนทานประธานวา พรรคพลังประชาชนมิไดเรียกประชุมสมาชิกพรรค
เพื่อที่จะลงมติพรรควาจะไววางใจใครหรือไม ไมมีมติพรรคครับ และถาวันนี้สมมุติวา
กระผมลงมติไมไววางใจใครและเปนที่ปรากฏอยางนี้ พรรคจะมาขับผมออกจากพรรคไมได  
ผมยอมมีสิทธิรองขอความคุมครองตอศาลรัฐธรรมนูญวากระผมมีเอกสิทธิ์ที่จะใช
ความคิดเห็นพิจารณาคําอภิปรายของฝายคานแลววาจะไววางใจใครหรือไมไววางใจ 
ความเห็นทางกฎหมายของเนติบัณฑิตครับ ไมใชมหาบัณฑิต ผมจึงมีความเห็นวา 
การลงมติไมไววางใจตองกระทําโดยเปดเผย มาตรา ๑๒๖ แหงรัฐธรรมนูญใชบังคับ 
ในกรณีนี้ไมไดครับทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวาพอแลวกระมังครับ 
เอาอยางนี้ดีไหมครับ ผมปรึกษาที่ประชุมนะครับ เราจะใชบัตรกดแตวาจะตองลบรายชื่อ
ออก เราเอาแตตัวจํานวนคะแนนแลวมันจะเร็วขึ้น ทานสุขุมพงศเชิญครับ 
     นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน  
จากจังหวัดกาฬสินธุ ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดมีโอกาสฟงความเห็นหลายฝาย 
ทั้งฝายที่เห็นวาควรจะลับ ทั้งฝายที่เห็นวาควรจะเปดเผย ทานประธานที่เคารพครับ  
ทั้งในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเอง -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙/๑ 
    



๑๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                ณัฐวัฒน ๙/๑ 
 
และในขอบังคับนี้ทานประธานจะเห็นไดวาการทําหนาที่ของสมาชิกไมวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกรัฐสภา ทานสมาชิกเมื่อสักครูไดอธิบายไวอยางชัดเจน การลงคะแนนลับ
จะตองกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเทานั้นถึงจะตองทําตาม โดยขอบังคับจะกําหนดเปน
อยางอื่นไมได กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใหลงคะแนนลับไดเร่ืองเดียวที่ขอบังคับจะเห็น
ตางไมได คือการเห็นชอบและแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงใด ๆ นั้น ซึ่งสวนใหญก็เปน
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรมีความเห็นในการแตงตั้งอยางเดียว  
เราแตงตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อ ๓ สัปดาหที่แลว อันนั้นเราลงคะแนนลับถูกตอง 
แตการลงมติไมไววางใจผมเรียนทานประธานแลววา หลักในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
นับตั้งแตป ๒๔๘๙ มาถึงปจจุบันเขียนไวเชนเดียวกัน ใหลงคะแนนเปดเผยตามขอบังคับ 
ขอ ๗๒ ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรจะใหทานใชดุลยพินิจทานก็ทําไมได  
ทานประธานตองปฏิบัติตามขอบังคับ ขอ ๗๒ ซึ่งใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๓๔  
การลงคะแนนใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาแหงนี้กําหนดไว การลงคะแนนใหกําหนด
ลงคะแนนโดยเปดเผย  แตถาผูใดไมเห็นดวยใหลงคะแนนลับ  ทานตองเสนอมา  
มีผูรับรองยี่สิบคนก็ใหลงคะแนนลับ แตถามีผูคัดคาน มีผูรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
เปนเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปดเผย ทานประธานไปทําอยางอื่นไมได เขาไมเสนอ 
ทานประธานตองลงคะแนนตามมาตรา ๗๒ วรรคแรก โดยเปดเผยอยางเดียวเทานั้น  
ทานประธานตองดําเนินการตามขอบังคับครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ที่เสนอแนะครับ 
เชิญคุณกัญจนา ศิลปอาชา ครับ 
   นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (แบบสัดสวน)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ 
เดิมนึกวาทานไมเห็นดิฉันแลว 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อยูไกลแคไหนผมก็มองเห็นครับ 
    นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา (แบบสัดสวน)  :  พูดไมออกเลย คือกําลัง 
จะเรียนทานประธานวาไมอยากใหการพูดยืดเยื้อจะไดจบกระบวนการเร็ว ๆ เพราะวา 
เรามี เร่ืองตั้งคณะกรรมาธิการและงบประมาณที่จะตองพูดกันอีกยาว ซึ่งเมื่อสักครูนี้ 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรก็ไดมอบเอกสิทธิ์ใหทานประธานแลวเปนผูตัดสิน  



๑๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                ณัฐวัฒน ๙/๒ 
 
ดิฉันก็อยากใหทานประธานเปนผูตัดสินจะไดจบเรื่องนี้โดยเร็ว แลวเราก็จะไดลงมติไปเลยคะ 
แลวก็มีความเห็นวาไมควรลบชื่อนะคะ นาจะเปนการเปดเผย ขอบคุณคะ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ หลานสาวที่เคารพ
ขอบคุณครับ คุณพีรพันธุ พาลุสุข ครับ 
   นายพีรพันธุ พาลุสุข (ยโสธร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  
ผม พีรพันธุ พาลุสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดยโสธร พรรคพลังประชาชน  
เพื่อประกอบการใชดุลยพินิจของทานประธานครับ คือในการลงมติถามีรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายบัญญัติไวชัดเจน และตองการใหเปนการลงคะแนนลับเขาก็เขียนไว 
อยางชัดเจนแลว สวนเรื่องไหนที่ไมไดเขียนไวก็เปนไปตามแนวการปฏิบัติตามขอบังคับ 
ทานประธานครับ สมาชิกอางมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญในตอนทายที่บอกวา  
การลงมติไมไววางใจนั้นสมาชิกมีอิสระ คําวา มีอิสระ นั้นตองเปนการลับเทานั้น จริง ๆ 
แลวไมใชครับ จะไปตีความอยางนั้นไมไดครับทานประธาน เพราะแมในมาตรา ๑๒๖ วา
ในการลงคะแนนเลือกใหความเห็นชอบบุคคลใหทําเปนการลับ และแมเปนการลับ 
ก็ยังเขียนตอไปอีกวา สมาชิกมีอิสระ เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นการมีอิสระหรือไมมีอิสระ 
มันไมไดเกี่ยวกับวาลงลับหรือไมลับ แตเปนเรื่องดุลยพินิจของแตละคน ขนาดวาใหลงลับ
แลวเขาก็ยังบอกตอบอกตองมีอิสระนะ ไมเกี่ยวกับมติพรรคนะ ฉะนั้นถาลงเปดเผยเขาก็บอก
ไมใชเร่ืองมติไมไววางใจ สมาชิกก็มีอิสระเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการมีอิสระในที่นี้
หมายถึงวา ไมถูกบังคับจากใครแมจากมติพรรค ผมลงเปดเผยผมก็ลงอยางมีอิสระได
ฉะนั้นผมคิดวาทานประธานดําเนินการไปตามปกติ การลงมติไมไววางใจไมมีกฎหมาย
บังคับวาตองลงเปนมติลับครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือผมไมเผด็จการนะครับ 
คุณสุนัยเชิญครับ เดี๋ยวจะหาวาผมไมเห็นอีกไมได  
 

           - ๑๐/๑ 



๒๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  ดวงใจ ๑๐/๑ 
 
   นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน จังหวัดนครสวรรค 
ของพรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ กรณีที่ถกเถียงกันอยูนี้ผมคิดวาเปนประเด็น
ความเห็น แลวผมตกใจมากที่ทานประธานกําลังจะใชดุลยพินิจบอกวาใหลบชื่อ ผมเขาใจ
ดีครับวาประเด็นปญหาวันนี้นั้นเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายวาจริง ๆ แลวมันไมใช 
ขอกฎหมายอยางเดียว มันเปนขอกฎหมายที่สัมพันธกับขอการเมือง ถาจะยึดหลัก 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔ ที่ใหเราออกขอบังคับ ขอบังคับ ขอ ๗๒ ก็ชัดเจนที่ออกมา
โดยรัฐธรรมนูญเปนฐาน ผมไดรับมอบหมายจากสภาแหงนี้ใหเปนคณะกรรมาธิการ 
ยกรางขอบังคับ ในคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับ ขอ ๗๒ ก็เห็นเปนเอกฉันทกันไมมี 
ขอโต เถียงใด  ๆ  ประเพณีทางการเมืองก็ทํากันมาแลว  แตวาเปนเจตนาดีของ 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาวุโสฝายคานที่บอกวาเกรงวาจะมีปญหาตอไป  
ทานประธานครับ ความวิตกกังวลที่เปนอยูขณะนี้กําลังละเมิดหลักอธิปไตยพื้นฐาน 
ที่มาจากปวงชนชาวไทยครับ การหวาดวิตกวาเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญจะตีความอยางนั้น
ตีความอยางนี้ ดูสักนิดเถอะครับวาอํานาจปวงชนชาวไทยนั้นเขามอบใหเราใชไหมครับ 
โดยหลักการนั้นเมื่อมีปญหาขอกฎหมายหรือมีปญหาเรื่องความเห็น ทานประธานสภา 
ไดโยนอํานาจใหแกปวงชนชาวไทยทั้งหมดนี้ทําการเสนอเปนญัตติสิครับ การเสนอญัตติ
ไมใชเร่ืองรายแรงอะไร ผมก็ไมแนใจวาทําไมทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรจึงจะ
โยนไปใหทานอีก เมื่อทานประธานสภาโยนใหแกสภาเปนผูตัดสิน นั่นคือโยนอํานาจ
อธิปไตยทั้งหมดเปนคนชี้ขาด ก็งาย ๆ และทําเปนธรรมเนียมปฏิบัติอยูแลว จึงขอทาน
ประธานสภาอยาไดใชดุลยพินิจในลักษณะที่เกิดความวิตกกังวลตอหลักอธิปไตยพื้นฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยที่มีสภาเปนที่มาแหงอํานาจปวงชน ขอใหทานดําเนินการ 
ตามขอบังคับ ขอ ๗๒ ครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานรองประธานสมศักดิ์  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตเสนอความเห็นอยางนี้นะครับ เพราะเวลา 
 



๒๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  ดวงใจ ๑๐/๒ 
 
คงจํากัดมากแลวเรามีงบประมาณที่จะตอนะครับ ที่จริงทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ไดเสนอความเห็นใหทานประธานไดใชดุลยพินิจก็เทากับวาทานก็ไมไดติดใจอะไรนะครับ 
ก็เปนความรับผิดชอบของทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรอยูแลว ถาทานติดใจ
ทานก็ทักทวง แตทานเสนอใหทานประธานใชดุลยพินิจก็เทากับเปนฉันทานุมัติก็แลวแต
ทานประธานจะใชดุลยพินิจอยางไร และเห็นพองกับทานกัญจนา ศิลปอาชา ก็นาจะ
ดําเนินการตามที่ทานประธานไดเสนอตั้งแตแรกแลวครับ ใหลงคะแนนลับโดยเปดเผยนะครับ 
   นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือสุดทายนะครับ  
เชิญทานบัญญัติ บรรทัดฐาน สุดทายจริง ๆ ครับ 
  นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
บัญญัติ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตยครับ  
ตองขอกราบเรียนทานประธานวากระผมเองก็คงไมประสงคที่จะใหยืดเยื้อตอไปอีก  
แตวาขอกราบเรียนทานประธานไวตรงนี้วาที่ไดนําประเด็นนี้เปนขอพิจารณาในวันนี้ 
ก็ดวยความปรารถนาดีจริง ๆ ครับ ก็เห็นวาวันนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจดีหลายเรื่อง อยางกรณี
ที่ตัดสินใจใหรัฐมนตรีทุกคนแมวาจะไมไดอยูในรายชื่อที่ถูกอภิปรายไมไววางใจไมมีสิทธิ 
ที่จะลงคะแนนใหความเห็นชอบในญัตติของทานนายกรัฐมนตรี ผมคิดวาตองชื่นชมวา
เปนกรณีที่ตัดปญหาไดถูกตองเหมาะสม เพราะฉะนั้นเมื่อเปนเชนนี้แลวก็เลยคิดวา 
ปญหาบางปญหาที่อาจจะมีปญหาตอไปในวันขางหนาไดอยางกรณีตามมาตรา ๑๖๒ 
วรรคสอง ซึ่งยืนยันถึงความมีอิสระจากมติพรรค ตรงนี้สําคัญครับ ---------------------------- 
 

- ๑๑/๑ 
 
 
 



๒๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 นิวรา ๑๑/๑ 
 
กระผมเขาใจดีวาทุกครั้งที่มีการเปดญัตติอภิปรายไมไววางใจหรือมีการลงคะแนน  
สิ่งที่คอนขางจะเปนที่นาวิตกสําหรับพรรคการเมืองทุกพรรค ซึ่งก็ รู  ๆ กันอยูก็คือ  
กลัวเสียงแตก กลัวคนนั้นจะไดคะแนนเทานั้น คนนี้จะไดคะแนนเทานี้ แลวลดหลั่นกันไป 
แลวก็จะทําใหเกิดปญหาระแวงแคลงใจขึ้นมาได ซึ่งความจริงผมคิดวาบุคคลที่อาสา 
เขามาทําหนาที่ในระบบเชนนี้ก็นาจะมีจิตใจที่กวางขวางพอ คะแนนลดหลั่นกันบาง
เล็กนอยซึ่งก็มีกันทุกครั้งตองถือเปนเรื่องปกติธรรมดา กรณีเชนนี้ผมคิดวาถามีการลงมติ
โดยเปดเผย แนนอนครับแมจะยืนยันวาเปดเผยภายใตความเปนอิสระ แตวาพรรคคิดอยางไร 
กรรมการบริหารพรรคคิดอยางไร ผูหลักผูใหญในพรรคคิดอยางไร ผมคิดวาเปนประเด็นที่
คงสามารถที่จะอธิบายหักลางความรูสึกของคนธรรมดาทั่วไปภายนอกยากเหลือเกิน 
เพราะฉะนั้นถาอิสระตองลับ ถาเปดเผยไมอิสระแน แตวาเพื่อตัดปญหาไมใหยืดเยื้อยาว
ความตอไปผมคิดวาก็สุดแทแตทานประธานจะพิจารณาเอาเองก็แลวกันครับ ก็ขอเรียน
ย้ําอีกครั้งหนึ่งวาที่ไดนําเสนอขึ้นมาก็ดวยความปรารถนาดีไมอยากใหมีปญหายืดเยื้อ
ตอไปในวันขางหนาเทานั้นเอง ขอบพระคุณทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ  
   (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) :  ทานประธานครับ กระผม  
นายอดุลย วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขต จังหวัดแมฮองสอน  
ผมขอเสนอญัตติใหลงคะแนนโดยเปดเผย ขอผูรับรองดวยครับ   
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีแลวครับ มีผูเสนอญัตติ 
แลวก็มีผูรับรองถูกตอง มีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ   
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ ถือวาที่ประชุม
นี้ใชวิธีลงคะแนนเปดเผยนะครับ เปนมติของที่ประชุม ผมจะดําเนินการตอไปครับ คือ 
 



๒๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 นิวรา ๑๑/๒ 
 
ความเปนจริงนั้นควรจะเสนอญัตตินี้นานแลว ไมตองเสียเวลาถึงขนาดนี้ จะปลอยให 
คนแกรับกรรมคนเดียวไมได ทานตองรับกรรมดวยทุกคนครับ  
   ตอไปก็ขอใหทานใชสิทธินะครับ ทานผูใดไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  
โปรดกดปุม เห็นดวย ใหมนะครับ ตองถามกอนเพราะวาผูเสนอญัตตินี้ไดเสนอญัตติ 
ไมไววางใจ คือถาทานผูใดเห็นดวยที่จะใหคะแนนนายกรัฐมนตรีอยู โปรดกดปุม ไมเห็นดวย  
ถาใครเห็นวาใหทานนายกรัฐมนตรีพนจากสภาพการเปนนายกรัฐมนตรี ก็โปรดลงคะแนน 
เห็นดวย แลวใครไมใชสิทธิออกเสียงก็กดปุม งดออกเสียง เชิญใชสิทธิทุกทานครับ  
ถาไมเขาใจบอกใหมนะครับ คือเนื่องจากผูเสนอญัตติไมไววางใจ ถาเราไปลงคะแนน 
เห็นดวยก็ตองเห็นดวยตามผู เสนอญัตติ ฉะนั้นจึงตองถามใหม ที่คุณสุทินเสนอ 
ตองถามใหม คุณสุทินเสนอใหมสิใหมันชัด  
   นายสุทิน  คลังแสง (มหาสารคาม) : ชัดเจนแลวกระมังครับทานประธาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานผูใดของใจอะไรมีไหมครับ 
    (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถาไมมี ไดใชสิทธิแลวใชไหมครับ 
     (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : โปรดรวมคะแนนไดครับ 
ผมใหสิทธิอีกนิดหนึ่งครับอยาเพิ่งรวม ทานผูใดยังไมไดลงคะแนนมีไหมครับ ไมมีนะครับ 
ถือวาใชสิทธิกันทุกคนแลวนะครับ โปรดรวมคะแนนไดครับ สวนพวกผม ๓ คนอยูขางบน
วางตัวเปนกลางจริง ๆ ไมใชสิทธิ รวมคะแนนแลวใชไหมทานเลขาธิการ  
    
                                                                                                                      - ๑๒/๑ 
  
 
   
 



๒๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๑๒/๑ 
 
  นายสุทธิ  ปญญาสกุลวงศ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผม สุทธิ ปญญาสกุลวงศ 
พรรคประชาธิปตยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จํานวนผูเขาประชุม 
ผมจะประกาศใหทราบ ๔๔๒ ทานที่อยูที่หองประชุมนี้ เห็นดวย ๑๖๑ ทาน ไมเห็นดวย 
๒๘๐ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๑ ทาน  
  นายสุทธิ  ปญญาสกุลวงศ (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานขอใชสิทธิดวย 
เห็นดวยครับ ผม สุทธิ กดไมขึ้น สุทธิ ปญญาสกุลวงศ ๔๐๑ ครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็เปน ๑๖๒ ครับ ไมครบ 
๑๖๔ ขาดไป ๒ ก็ถือวา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ทานไดคะแนน ๒๘๐ ทาน 
ยังดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีตลอดไปครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๑๒/๒ 
 
  ตอไปเปนรัฐมนตรีรายบุคคลนะครับ ตอไปเปนของทานรองนายกรัฐมนตรี 
สุรพงษ  สืบวงศลี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เชนเดียวกันนะครับ คือหมายความวา 
ไมเห็นดวยแสดงวาไดรับรองทานรองนายกรัฐมนตรี ถาเห็นดวยก็แสดงวาไมรับรอง  
คือไมเอาทานรองนายกรัฐมนตรี โปรดลงคะแนน  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)   :  เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี้ครับ 
  (นายสุวโรช  พะลัง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุวโรช  พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)   :  ทานผูใดยังไมไดออกเสียง  
มีไหมครับ 
  นายสุวโรช  พะลัง (แบบสัดสวน) :  ทานประธานครับ ผมวาตองถอนคําพูดแลวครับ 
อยาชี้นําสิครับทานประธาน ผม สุวโรช พะลัง 
  (นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  ทานประธานคะ ขออนุญาตคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสุวโรชหรือวาจะเอา
สมุทรสงครามกอน 
  นายสุวโรช  พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานอยาชี้นําไดไหมครับ ทานถอนคําพูด
กอนครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมถอนครับ  คือ 
ไมใชคะแนนแบบเดิม คือกดแบบเดิม คือกดวาเห็นดวย ไมเห็นดวย แลวก็งดออกเสียง 
ที่ผมพูดคือพูดภาษาตลาด ๆ นี่ครับ ธรรมดา ๆ คงจะเขาใจ เมื่อลงคะแนนกันเสร็จแลว 
โปรดรวมคะแนนไดครับ ผมขอประกาศใหทราบ จํานวนผูเขาประชุม ๔๔๑ ทาน เห็นดวย 
๑๖๑ ทาน ขาดไป ๑ ทานแลว ไมเห็นดวย ๒๗๙ ทาน ขาดไป ๑ ทานเหมือนกัน งดออก
เสียง ๑ ทาน ก็ถือวาทานสุรพงษ  สืบวงศลี ยังคงดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพราะวาเกิน ๒๓๖ ครับ  
 



๒๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๑๒/๓ 
 
  ตอไปเปนการลงคะแนนของคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ถาทานเห็นวาทานมิ่งขวัญควรดํารงตําแหนง 
อยูตอไป ก็โปรดกดคะแนน ไมเห็นดวย ถาเห็นวาไมควรดํารงตําแหนงตอไป กดปุม  
เห็นดวย และถางดออกเสียงก็กดปุม งดออกเสียง โปรดใชสิทธิทุกทานครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานผูใดยังไมใชสิทธิมีไหมครับ  
ไมมี ถือวาที่ประชุมนี้ไดใชสิทธิกันหมดแลวนะครับ โปรดรวมคะแนนไดครับ ---------- 
 

- ๑๓/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๓/๑ 
 
จํานวนผูเขาประชุมผมประกาศคะแนนนะครับ ๔๔๑ ทาน เห็นดวย ๑๖๑ ทาน ไมเห็นดวย  
๒๗๙ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน ก็ถือวาทานมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ยังเปนรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตอไปนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  สายชล ๑๓/๒ 
 
  ตอไปเปนการลงคะแนนคูเอกเมื่อวานนี้ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทานผูใดเห็นวาคุณเฉลิม อยูบํารุง ควรดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็กดปุม ไมเห็นดวย ถาเห็นวา รอยตํารวจเอก เฉลิม 
อยูบํารุง ไมควรดํารงตําแหนงนี้ตอไปก็ใหกดปุม เห็นดวย ถาทานไมใชสิทธิก็กดปุม  
งดออกเสียง เชิญใชสิทธิไดทุกทาน  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานผูใดยังไมไดใชสิทธิ 
มีไหมครับ ไมมี ถือวาที่ประชุมนี้ไดใชสิทธิกันทุกทานแลวนะครับ โปรดรวมคะแนนครับ  
ผมขอประกาศผล จํานวนผูเขาประชุม ๔๔๑ ทาน เห็นดวย ๑๖๒ ทาน ไมเห็นดวย  
๒๗๙ ทานครับ ตกใจไปได เห็นดวย ๑๖๒ ทาน ไมเห็นดวย ๒๗๙ ทาน ก็แสดงวา 
ทานรอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย คงดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอไปนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๑๓/๓ 
 
  ตอไปเปนการลงคะแนนคุณสมพงษ อมรวิวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ทานผูใดเห็นวาคุณสมพงษ อมรวิวัฒน ควรดํารงตําแหนงตอไปใหกดปุม  
ไมเห็นดวย ถาใครเห็นวา คุณสมพงษ อมรวิวัฒน ไมควรเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมก็โปรดกดปุม เห็นดวย ทานที่จะงดออกเสียงก็กดปุม งดออกเสียง โปรดใชสิทธิ
ทุกทานครับ เชิญครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีทานใดยังไมใชสิทธิ 
มีไหมครับ ไมมีนะครับ ถือวาที่ประชุมนี้ใชสิทธิกันทุกทาน โปรดรวมคะแนนครับ ผมขอ
ประกาศผลนะครับ จํานวนผูเขาประชุม ๔๔๒ ทาน เห็นดวย ๑๖๒ ทาน ไมเห็นดวย  
๒๘๐  ทาน  แสดงวา เกินกึ่ งหนึ่ ง  ทานสมพงษ  อมรวิวัฒน  ก็คงดํารงตําแหนง 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตอไปนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๑๓/๔ 
 
   ตอไปคุณสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ทานผูใด
เห็นวาคุณสันติ พรอมพัฒน ควรดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ตอไปก็ใหกดปุม ไมเห็นดวย ถาใครเห็นวาคุณสันติ พรอมพัฒน ไมควรดํารงตําแหนงก็ใหกดปุม 
เห็นดวย ใครงดออกเสียงก็กดปุม งดออกเสียง โปรดใชสิทธิทุกทานครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ใชสิทธิทุกทานแลวนะครับ 
ไมมีทานผูใดยังไมไดใชสิทธิ โปรดรวมคะแนนไดครับ ผมขอประกาศจํานวนผูเขาประชุม 
๔๔๑ ทาน เห็นดวย ๑๖๒ ทาน ไมเห็นดวย ๒๗๙ ทาน ปรากฏวาทานสันติ พรอมพัฒน 
ยังคงดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตอไปนะครับ  
 
                                                                                                   - ๑๔/๑ 
 
 
 



๓๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๑๔/๑ 
 
   ตอไปเปนรายการที่จะใชลงมติ คุณทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงคมนาคม นะครับ ทานผูใดเห็นวา คุณทรงศักดิ์ ทองศรี ควรดํารงตําแหนง 
เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ถาทานผูใดเห็นวา  
คุณทรงศักดิ์ ทองศรี ไมควรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม โปรดกดปุม  
เห็นดวย ทานผูใดงดออกเสียงก็กดปุมงดออกเสียง เชิญใชสิทธิทุกทานนะครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)    
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานผูใดยังไมใชสิทธิ 
มีไหมครับ เมื่อใชสิทธิทุกคนแลวโปรดรวมคะแนนครับ ผมขอประกาศนะครับ จํานวน 
ผูเขาประชุม ๔๔๑ เห็นดวย ๑๖๑ ทาน ไมเห็นดวย ๒๘๐ ทาน ไดรับความไววางใจ 
เกินกึ่งหนึ่งก็แสดงวาคุณทรงศักดิ์ ทองศรี ยังคงดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงคมนาคมตอไป  
   นายทิวา  เงินยวง (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ผมเห็นดวยครับ 
อีก ๑ คะแนนครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็เพิ่มไป ๑ ทาน เปน ๑๖๒ ทาน 
   นายทิวา  เงินยวง (กรุงเทพมหานคร) : ทิวา เงินยวง ครับทานประธาน 
หมายเลข ๑๑๑ ครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๑๔/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปนะครับเปนรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการตางประเทศ คุณนพดล ปทมะ ทานผูใดเห็นวาคุณนพดล ปทมะ  
ควรดํารงตําแหนง เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  โปรดกดปุม  
ไมเห็นดวย ถาใครเห็นวาคุณนพดล ปทมะ ไมควรดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ กดปุม เห็นดวย ใครงดออกเสียงก็กดปุม งดออกเสียง  
เชิญใชสิทธิทุกทานครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ใชสิทธิกันหมดแลวนะครับ 
ไมมีทานผูใดยังไมไดใชสิทธินะครับ เมื่อใชสิทธิกันหมดแลวก็โปรดรวมคะแนนครับ  
ผมขอประกาศนะครับ จํานวนผูเขาประชุม ๔๔๒ ทาน เห็นดวย ๑๖๒ ทาน ไมเห็นดวย 
๒๗๘ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๑ ทาน ก็แสดงวาทานนพดล ปทมะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคงดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศตอไป  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๑๔/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมอยากจะใหทบทวน 
อีกครั้งหนึ่ง เชิญทานเลขาธิการชวยอานคะแนนแตละทานวาไดรับคะแนนเทาไร  
เพื่อบันทึกไวเปนหลักฐานของสภาครับ  
  นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : คะแนนเสียงของทาน
นายกรัฐมนตรี ไมเห็นดวยกับญัตติ ๒๘๐ เสียง เห็นดวยกับญัตติ ๑๖๒ เสียง ไมใชสิทธิ  
๑ เสียงครับ ของทานคุณหมอสุรพงษ สืบวงศลี นะครับ เห็นดวยกับญัตติ ๒๗๙ เสียง  
ไมเห็นดวยกับญัตติ ๑๖๑  เสียง งดออกเสียง ๑  เสียงครับ ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ  
ไมเห็นดวยกับญัตติ ๒๗๙ เสียง เห็นดวยกับญัตติ ๑๖๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ทานรัฐมนตรีเฉลิม อยูบํารุง ไมเห็นดวยกับญัตติ ๒๗๙ เสียง เห็นดวยกับญัตติ ๑๖๒ เสยีง 
ทานรัฐมนตรีสมพงษ อมรวิวัฒน ไมเห็นดวยกับญัตติ ๒๘๐ เสียง เห็นดวยกับญัตติ 
๑๖๒ เสียง ทานรัฐมนตรีสันติ พรอมพัฒน ไมเห็นดวยกับญัตติ ๒๗๙ เสียง เห็นดวยกับ
ญัตติ ๑๖๒ เสียง ทานรัฐมนตรีทรงศักดิ์ ทองศรี ไมเห็นดวยกับญัตติ ๒๘๐ เสียง เห็นดวย
กับญัตติ ๑๖๒ เสียง และทานรัฐมนตรีนพดล ปทมะ ไมเห็นดวยกับญัตติ ๒๗๘ เสียง  
เห็นดวยกับญัตติ ๑๖๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และไมลงคะแนน ๑ เสียงครับ   
 
                           - ๑๕/๑ 

 
 
 
 



๓๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๑๕/๑ 
       
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ปรากฏผลแลวนะครับ 
การยื่นอภิปรายไมไววางใจก็เปนการจบสิ้นกระบวนการในการออกเสียง ก็แสดงวา
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะยังคงดํารงตําแหนงเปนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลตลอดไปนะครับ  
   เนื่องจากระเบียบวาระตอไปอยากจะใหวิปทั้ง ๒ ฝายไดตกลงกันวา 
จะเอาอยางไร เนื่องจากวาเรายังคางอยู ๒ เร่ือง เร่ืองสําคัญคือเร่ืองงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กับเร่ืองตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา  
เชิญคุณสามารถ 
   นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน  
ทางวิปฝายรัฐบาลและวิปฝายคานไดเห็นชอบรวมกันจะขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ 
การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาขึ้นมาพิจารณากอนครับทานประธาน  
ฉะนั้นกระผมก็ขอเสนอใหเลื่อนระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาขึ้นมาพิจารณากอน ขอผูรับรองดวยครับ     

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็มีผูรับรองถูกตองครับ 
ทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๑๕/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมมีทานผูใดมีความเห็น
เปนอยางอื่น ก็ถือวาเลื่อนญัตติตั้งคณะกรรมาธิการซึ่งคางการพิจารณามานานแลว
ดําเนินการตอไปนะครับ ผมขอเรียนตอที่ประชุมวา ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ 
บัญญัติ ไว ใหสภาผูแทนราษฎรมี อํานาจเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้ ง เปน
คณะกรรมาธิการสามัญและใหการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญนั้นตองมีจํานวนตาม 
หรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง
หรือกลุมพรรคการเมืองที่ มีอยู ในสภาผูแทนราษฎร  ตามขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ป ๒๕๕๑ ขอ ๘๒ และขอ ๘๓ กําหนดใหสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
จํานวน ๓๕ คณะ แตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการมีจํานวน ๑๕ คน ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการสมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อไดไมเกินจํานวนกรรมาธิการ และ 
การเสนอนั้นตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวา ๕ คน การออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมาธิการถามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเทากับจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 
ใหถือวาผูถูกเสนอชื่อนั้นเปนผูไดรับเลือก ถามีการเสนอชื่อมากกวาจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ ก็ขอดําเนินการตอไป เนื่องจากวาสมาชิก 
แตละทานมีสิทธิเปนคณะกรรมาธิการไดไมเกิน ๒ คณะ กระผมจึงขอใหสมาชิก 
แตละพรรคการเมืองไดดําเนินการเลยนะครับ เพื่อรวบรัดเวลา  
   เร่ืองแรกเปนการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อทั้ งขอผู รับรองไมนอยกวา  ๕  ทาน  
เชิญพรรคพลังประชาชนกอนครับ  
   นางอนุสรา  ยังตรง (สมุทรปราการ)  :  ดิฉัน นางอนุสรา ยังตรง สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสมุทรปราการ  พรรคพลังประชาชน  ขอเสนอรายชื่อ 
คณะคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติ ธรรมและสิทธิมนุษยชน ในสัดส วน 
พรรคพลังประชาชน  จํานวน ๘ ทาน ดังนี้ --------------------------------------------------------- 
 
                                                                                         - ๑๖/๑ 
 



๓๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๑๖/๑ 
 
อันดับที่ ๑ นายจิรวัฒน ศิริพานิชย อันดับที่ ๒ นายประชา ประสพดี อันดับที่ ๓  
นายอนันต ผลอํานวย อันดับที่ ๔ นายนพคุณ รัฐผไท อันดับที่ ๕ นางปานหทัย เสรีรักษ 
อันดับที่ ๖ นายสุขุมพงศ โงนคํา อันดับที่ ๗ นายไพโรจน อิสระเสรีพงษ อันดับที่ ๘  
นายปริญญา ฤกษหราย ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ทานผูใดจะเสนอเพิ่มมีไหมครับ ไมมีนะครับ ก็ถือวาที่ประชุมนี้รับรองถูกตองนะครับ  
ของพรรคพลังประชาชนนะครับ ตอไปพรรคประชาธิปตย เชิญครับ 
   นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล (นครศรีธรรมราช) : ดิฉัน นางสาวพิมพภัทรา 
วิชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ขอเสนอ
รายชื่อกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย 
ดังมีรายนามตอไปนี้คะ นายสุทัศน เงินหมื่น นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร นายสุวโรช พะลัง  
นายวิรัตน กัลยาศิริ และนายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ จํานวน ๕ ทานคะ ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทย เชิญครับ 
   นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี จากพรรคชาติไทย  
ในสัดสวนของพรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน ไดแก นายเชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี) : ขอบคุณครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผู รับรองถูกตอง  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  



๓๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๑๖/๒ 
 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน 
เชิญครับ  
  นายอลงกต  มณีกาศ  (นครพนม )  : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพครับ กระผม นายแพทยอลงกต มณีกาศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม  
พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอนายแพทยแวมาฮาดี แวดาโอะ ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคมัชฌิมาธิปไตย 
เชิญครับ  
  นายปกรณ  มุงเจริญพร  (สุ รินทร) : สวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย  
ไมมีสัดสวนตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไม มีนะครับ คือครบ  
๑๕ ทานแลวนะครับ ขอทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดอานทบทวนรายชื่อ 
ทั้ง ๑๕ ทานเพื่อใหที่ประชมุนี้รับรองครับ  
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับ ๑. นายจิรวัฒน ศิริพานิชย  
๒. นายประชา ประสพดี  ๓. นายอนันต ผลอํานวย  ๔. นายนพคุณ รัฐผไท  ๕. นางปานหทัย  
เสรีรักษ  ๖. นายสุขุมพงศ โงนคํา  ๗. นายไพโรจน อิสระเสรีพงษ ๘. นายปริญญา ฤกษหราย  
๙. นายสุทัศน เงินหมื่น  ๑๐. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร  ๑๑. นายสุวโรช พะลัง  
๑๒. นายวิรัตน กัลยาศิริ  ๑๓. นายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ  ๑๔. นายเชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ 
และ ๑๕. นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ครับ  
 
 



๓๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๑๖/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีทานผูใดมีความเห็น
เปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมขอมติที่ประชุมวา
รับรองทั้ง ๑๕ ทาน มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
   ตอไปเปนคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร เชิญพรรคพลังประชาชน 
   นางอนุสรา ยังตรง (สมุทรปราการ) :  ทานประธานที่เคารพ  ดิฉัน  
นางอนุสรา ยังตรง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ในสัดสวนพรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทาน
ดังนี้คะ อันดับที่ ๑ นายไพจิต ศรีวรขาน อันดับที่ ๒ ดอกเตอรวัลลภ สุปริยศิลป อันดับที่ ๓  
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อันดับที่ ๔ นายวิทยา บุรณศิริ อันดับที่ ๕ นายบุญจง วงศไตรรัตน 
อันดับที่ ๖ นายนิสิต สินธุไพร อันดับที่ ๗ นายสากล มวงศิริ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปขอเชิญพรรคประชาธิปตย 
 เชิญครับ 
             

- ๑๗/๑ 
 
 



๓๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  สุทธาทิพ ๑๗/๑ 
 
  นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน (พังงา) : กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ ดิฉัน นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดพังงา พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อสัดสวนคณะกรรมาธิการสามัญ 
ประจําสภาผูแทนราษฎร ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย ดังนี้ ๑. นายแพทยปรีชา มุสิกุล  
๒. รองศาสตราจารย ดอกเตอรทิวา เงินยวง ๓. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ๔. นายลาภศักดิ์  
ลาภาโรจนกิจ ๕. นายสมเกียรติ ฉันทวานิช ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญพรรคชาติไทยครับ 
   นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี) : ทานประธานสภาที่เคารพ เสมอกัน 
เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย ในสัดสวนของ
พรรคชาติไทยขอเสนอ นายภราดร ปริศนานันทกุล ขอผูรับรองดวยครับ  
    (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดินครับ  
   นายนพดล พลซื่อ (รอยเอ็ด) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม นพดล พลซื่อ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดรอยเอ็ด ขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรในสัดสวนของพรรค ๑ ทานคือ  
นายวิทยา บุตรดีวงค ขอผูรับรองครับ  
    



๔๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  สุทธาทิพ ๑๗/๒ 
 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถูกตองนะครับ  ไมมีความเห็น 
เปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคประชาราช 
เชิญครับ 
   นายสรวงศ เทียนทอง (สระแกว) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ในสัดสวนของพรรคประชาราช  
นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ถือวาที ่ป ระชุมนี ้ ไ ด
คณะกรรมาธิการแลว เชิญทานเลขาธิการอานทั้ง ๑๕ ชื่อนะครับ 
   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการ
กิจการสภาผูแทนราษฎร ๑. นายไพจิต ศรีวรขาน  ๒. นายวัลลภ สุปริยศิลป ๓. นายชวลิต  
วิชยสุทธิ์  ๔. นายวิทยา บุรณศิริ  ๕. นายบุญจง วงศไตรรัตน  ๖. นายนิสิต สินธุไพร   
๗. นายสากล มวงศิริ  ๘. นายปรีชา มุสิกุล  ๙. รองศาสตราจารยดอกเตอรทิวา เงินยวง 
๑๐. นายจุ รินทร  ลักษณวิศิษฏ  ๑๑. นายลาภศักดิ์  ลาภาโรจนกิจ ๑๒. นายสมเกียรติ  
ฉันทวานิช ๑๓. นายภราดร ปริศนานันทกุล ๑๔. นายวิทยา บุตรดีวงค และ ๑๕. นายสมชัย 
เจริญชัยฤทธิ์  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ     
  ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการกิจกรองคการตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนและกองทุน เชิญพรรคพลังประชาชน 



๔๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  สุทธาทิพ ๑๗/๓ 
 
   นางนฤมล ธารดํารงค (สมุทรปราการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางนฤมล ธารดํารงค ส.ส. เขต ๓ จังหวัดสมุทรปราการ ขอเสนอรายชื่อ
ของคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและ
กองทุน ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๘ ทาน ดังนี้ อันดับที่ ๑ นายแพทยประสงค 
บูรณพงศ อันดับที่ ๒ นายสุทิน คลังแสง  อันดับที่ ๓ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน 
อันดับที่ ๔ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  อันดับที่ ๕ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห  อันดับที่ ๖ 
นายสมพล เกยุราพันธุ  อันดับที่ ๗ นายศุภชัย โพธิ์สุ  อันดับที่ ๘ นายฉลาด ขามชวง  
ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคประชาธิปตย
เชิญครับ 
   นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วุฒิพงษ นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  
พรรคประชาธิปตย ผมขอเสนอรายนามคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร 
และสถาบันการเงินในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย  ดังรายชื่อดังตอไปนี้ครับ  
๑. นายกรณ จาติกวณิช  ๒. นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี ๓. นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม): ทานประธานครับ เขาใจวาผูเสนอ 
เสนอผิดคณะครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ชวยฟงนะครับ ผมบอกวา
คณะกรรมการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและกองทุน  

 
                                 - ๑๘/๑ 
 



๔๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             บุศยรินทร ๑๘/๑ 
 
  นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี)  : ผมขอถอนครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผดิใชไหมครับ 
   นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี) : ผิดคณะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานสาทติยชวยดูแลหนอยส ิ 
   นางสาวสุพชัรี  ธรรมเพชร (พัทลุง) : ขออนุญาตทานประธานนะคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชญิครับ 
   นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และกองทุน ซึ่งมีรายนามดังตอไปนี้ ๑. นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  ๒. นายสาคร เกี่ยวของ 
๓. นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ  ๔. นางสาวเฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย และ  ๕. นายอับดุลการิม   
เด็งระกีนา ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชกิยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคชาติไทยครับ  

   นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี) : ทานประธานที่เคารพ เสมอกัน  
เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย ในสัดสวนของ
พรรคชาติไทย ขอเสนอ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ไมมี
ความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
 



๔๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             บุศยรินทร ๑๘/๒ 
 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคมัชฌิมาธิปไตย 
เชิญครับ 
   นายปกรณ มุงเจริญพร (สุรินทร) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  
นายปกรณ  มุงเจริญพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุรินทร พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการกิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  
และกองทุน ขอเสนอรายชื่อ นางพรทิวา นาคาศัย ขอผูรับรองดวยครับ 
    (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเลขาธิการ 

อานรายชื่อ 
   นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการ 
กิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและกองทุน  ๑. นายแพทยประสงค  
บูรณพงศ  ๒. นายสุทิน คลังแสง  ๓. นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน  ๔. นายสงคราม  
กิจเลิศไพโรจน  ๕. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห  ๖. นายสมพล  เกยุราพันธุ  ๗. นายศุภชัย  
โพธิ์สุ  ๘. นายฉลาด  ขามชวง  ๙. นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  ๑๐. นายสาคร เกี่ยวของ   
๑๑. นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศษิฏ  ๑๒. นางสาวเฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย ๑๓. นายอับดุลการิม  
เด็งระกีนา ๑๔. นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ  ๑๕. นางพรทิวา นาคาศัย    
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเปนการตั้ง
คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย เชิญพรรคพลังประชาชน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ  
ถาทานจะกรุณานั่งเปนที่เปนทางก็จะเปนพระคุณ ชวยกรุณานั่งเปนที่เปนทางนะครับ 
เพราะเรายังอยูในการประชุมสภาอยู เราไมไดปดประชุมนะครับ ตอนนี้เรากําลังประชุม
สภาอยูชวยรักษามารยาทผูนําของประเทศทุกคนดวยนะครับ เชิญพรรคพลังประชาชน 
 



๔๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             บุศยรินทร ๑๘/๓ 
 
   นางนฤมล  ธารดํารงค (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน นางนฤมล  ธารดํารงค ส.ส. เขตสมุทรปราการ ขอเสนอรายชื่อของคณะกรรมาธิการ 
กิจการชายแดนไทย ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทาน ดังนี้นะคะ  
ลําดับแรก นายสัมพันธ เลิศนุวัฒน ลําดับที่ ๒ นายวิเชียร ขาวขํา  ลําดับที่ ๓ นายสมคิด 
บาลไธสง  ลําดับที่ ๔ นายอิทธิเดช แกวหลวง  ลําดับที่ ๕ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ   
ลําดับที่ ๖ พลโท มะ โพธิ์งาม  ลาํดับที่ ๗ นายเสรี สาระนันท ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ไมมีความเห็น 
เปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคประชาธิปตย  
   นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย  
พรรคประชาธิปตยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้ ๑. นายประเสริฐ  พงษสุวรรณศิริ  ๒. นายวุฒิพงษ  นามบุตร  ๓. นายอลงกรณ 
พลบุตร  ๔. นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา  และ ๕. นายวิรัตน  วิริยะพงษ ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคชาติไทยครับ 
 
                                                                                                - ๑๙/๑ 

 
 
 



๔๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทิพย ๑๙/๑ 
  
   นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคชาติไทย ขอเสนอนายยุทธนา โพธสุธน เปนคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 
ในสัดสวนของพรรคชาติไทย ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปก็เปนพรรคเพื่อแผนดิน 
ใชไหมครับ  
   นายอลงกต  มณีกาศ (นครพนม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
นายแพทยอลงกต มณีกาศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อแผนดิน 
ในสัดสวนกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยของพรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอนายวิทยา  
บุตรดีวงค ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
  ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปก็เปนพรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนาครับ เชิญครับ 
   นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  กระผม  
วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย ในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
๑ ทาน คือ นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



๔๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทิพย ๑๙/๒  
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรอานรายชื่อครับ 
   นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการ
กิจการชายแดนไทย ๑. นายสัมพันธ เลิศนุวัฒน ๒. นายวิเชียร ขาวขํา ๓. นายสมคิด  
บาลไธสง  ๔. นายอิทธิเดช แกวหลวง  ๕. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ  ๖. พลโท มะ โพธิ์งาม  ๗. นายเสรี  
สาระนันท  ๘. นายประเสริฐ  พงษสุวรรณศิริ ๙. นายวุฒิพงษ  นามบุตร  ๑๐. นายอลงกรณ  
พลบุตร  ๑๑. นายอับดุลการิม เด็งระกีนา ๑๒. นายวิรัตน  วิริยะพงษ  ๑๓. นายยุทธนา 
โพธสุธน  ๑๔. นายวิทยา บุตรดีวงค และ ๑๕. นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 
และผูพิการ เชิญพรรคพลังประชาชน  
   นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร (ปทุมธานี) : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน พรพิมล  ธรรมสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุและผูพิการ  ในสัดสวนของ 
พรรคพลังประชาชน จํานวน ๘ ทาน ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้คะ ๑. นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง  
๒. นายกฤษดาภรณ เสียมภักดี  ๓. นายรังสรรค  วันไชยธนวงศ ๔. นายนัจมุดดีน อูมา  
๕. นายธเนศ เครือรัตน  ๖. นางสิรินทร รามสูต   ๗. นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร และ  
๘. นายทองดี  มนิสสาร ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



๔๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               กมลทิพย ๑๙/๓  
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทยครับ  
ขอโทษครับ พรรคประชาธิปตย คือมีทานยืนบังอยูผมก็เลยไมเห็นครับ ทานไมไดนั่งประจําที่  
ก็ขอความกรุณาดวยครับ เพื่อจะไดรู ถายืนก็ไปพักผอนขางนอกไดครับ เชิญ 
   นางพจนารถ  แกวผลึก (ชลบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ ดิฉัน พจนารถ แกวผลึก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย เขต ๒ 
ชลบุรี ขอเสนอคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ ในสัดสวน
ของพรรคประชาธิปตย ๕ ทาน ดังนี้ ๑. นายสุรเชษฐ  มาศดิตถ  ๒. นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ  
๓. นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ  ๔. ดอกเตอรผุสดี  ตามไท  ๕. นางสาวปรีชญา  ขําเจริญ 
ขอบคุณคะ ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอผูรับรองครับ มีผูรับรอง
ถูกตอง ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทยครับ  
  นายสิริพงศ  อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคชาติไทย ขอเสนอชื่อ นายวิจิตร  พรพฤฒิพันธุ เปนคณะกรรมาธิการ 
กิจการเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               กมลทิพย ๑๙/๔ 
 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปก็พรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา เชิญครับ 
   นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่ เคารพ  ผม  วัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน ๑ ทาน  ในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา นายแพทยไกร  
ดาบธรรม ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

 
                                                                                                                    - ๒๐/๑ 

 
    
      
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 กมลมาศ ๒๐/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ 
   นายสมพล  วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุและผูพิการ ๑. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  ๒. นายกฤษดาภรณ  เสียมภักดี  
๓. นายรังสรรค วันไชยธนวงศ  ๔. นายนัจมุดดีน อูมา  ๕. นายธเนศ เครือรัตน  ๖. นางสิรินทร  
รามสูต  ๗. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร  ๘. นายทองดี มนิสสาร  ๙. นายสุรเชษฐ มาศดิตถ 
๑๐. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ  ๑๑. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ  ๑๒. ดอกเตอรผุสดี ตามไท 
๑๓. นางสาวปรีชญา ขําเจริญ  ๑๔. นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ  ๑๕. นายไกร ดาบธรรม  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
          ตอ ไปเปนการตั้ งคณะกรรมาธิการแก ไขปญหาหนี้ สิ นแห งชาติ  
เชิญพรรคพลังประชาชน  
   นางสาวพรพิมล ธรรมสาร (ปทุมธานี) : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางสาวพรพิมล ธรรมสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคพลังประชาชน 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้คะ  
๑. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ  ๒. นายธีระ ไตรสรณกุล  ๓. นายไตรรัตน ติธรรม  ๔. นายนิยม  
ชางพินิจ  ๕. นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค  ๖. นายธนาธร โลหสุนทร  ๗. นายนวัธ  
เตาะเจริญสุข  ๘. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
  นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : ขออนุญาตทานประธานครับ  
เมื่อกี้อานชื่อผิดครับ ไตรรงค ติธรรม ครับ ไมใชไตรรัตนครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : อะไรนะ 
 



๕๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๒๐/๒ 
 
   นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : คณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เลขที่เทาไร ใหเขาแกใหถูก  
   นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : เลขที่เทาไรครับ ของผมลําดับที่เทาไร
รายชื่อเมื่อกี้ ไตรรัตน ผมเปน ไตรรงค ติธรรม ครับ  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณไตรรงคบอกวาผูอาน
รายชื่อนั้นอานผิด แกใหถูก แกวาอยางไร  
   นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : แกวาเปน ไตรรงค ไมใช ไตรรัตน ครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็แกแลว เชิญนั่งไดครับ 
ตอไปพรรคประชาธิปตยครับ  
   นางสาวณิรัฐกานต  ศรีลาภ (ยโสธร) : ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคประชาธิปตย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ พรรคประชาธิปตยดังนี้  
๑. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน  ๒. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ  ๓. นางสาวนริศา 
อดิเทพวรพันธุ  ๔. นายวินัย เสนเนียม  ๕. ดอกเตอรสามารถ ราชพลสิทธิ์ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรคชาติไทยครับ 
เชิญครับ  
   นายสิริพงศ  อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ ผม นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ เขต ๑ พรรคชาติไทย ขอเสนอ นายตุน จินตะเวช เปนคณะกรรมาธิการ
แกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 



๕๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๒๐/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ไมมี
ความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ตอไปพรรคเพื่อแผนดินเชิญครับ
    นายอลงกต มณีกาศ (นครพนม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายแพทยอลงกต  มณีกาศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครพนม  
พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ ในสัดสวนของ
พรรคเพื่อแผนดิน นพดล พลซื่อ ครับ ขอผูรับรองครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถูกตองนะครับ ไมมีความเห็น
เปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ครบแลวใชไหมครับ  
เชิญอานเลยทานเลขาธิการ 
   นายสมพล  วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบตัิหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ  
๑. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ  ๒. นายธีระ ไตรสรณกุล  ๓. นายไตรรงค ติธรรม  ๔. นายนิยม 
ชางพินิจ ๕. นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค ๖. นายธนาธร โลหสุนทร ๗. นายนวัธ  
เตาะเจริญสุข  ๘. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห  ๙. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน  
   
                                                                                                                     - ๒๑/๑ 



๕๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          พรรษวรรณ ๒๑/๑ 
 
๑๐. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ  ๑๑. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ  ๑๒. นายวินัย เสนเนียม 
๑๓. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์  ๑๔. นายตุน จินตะเวช  ๑๕. นายนพดล พลซื่อ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ     
     ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ พรรคพลังประชาชน  
เชิญครับ 
   นางชมภู จันทาทอง (หนองคาย)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางชมภู จันทาทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองคาย ดิฉันขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  ตามสัดสวนของพรรคพลังประชาชน  
จํานวน ๗ ทาน ๑. นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข  ๒. นายปวีณ แซจึง  ๓. นายอนันต ศรีพันธุ  
๔ .  นายประสิทธิ์  วุ ฒินันชัย   ๕ .  นายสุรศักดิ์  พันธ เจริญวรกุล   ๖ .  นายมณฑล  
ไกรวัตนุสสรณ  ๗. นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ตอไปพรรคประชาธิปตย 
เชิญครับ     
   นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๗ 
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ตามสัดสวน
ของพรรคประชาธิปตย ดังมีรายชื่อตอไปนี้ ๑. นายอาคม เองฉวน  ๒. นายพงศเวช เวชชาชีวะ 
๓. นายสินิตย เลิศไกร  ๔. นายศุภชัย ศรีหลา  ๕. นายสมบัติ ยะสินธุ ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตอง ไมมีความเห็น
เปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



๕๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๒๑/๒ 
 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทย  
  นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี)  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม เสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ในสัดสวนของพรรคชาติไทย  
นายนพดล พลเสน ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)    
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน เชิญครับ 
   นายอลงกต มณีกาศ (นครพนม)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายแพทยอลงกต มณีกาศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อแผนดิน 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน  
นายนรพล ตันติมนตรี ขอผูรับรอง  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนา ประทานโทษเปนพรรคมัชฌิมาธิปไตย เชิญครับ 
   นายปกรณ มุงเจริญพร (สุรินทร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายปกรณ มุงเจริญพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
ขอเสนอชื่อนายเกียรติกร พากเพียรศิลป เปนคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตอง ไมมีความเห็น
เปนอยางอื่น เชิญทานเลขาธิการครับ 



๕๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๒๑/๓ 
   
   นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ 
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  
๑. นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข  ๒. นายปวีณ แซจึง  ๓. นายอนันต ศรีพันธุ  ๔. นายประสิทธิ์ 
วุฒินันชัย  ๕. นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล  ๖. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ  ๗. นายเทวฤทธิ์ 
นิกรเทศ  ๘. นายอาคม เองฉวน  ๙. นายพงศเวช เวชชาชีวะ  ๑๐. นายสินิตย เลิศไกร  
๑๑. นายศุภชัย ศรีหลา  ๑๒. นายสมบัติ ยะสินธุ  ๑๓. นายนพดล พลเสน  ๑๔. นายนรพล 
ตันติมนตรี ๑๕. นายเกียรติกร พากเพียรศิลป  

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม เชิญพรรคพลังประชาชน 
 
                   - ๒๒/๑ 

 



๕๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.)  เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๒๒/๑ 
 
  นางชมภู จันทาทอง (หนองคาย)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางชมภู จันทาทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองคาย พรรคพลังประชาชน  
ดิฉันขอเสนอชื่อคณะกรรมาธิการการคมนาคม ตามสัดสวนของพรรคพลังประชาชน 
จํานวน ๗ ทานดังนี้ ๑. นายไชยา พรหมา  ๒. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์  ๓. วาที่รอยตรี พงศพันธ  
สุนทรชัย  ๔. นายสุรพล เกียรติไชยากร  ๕. นายศรีเมือง เจริญศิริ  ๖. รอยตรี ปรพล  
อดิเรกสาร  ๗. นายสงวน พงษมณี ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   เชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
  นางสาวปรีชญา ขําเจริญ (ราชบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ      
ดิฉัน นางสาวปรีชญา ขําเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการคมนาคมในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย ๕ ทาน 
ดังมีรายชื่อตอไปนี้  ๑. พันเอก วินัย สมพงษ  ๒. นายนาราชา สุวิทย  ๓. นายเจือ ราชสีห 
๔. นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ  ๕. นายอนุชา บูรพชัยศรี ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรคชาติไทยครับ 
  นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม
เสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย ในสัดสวน 
ของพรรคชาติไทย ขอเสนอนายสุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล เปนกรรมาธิการคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   



๕๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.)  เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๒๒/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรคเพื่อแผนดินครับ 
เชิญครับ 
  นายนพดล พลซื่อ (รอยเอ็ด)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม นพดล พลซื่อ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดรอยเอ็ด ขอเสนอ
สัดสวนกรรมาธิการการคมนาคม สัดสวนของพรรคคือ นายอนุวัฒน วิเศษจินดาวัฒน   
ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ตอไปพรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนา เชิญครับ 
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  :   กราบเรียนทานประธานสภา     
ที่เคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา     
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ขอเสนอรายชื่อในสวนของคณะกรรมาธิการการคมนาคม   
ในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ๑ ทาน คือ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญเลขาธิการครับ 
 



๕๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๒๒/๓ 
 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการการคมนาคม ๑. นายไชยา 
พรหมา  ๒. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์  ๓. วาที่รอยตรี พงศพันธ สุนทรชัย  ๔. นายสุรพล 
เกียรติไชยากร  ๕. นายศรีเมือง เจริญศิริ  ๖. รอยตรี ปรพล อดิเรกสาร  ๗. นายสงวน พงษมณี   
๘. พันเอก วินัย สมพงษ  ๙. นายนาราชา สุวิทย  ๑๐. นายเจือ ราชสีห  ๑๑. นางสาวณิรัฐกานต  
ศรีลาภ  ๑๒. นายอนุชา บูรพชัยศรี  ๑๓. นายสุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล  ๑๔. นายอนุวัฒน 
วิเศษจินดาวัฒน  ๑๕. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์  

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการ
ความมั่นคงแหงรัฐ เชิญครับ 
  นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข (เลย)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน  
ดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐตามสัดสวนพรรคพลังประชาชน 
จํานวน ๗ ทาน ดังนี้ ๑. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ  ๒. นายโสภณ ซารัมย  ๓. นายสาธิต  
เทพวงศศิริรัตน  ๔. นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ๕. พลตรี ศรชัย มนตริวัต  ๖. นายนิยม 
เวชกามา  ๗. นายภูมิ สาระผล ขอผูรับรองคะ ขอบคุณคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคประชาธิปตยครับ 
 
                                                                                                                      - ๒๓/๑ 
   
   



๕๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๒๓/๑ 
 
  นางนันทพร วีรกุลสุนทร (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน นันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปตย เขต ๙ กรุงเทพมหานคร ขอเสนอรายชื่อ
กรรมาธิการการตํารวจตามสัดสวนพรรคประชาธิปตยดังตอไปนี้ ๑. นายเฉลิมชัย ศรีออน 
กราบประทานโทษคะ ขอถอนคะทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถอนทั้งหมดหรือถอนอะไร 
เสนอผิดคณะใชไหม เสนอใหม เชิญครับ 
   นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายวุฒิพงษ นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐในสัดสวนโควตาของพรรคประชาธิปตย  
๖ ทาน ดังรายชื่อดังตอไปนี้ ๑. นายเจะอามิง โตะตาหยง ๒. นายธนิตพล ไชยนันทน   
๓. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน ๔. นายเทพไท เสนพงศ ๕. นายครรชิต  
ทับสวุรรณ และ ๖. นายวินัย เสนเนียม ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   เชิญพรรคชาติไทยครับ 
   นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี) : ทานประธานสภาที่เคารพ เสมอกัน 
เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย ขอเสนอ 
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ เปนกรรมาธิการคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐในสัดสวน
ของพรรคชาติไทย ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองครับ 
ฯพณฯ บรรหารจะมีอะไรครับ เห็นทานยกมือ ขอบคุณครับ เชิญเลขาธิการอาน 
 
 



๕๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๒๓/๒ 
 
   นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )  : รายนามคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ 
๑. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ  ๒. นายโสภณ ซารัมย  ๓. นายสาธิต เทพวงศศิริรัตน ๔. นายพิเชษฐ 
เชื้อเมืองพาน ๕. พลตรี ศรชัย มนตริวัต ๖. นายนิยม เวชกามา ๗. นายภูมิ สาระผล  
๘. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ ๙. นายเจะอามิง โตะตาหยง ๑๐. นายธนิตพล ไชยนันทน  
๑๑. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน ๑๒. นายเทพไท เสนพงศ ๑๓. นายครรชิต  
ทับสุวรรณ ๑๔. นายวินัย เสนเนียม ๑๕. นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค เชิญพรรคพลังประชาชน 
   นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข (เลย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภคตามสัดสวนพรรคพลังประชาชน 
จํานวน ๗ ทาน ดังนี้ ๑. นายประเสริฐ บุญเรือง  ๒. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ  ๓. นายรังสรรค  
วันไชยธนวงศ  ๔. นายแพทยนิยม วิวรรธนดิฐกุล  ๕. นายกิตติกร โลหสุนทร   ๖. นางสาวกฤษณา  
สีหลักษณ  ๗. นายสุทิน นพขํา ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เนื่องจากวาเมื่อสักครูนี้นะครับ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ พรรคพลังประชาชน
ตกไป ๑ คนนะครับ อานใหมสิครับ ทบทวนอีกครั้ง แตที่ประชุมรับรองแลว ตกไป ๑ คน 
ไดรายชื่อหรือยัง ชื่ออะไรละ ไหนครับ อยาผิดพลาดสิทีหลัง ทานประธานวิปไปไหนละ    
ไมดูไมแล 

                                                                                                                     
                            - ๒๔/๑ 

 



๖๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  ดวงใจ ๒๔/๑  
 
  นายเจริญ  จรรยโกมล (ชัยภูมิ) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม เจริญ 
จรรยโกมล  จากจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ขอเสนอนายวิเชียร อุดมศักดิ์ เพิ่มอีก 
๑ ทานในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เพิ่มถูกตองแลวนะครับ  
ไดรับรองไปถูกตองแลว ถือวารับรองถูกตองแลวครับ เชิญเลขาธิการอานคณะกรรมาธิการ
การคุมครองผูบริโภค เพิ่งเสนอไปพรรคเดียวครับ พรรคที่ ๒ คือพรรคประชาธิปตย  
เชิญครับ 
  นางอรอนงค คลายนก (กรุงเทพมหานคร) : เรียนทานประธานสภา 
ที่ เคารพ  ดิฉัน  อรอนงค คลายนก  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย 
กรุงเทพมหานคร ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภคในสัดสวน 
พรรคประชาธิปตยจํานวน ๖ ทานดังนี้ ๑. นายอภิชาติ สุภาแพง ๒. นายธนา ชีรวินิจ  
๓ .  นายสกลธี  ภัททิยกุล   ๔ .  นายอรรถพร  พลบุตร   ๕ .  นายชนินทร  รุ งแสง   
๖. นายสุขวิชชาญ มุสิกุล ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทย  
เชิญครับ  
  นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี) :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
เสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย 
ในสัดสวนของพรรคชาติไทย ขอเสนอนายเอกพจน ปานแยม เปนคณะกรรมาธิการ 
การคุมครองผูบริโภค ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
 ไมมีความเห็นอยางอื่น  



๖๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  ดวงใจ ๒๔/๒ 
 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน 
เชิญครับ  
  นายนรพล ตันติมนตรี (เชียงใหม) : ไมมีในสัดสวนครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีไหมพรรคเพื่อแผนดิน  
  นายนรพล ตันติมนตรี (เชียงใหม) : ไมมีในสัดสวนครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีในสัดสวน คือโควตา 
ของพรรคประชาธิปตย ๕ ทาน แตเสนอมา ๖ ทาน ตองของเพื่อแผนดินเขา ๑ ทาน 
  นายนพดล  พลซื่อ (รอยเอ็ด) : ขออนุญาตทานประธานครับ ขอชี้แจงกรณี
ของคณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภคนะครับ คือทางพรรคเราสับเปลี่ยนหรือแลกกัน
กับทางพรรคประชาธิปตยครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เอาอยางไรนะครับ ก็เมื่อ
พรรคเพื่อแผนดินเสียสละยกใหพรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตยก็ไมตองถอน  
พรรคเพื่อแผนดินใจดี เอาใจไวกอนดีแลว ตอไปพรรคมัฌชิมาธิปไตยครับ 
  พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ (นครสวรรค) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ พรรคมัฌชิมาธิปไตย จังหวัดนครสวรรค ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภคในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย เสนอ 
นางกรรณิการ เจริญพันธ ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   
     นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานเลขาธิการอานรายชื่อครับ 
   นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ 
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายชื่อคณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค  
 



๖๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  ดวงใจ ๒๔/๓ 
 
๑. นายประเสริฐ บุญเรือง  ๒. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ   ๓. นายรังสรรค วันไชยธนวงศ  
๔. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล   ๕. นายกิตติกร โลหสุนทร  ๖. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ   
 

- ๒๕/๑ 
 
   
   
 
 
 
 



๖๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นิวรา ๒๕/๑ 
 
๗. นายสุทิน นพขํา   ๘. นายอภิชาติ  สุภาแพง  ๙. นายธนา ชีรวินิจ  ๑๐. นายสกลธี ภัททิยกุล   
๑๑. นายอรรถพร พลบุตร  ๑๒. นายชนินทร รุงแสง  ๑๓. นายสุขวิชชาญ มุสิกุล   
๑๔. นายเอกพจน ปานแยม และ ๑๕. นางกรรณิการ เจริญพันธ   
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร ) :  ตอไปเปนการตั้ ง
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน เชิญพรรคพลังประชาชน  
ขอประทานโทษครับ ทางสภายินดีตอนรับทานนักเรียนที่รักทุกทาน ตลอดทั้งอาจารย 
ที่มาเยี่ยมชมวันนี้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๕๐ ทาน พวกเรายินดี
ตอนรับเพื่อดูกิจการของสภา เชิญตอได  
   นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต ๓ 
พรรคพลังประชาชน ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน ๗ ทานดังนี้  ๑. รอยโท ปรีชาพล  
พงษพานิช   ๒. นายสาธิต  เทพวงศศิ ริ รัตน  ๓. นายวีระวัฒน  โอสถานุเคราะห   
๔. นายสุรสิทธิ์  เจียมวิจักษณ  ๕. นายกอเกียรติ  สิริยะเสถียร  ๖. นายชัยวัฒน   
ทรัพยรวงทอง  ๗. นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล  ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญพรรคประชาธิปตยครับ
  นายวุฒิพงษ  นามบุตร (อุบลราชธานี) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วุฒิพงษ นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน
การเงิน ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย ๕ ทานดังรายชื่อตอไปนี้ครับ ๑. นายกรณ 
จาติกวณิช  ๒. นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี  ๓. นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล  ๔. นายอันวาร 
สาและ และ  ๕. ดอกเตอรไตรรงค  สุวรรณคีรี ขอผูรับรองดวยครับ  



๖๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นิวรา ๒๕/๒ 
 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผูรับรองถูกตองนะครับ ไมมี
ทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทย  เชิญครับ 
    นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ (สิงหบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสิงหบุรี พรรคชาติไทย 
ขอเสนอกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคชาติไทยคือ  นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม  
ขอผูรับรองดวยครับ   
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ไมมีทานใด 
มีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครบแลวใชไหม ตอไป 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย เชิญครับ  
   นายปกรณ  มุงเจริญพร (สุรินทร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ปกรณ มุงเจริญพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร ขอเสนอรายชื่อ
กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน นายมานิต นพอมรบดี  
ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนา เชิญครับ  



๖๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นิวรา ๒๕/๓ 
 
   นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  
การธนาคารและสถาบันการเงิน ในสัดสวนของพรรคคือ นายแพทยไกร ดาบธรรม  
ขอผูรับรองดวยครับ   
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ไมมี
ความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเลขาธิการ 
อานรายชื่อครับ  
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน ๑. รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช  ๒. นายสาธิต  เทพวงศศิริรัตน   
๓. นายวีระวัฒน  โอสถานุเคราะห  ๔. นายสุรสิทธิ์  เจียมวิจักษณ --------------------------- 
   
                                                                                                                      - ๒๖/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๒๖/๑ 
 
๕. นายกอเกียรติ  สิ ริยะเสถียร  ๖. นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง  ๗. นายสุรพงษ  
โตวิจักษชัยกุล  ๘. นายกรณ จาติกวณิช  ๙. นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี  ๑๐. นายพิเชษฐ
พันธุวิชาติกุล  ๑๑. นายอันวาร สาและ  ๑๒. นายไตรรงค สุวรรณคีรี  ๑๓. นายเสมอกัน 
เที่ยงธรรม  ๑๔. นายมานิต นพอมรบดี  ๑๕. นายแพทยไกร ดาบธรรม  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ก็มีผู รับรองถูกตอง  
ทั้ง ๑๕ ทานนะครับ  
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการตางประเทศ  เชิญพรรคพลังประชาชน 
  นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ (ชัยภูมิ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ  
พรรคพลังประชาชน ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการตางประเทศในสัดสวนของ 
พรรคพลังประชาชน ๗ ทานดังนี้ ๑. รอยโท ดอกเตอรกุเทพ ใสกระจาง ๒. นางสาวชินณิชา 
วงศสวัสดิ์ ๓. นายธเนศ เครือรัตน ๔. นายตอพงษ ไชยสาสน ๕. นางฐิติมา ฉายแสง  
๖. นายบุญทรง เตริยาภิรมย ๗. นายดนุพร ปุณณกันต ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคประชาธิปตยตอครับ 
  นายอรรถพร  พลบุตร (แบบสัดสวน)  : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ผม อรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจากเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย  
ขอกราบเรียนเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการการตางประเทศในสวนของพรรคประชาธิปตย 
จํานวน ๕ ทานดังตอไปนี้นะครับ ๑. ดอกเตอรรัชดา ธนาดิเรก  ๒. หมอมราชวงศสุขุมพันธุ 
บริพัตร  ๓. ดอกเตอรพีรยศ ราฮิมมูลา  ๔. ดอกเตอรเจริญ คันธวงศ และ ๕. ดอกเตอรไกรศักดิ์ 
ชุณหะวัณ ขอเสียงรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 



๖๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๒๖/๒ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคชาติไทยครับ 
  นายเสมอกัน เที่ยงธรรม (สุพรรณบุรี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย  
ในสัดสวนของพรรคชาติไทยขอเสนอนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ เปนกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  มีผูรับรองถูกตองแลวนะครับ
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน เชิญครับ 
  นายนรพล  ตันติมนตรี (เชียงใหม)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายนรพล  ตันติมนตรี พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดเชียงใหม ขอเสนอกรรมาธิการ
การตางประเทศ ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน คือ นายพลพีร สุวรรณฉวี   
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคประชาราช 
เชิญครับ 
  นายสรวงศ  เทียนทอง (สระแกว)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายสรวงศ  เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช  
 



๖๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๒๖/๓ 
 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการตางประเทศ ในสัดสวนของพรรคประชาราช ๑ ทาน 
คือนางสาวตรีนุช เทียนทอง ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ 
ทั้ง ๑๕ ทานเพื่อใหที่ประชุมรับรองครับ เชิญครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการตางประเทศ ๑. รอยโท กุเทพ  
ใสกระจาง  ๒. นางสาวชินณิชา วงศสวัสดิ์   ๓. นายธเนศ เครือรัตน  ๔. นายตอพงษ  
ไชยสาสน  ๕. นางฐิติมา ฉายแสง  ๖. นายบุญทรง เตริยาภิรมย  ๗. นายดนุพร  
ปุณณกันต ๘. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ๙. หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ๑๐. นายพีรยศ 
ราฮิมมูลา  ๑๑. นายเจริญ คันธวงศ   ๑๒. นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ   ๑๓. นายชัยวุฒิ  
ธนาคมานุสรณ ๑๔. นายพลพีร สุวรรณฉวี และ ๑๕. นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองทั้ง ๑๕ ทาน
ถกูตองนะครับ ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการ
การตํารวจ เชิญพรรคพลังประชาชน 
   

- ๒๗/๑ 
   
 



๖๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  สายชล ๒๗/๑ 
 
   นางปานหทัย เสรีรักษ (แพร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ขาพเจา นางปานหทัย เสรีรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดแพร ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการตํารวจในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทานดังนี้  
๑. นายทวีวัฒน ฤทธิ์ฤาชัย  ๒. นายจักรพรรดิ ไชยสาสน  ๓. นายวรสิทธิ์ กัลปตินันท   
๔. นายจักรัตน พั้วชวย  ๕. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร  ๖. นายกนก ลิ้มตระกูล  ๗. นายการุณ  
โหสกุล ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมอืขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
มีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นไหม 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ ตอไป 
พรรคประชาธิปตย เชิญครับ  
   นางนันทพร วีรกุลสุนทร (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ ดิฉัน นันทพร วีรกุลสุนทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
กรุงเทพมหานคร  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการตํารวจตามสัดสวนของ 
พรรคประชาธิปตยมีรายชื่อดังตอไปนี้ ๖ ทาน ๑. นายเฉลิมชัย ศรีออน ๒. นายนิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ  ๓. พลตํารวจตรี วีระ อนันตกูล  ๔. นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ  ๕. นายสําราญ  
ศรีแปงวงค  ๖. นายประพร เอกอุรุ ขอผูรับรองดวยคะ ขอบคุณคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทย 
เชิญครับ  
 
 



๗๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  สายชล ๒๗/๒ 
 
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการตํารวจในสัดสวนของพรรคชาติไทย ดังตอไปนี้  
นางปารีณา ไกรคุปต ปาจรียางกูร ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน 
เชิญครับ  
   นายนรพล ตันติมนตรี (เชียงใหม) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม  นายนรพล  ตันติมนตรี  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จั งหวัด เชี ยงใหม  
พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอกรรมาธิการการตํารวจในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน  
จํานวน ๑ ทาน คือ นายนพดล พลซื่อ ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
มีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมี ถือวาที่ประชุมนี้ 
ไดรับรอง เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อทั้ง๑๕ ทานเพื่อใหที่ประชุมนี้รับรอง เชิญครับ  
   นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการตํารวจ ๑. นายทวีวัฒน  
ฤทธิ์ฤาชัย  ๒. นายจักรพรรดิ ไชยสาสน  ๓. นายวรสิทธิ์ กัลปตินันท  ๔. นายจักรัตน  
พั้วชวย  ๕. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร  ๖. นายกนก ลิ้มตระกูล  ๗. นายการุณ โหสกุล  
๘. นายเฉลิมชัย ศรีออน  ๙. นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ  ๑๐. พลตํารวจตรี วีระ อนันตกูล  
 



๗๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  สายชล ๒๗/๓ 
 
๑๑. นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ  ๑๒. นายสําราญ ศรีแปงวงค  ๑๓. นายประพร เอกอุรุ 
๑๔. นางปารีณา ไกรคุปต ปาจรียางกูร และ ๑๕. นายนพดล พลซื่อ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีทานผูใดมีความเห็น 
เปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ ถือวาที่ประชุมนี้
รับรองทั้ง ๑๕ ทาน  
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ  
เชิญพรรคพลังประชาชน  
   นางปานหทัย เสรีรักษ (แพร) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่ เคารพ  ดิฉัน  นางปานหทัย  เส รี รักษ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จังหวัดแพร  
พรรคพลังประชาชน ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน  จํานวน  ๗  ทานดังนี้  ๑ .  นายกิตติ  สมทรัพย  
๒. นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ  ๓. นางสาวอรุณี ชํานาญยา  ๔. รอยตํารวจโท เชาวริน 
ลัทธศักดิ์ศิริ  ๕. นายสุรเชษฐ ชัยโกศล  ๖. นายเจริญ จรรยโกมล  ๗. นายสัญชัย  
วงษสุนทร ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ ตอไป 
พรรคประชาธิปตย เชิญครับ ยังไมพรอมใชไหมครับ ถายังไมพรอมเชิญพรรคชาติไทยครับ 
เดี๋ยวใหพรรคชาติไทยกอน แลวเดี๋ยวจะเรียกตอ  
    

                                                                                                                   - ๒๘/๑ 



๗๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         จีรนุช ๒๘/๑ 
 
   นายภราดร  ปริศนานันทกุล (อางทอง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณในสัดสวนของ
พรรคชาติไทย คือ นายตุน จินตะเวช ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
   นายภราดร  ปริศนานันทกุล (อางทอง) : ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีทานผูใดมีความเห็น
เปนอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : เชิญพรรคประชาธิปตย
พรอมแลวใชไหมครับ เชิญครับ  
   นางพจนารถ  แกวผลึก (ชลบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน พจนารถ แกวผลึก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย เขต ๒ ชลบุรี  
ขอเสนอคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณ  ตามสัดสวนของ 
พรรคประชาธิปตยดังตอไปนี้ ๕ ทาน ๑. นายอิสสระ สมชัย  ๒. นายนิพนธ บุญญามณี  
๓. นายมานิตย ภาวสุทธิ์  ๔. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี  ๕. นายสงกรานต จิตสุทธิภากร  
ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ   
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเปนพรรคเพื่อแผนดินครับ 
เชิญครับ  
   นายวิทยา  บุตรดีวงค (มุกดาหาร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
ผม นายวิทยา บุตรดีวงค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อแผนดิน 



๗๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         จีรนุช ๒๘/๒ 
 
ขอเสนอกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณในสัดสวน หมอมราชวงศกิติวัฒนา  
ปกมนตรี ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  เชิญพรรคมัชฌิมาธิปไตยครับ  
   นายปกรณ  มุงเจริญพร (สุรินทร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ปกรณ มุงเจริญพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุรินทร พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
ขอเสนอ นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน เปนกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ  
ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญเลขาธิการอานรายชื่อ 
ทั้ง ๑๕ ทานครับ  
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณ  
๑. นายกิตติ  สมทรัพย   ๒. นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ   ๓. นางสาวอรุณี  ชํานาญยา   
๔. ร อยตํ ารวจโท เชาวริน ลัทธศั กดิ์ ศิ ริ   ๕. นายสุ รเชษฐ  ชั ยโกศล  ๖. นายเจริญ  
จรรยโกมล  ๗. นายสัญชัย วงษสุนทร  ๘. นายอิสสระ สมชัย  ๙. นายนิพนธ บุญญามณี 
๑๐ .  นายมานิตย  ภาวสุทธิ์   ๑๑ .  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  ๑๒ .  นายสงกรานต  
จิตสุทธิภากร  ๑๓ . นายตุน จินตะเวช   ๑๔. หมอมราชวงศกิติวัฒนา ปกมนตรี  
และ ๑๕. นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน  
 



๗๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         จีรนุช ๒๘/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการ
การทหารครับ เชิญพรรคพลังประชาชน  
   นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน (เชียงราย) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน วิสาระดี เตชะธีราวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ขอเสนอ
รายชื่อของคณะกรรมาธิการการทหารในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทาน  
โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้คะ ๑. พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ  ๒. นายมนตไชย  
ชาติวัฒนศิริ  ๓. นายไชยวัฒน ติณรัตน  ๔. นายสงวน พงษมณี  ๕. พลเอก สมชาย  
วิษณุวงศ  ๖. พันตํารวจโท กานต เทียนแกว และ ๗. รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช  
ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
    นางสาวอรอนงค  กาญจนชูศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน อรอนงค กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการทหาร  
ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๖ ทานดังนี้ ๑. พลเอก พิชาญเมธ มวงมณี  
๒. พลตรี มนูญกฤต รูปขจร  ๓. นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค  ๔. นายไมตรี สอยเหลือง  
๕. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ และ  ๖. นายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

            นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคชาติไทยครับ  



๗๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         จีรนุช ๒๘/๔ 
 
   นายสิริพงศ  อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคชาติไทย ขอเสนอนายวัชระ ยาวอหะซัน เปนคณะกรรมาธิการ
การทหาร ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   
                  - ๒๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๒๙/๑ 
  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญพรรคเพื่อแผนดิน  
๑ ทาน เชิญครับ  
   นายวิทยา  บุตรดีวงค (มุกดาหาร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม นายวิทยา บุตรดีวงค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร ในสัดสวนของ
กรรมาธิการการทหาร พรรคเพื่อแผนดินขอเสนอ นายพิเชษฐ ตันเจริญ ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ถือวาครบ ๑๕ ทานแลว 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาไมมีนะครับ เชิญอานทั้ง ๑๕ ทาน 
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) :  รายนามคณะกรรมาธิการการทหาร ๑. พันตํารวจโท สมชาย  
เพศประเสริฐ   ๒. นายมนตไชย ชาติวัฒนศิริ   ๓. นายไชยวัฒน ติณรัตน  ๔. นายสงวน พงษมณี  
๕. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ   ๖. พันตํารวจโท กานต  เทียนแกว  ๗. รอยโท ปรีชาพล  
พงษพานิช   ๘. พลเอก พิชาญเมธ มวงมณี  ๙. พลตรี มนูญกฤต รูปขจร  ๑๐. นายพีระพันธุ  
สาลีรัฐวิภาค  ๑๑. นายไมตรี สอยเหลือง  ๑๒. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ  ๑๓. นายฐนโรจน 
โรจนกุลเสฏฐ  ๑๔. นายวัชระ ยาวอหะซัน และ ๑๕. นายพิเชษฐ  ตันเจริญ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการ
การทองเที่ยวและกีฬา เชิญพรรคพลังประชาชน  
   นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน (เชียงราย) :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน วิสาระดี เตชะธีราวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ขอเสนอ
รายชื่อของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬาในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน  



๗๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๒๙/๒ 
  
จํานวน ๗ ทาน โดยมีรายชื่อดังนี้ ๑. นางดวงแข อรรณนพพร  ๒. นางพัฒนา สังขทรัพย  
๓. นางสิรินทร รามสูต ๔. นายวารุจ ศิริวัฒน  ๕. นายซูการโน มะทา  ๖. นายวุฒิชัย  
กิตติธเนศวร และ ๗. นายสุชาย ศรีสุรพล ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญพรรคประชาธิปตย 
ตอครับ  
   นายทศพล เพ็งสม (นนทบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 
ผม นายทศพล เพ็งสม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬาในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย 
จํานวน ๕ ทานดังนี้ครับ ๑. นายวิทยา แกวภราดัย  ๒. นายสามารถ มะลูลีม  ๓. นายกัมพล  
สุภาแพง  ๔. นายทศพร เทพบุตร และ ๕. นายอภิวัฒน เงินหมื่น ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรคชาติไทยครับ  
   นายภราดร  ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬาในสัดสวนของพรรคชาติไทย
ดังตอไปนี้ครับ ๑. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา  ๒. นายนิโรธ สุนทรเลขา ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  



๗๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๒๙/๓ 
 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนาครับ 
   นางวรศุลี  สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬาในสัดสวน
ของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ทาน ส.ส. วัชรพล โตมรศักดิ์ ขอผูรับรองคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญเลขาธิการอานรายชื่อ
ทั้ง ๑๕ ทาน  
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและกีฬา ๑. นางดวงแข  
อรรณนพพร  ๒. นางพัฒนา สังขทรัพย  ๓. นางสิรินทร รามสูต  ๔.  นายวารุจ ศิริวัฒน   
๕. นายซูการโน มะทา -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๓๐/๑ 
 



๗๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๓๐/๑   
 
๖. นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร  ๗. นายสุชาย ศรีสุรพล  ๘. นายวิทยา แกวภราดัย   
๙.  นายสามารถ  มะลูลีม  ๑๐ .  นายกัมพล  สุภาแพง   ๑๑ . นายทศพร  เทพบุตร  
๑๒. นายอภิวัฒน เงินหมื่น   ๑๓. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา  ๑๔. นายนิโรธ สุนทรเลขา 
และ ๑๕. นายวัชรพล โตมรศักดิ์  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ      
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชิญพรรคพลังประชาชน    
  นางพัฒนา สังขทรัพย (เลย) : เรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน นางพัฒนา 
สังขทรัพย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  ดังตอไปนี้คะ  
๑. นางนันทนา ทิมสุวรรณ  ๒. นายวิวัฒชัย โหตระไวศยะ  ๓. นายวิชัย สามิตร  
๔. นายณรงคกร ชวาลสันตติ  ๕. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ  ๖. นางนฤมล ธารดํารงค และ 
๗. นายไพโรจน อิสระเสรีพงษ ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
     นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
   นายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ (ชลบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม นายฐนโรจน โรจนกุลเสฏฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชลบุรี 
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย ๕ ทานดังนี้  ๑. นายวิฑูรย นามบุตร   
๒. นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย  ๓. นายวิชัย ล้ําสุทธิ  ๔. นายนริศ ขํานุรักษ  ๕. นายวัชรพงศ  
คูวิจิตรสุวรรณ ขอผูรับรองดวยครับ ขอบคุณครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
 



๘๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๓๐/๒   
 
     นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
มีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ  ตอไป
พรรคชาติไทยครับ ๑ ทานครับ  
  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  (อางทอง) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง 
พรรคชาติไทย  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ในสัดสวนของพรรคชาติไทย นายอัศวิน วิภูศิริ ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
     นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
มีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ ตอไปเปน 
พรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทานครับ 
  นายพิกิฏ ศรีชนะ (ยโสธร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
พิกิฏ ศรีชนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในสัดสวนของ 
พรรคเพื่อแผนดิน นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
     นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปก็พรรคมัชฌิมาธิปไตย  

๑ ทาน เชิญครับ 
 



๘๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๓๐/๓   
 
  นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน  
พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสัดสวนของ 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย คือนายอารยะ ชุมดวง ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
     นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )  : เชิญเลขาธิการ 
อานทั้ง ๑๕ ทาน เชิญครับ กอนที่ทานเลขาธิการจะอานผมขอเรียนใหทราบวา ขณะนี้
นักศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดศรีจันทร ๗๓ ทานไดเขามาเยี่ยมชมรัฐสภา ทางสภาผูแทนราษฎร 
ยินดีตอนรับนะครับ เชิญทานเลขาธิการ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ๑. นางนันทนา ทิมสุวรรณ ------------------------------------------------------------ 
 

              - ๓๑/๑  
 



๘๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               สุทธาทิพ ๓๑/๑ 
 
๒. นายวิวัฒชัย โหตระไวศยะ  ๓. นายวิชัย สามิตร  ๔. นายณรงคกร  ชวาลสันตติ  
๕. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ  ๖. นางนฤมล ธารดํารงค  ๗. นายไพโรจน อิสระเสรีพงษ  
๘.  นายวิฑูรย  นามบุตร   ๙.  นายพุฒิพงศ  สงวนวงศชัย   ๑๐ .  นายวิชัย  ล้ําสุทธิ  
๑๑. นายนริศ ขํานุรักษ  ๑๒. นายวัชรพงศ คูวิจิตรสุวรรณ  ๑๓. นายอัศวิน วิภูศิริ  
๑๔. นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล และ  ๑๕. นายอารยะ ชุมดวง  
    นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )  : ตอไปเปนการตั้ ง
คณะกรรมาธิการการปกครอง เชิญพรรคพลังประชาชน 
   นางพัฒนา สังขทรัพย (เลย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ดิฉัน นางพัฒนา สังขทรัพย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปกครอง ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน
ดังตอไปนี้ ๑. นายสรรพภัูู ศิริไปล  ๒. นายยรรยง รวมพัฒนา  ๓. นายมนตไชย  
ชาติวัฒนศิริ  ๔. นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย  ๕. นายอัสนี เชิดชัย  ๖. นายรัฐกร  
เจนกิจณรงค และ  ๗. นายวาสิต พยัคฆบุตร ขอผูรับรองดวยคะ   
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
มีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ ตอไป 
เชิญพรรคประชาธิปตยครับ  
   นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ (กาญจนบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จั งหวัดกาญจนบุ รี  
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปกครอง ในสัดสวนของ 
พรรคประชาธิปตย จํานวน ๕ ทานดังนี้ ๑. นายภุชงค รุงโรจน  ๒. นายชํานิ ศักดิเศรษฐ  
๓. นายถาวร เสนเนียม  ๔. นายธวัชชัย อนามพงษ  ๕. นายวิรัตน วิริยะพงษ ขอผูรับรอง
ดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



๘๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               สุทธาทิพ ๓๑/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเชิญพรรคชาติไทยครับ  
๑ ทาน 
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปกครองในสัดสวนของพรรคชาติไทย ดังตอไปนี้ครับ 
นายปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ ขอผูรับรองครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง) : ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ตอไปก็เปนพรรคเพื่อแผนดิน เชิญครับ 
   นายพิกิฏ ศรีชนะ (ยโสธร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม พิกิฏ ศรีชนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการปกครองในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน นายสุรเดช ยะสวัสดิ์  
ขอผูรับรองครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไป พรรคมัชฌิมาธิปไตย เชิญครับ 
   นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาธิปไตย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย  ดังนี้คะ  
นางกรรณิการ เจริญพันธ ขอผูรับรองคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



๘๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               สุทธาทิพ ๓๑/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : เชิญเลขาธิการอานนะครับ 
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการปกครอง ๑. นายสรรพภัญู  
ศิริไปล  ๒. นายยรรยง รวมพัฒนา  ๓. นายมนตไชย ชาติวัฒนศิริ  ๔. นายมนตชัย 
วิวัฒนธนาฒย  ๕. นายอัสนี เชิดชัย  ๖. นายรัฐกร เจนกิจณรงค  ๗. นายวาสิต  
พยัคฆบุตร  ๘. นายภุชงค รุงโรจน  ๙. นายชํานิ ศักดิเศรษฐ  ๑๐. นายถาวร เสนเนียม 
๑๑. นายธวัชชัย อนามพงษ  ๑๒. นายวิรัตน วิริยะพงษ  ๑๓. นายปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ 
๑๔. นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ และ ๑๕. นางกรรณิการ เจริญพันธ  
       

  - ๓๒/๑ 
 
 
 



๘๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                               บุศยรินทร ๓๒/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองแลวนะครับ  
   ต อไปเป นการตั้ งคณะกรรมาธิ การการปกครองส วนท องถิ่ นนะครั บ  
เชิญพรรคพลังประชาชน 
  นางบุญร่ืน ศรีธเรศ (กาฬสินธุ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
นางบุญร่ืน ศรีธเรศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอคณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน  
๗ ทานดังนี้คะ ๑. นายพีระเพชร ศิริกุล  ๒. นายสุชาติ  โชคชัยวัฒนากร  ๓. นายฉลาด 
ขามชวง  ๔. นายอิทธิ รัตน จันทรสุรินทร   ๕. นายเพิ่มพูน  ทองศรี  ๖. นายอนุชา  
สะสมทรัพย ๗. นายสุนัย จุลพงศธร ขอผูรับรองคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ตอไปเชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
   นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค (ชลบุรี)  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม สรวุฒิ เนื่องจํานงค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชลบุรีจากพรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอรายนามคณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนของพรรค  
จํานวน ๕ ทาน ดังตอไปนี้ ๑. นายวิรัช  รมเย็น  ๒. นายถวิล ไพรสณฑ  ๓. นายบรรจบ  
รุงโรจน  ๔. นายประมวล  พงศถาวราเดช   ๕. นายสัมพันธ  ตั้งเบญจผล ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคชาติไทย  
๒ ทาน เชิญครับ 



๘๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                               บุศยรินทร ๓๒/๒ 
 
  นายภราดร  ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนของพรรคชาติไทย ๒ ทาน 
ดังตอไปนี้ครับ ๑. นายสมเจตน  ลิมปะพันธุ ๒. นายชาดา  ไทยเศรษฐ ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน 
เชิญครับ 
  นายนรพล  ตันติมนตรี (เชียงใหม)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายนรพล ตันติมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดเชียงใหม  
ขอเสนอกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน คณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่น 
นายประนอม โพธิ์คํา ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อทั้ง ๑๕ ทาน  
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการปกครองสวนทองถิ่น  
๑. นายพีระเพชร  ศิริกุล  ๒. นายสุชาติ  โชคชัยวัฒนากร  ๓. นายฉลาด  ขามชวง   
๔.  นายอิทธิ รัตน   จันทรสุ รินทร ๕. นายเพิ่มพูน  ทองศรี  ๖. นายอนุชา  สะสมทรัพย   
๗. นายสุนัย  จุลพงศธร  ๘. นายวิรัช  รมเย็น  ๙. นายถวิล  ไพรสณฑ ๑๐. นายบรรจบ 
รุ ง โรจน   ๑๑ .  นายประมวล   พงศถาวราเดช  ๑๒ .  นายสัมพันธ   ตั้ ง เบญจผล  
๑๓. นายสมเจตน  ลิมปพันธุ  ๑๔. นายชาดา  ไทยเศรษฐ  และ ๑๕. นายประนอม  โพธิ์คํา 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ขอผูรับรองครับ ผูรับรอง
นอยเหลือเกินไมผานกระมังครับ มีผูรับรองถูกตอง 



๘๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                               บุศยรินทร ๓๒/๓ 
 
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน 
และยาเสพติด เชิญพรรคพลังประชาชน 
  นางบุญร่ืน  ศรีธเรศ (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
บุญร่ืน  ศรีธเรศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดในสัดสวนของ 
พรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทานดังนี้คะ ๑. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ  ๒. นายภูมิ   
สาระผล  ๓. พันตํารวจโท สุรทิน  พิมานเมฆินทร  ๔. นายณรงคกร  ชวาลสันตติ  ๕. นายอนุสรณ  
ปนทอง  ๖. นางอนุสรา  ยังตรง  ๗. นายบุญเลิศ  ครุฑขุนทด ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผูรับรองถูกตอง  
ผมวายกมือสูง ๆ หนอยเพื่อจะไดหายงวง ขอบคุณครับ มีผู รับรองถูกตองนะครับ  
เชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
   

- ๓๓/๑ 
 

 



๘๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทิพย ๓๓/๑ 
 
   นายสําราญ ศรีแปงวงค (กําแพงเพชร) : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม นายสําราญ  ศรีแปงวงค ส.ส. กําแพงเพชร เขต ๑ พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ในสัดสวนของ 
พรรคประชาธิปตย ๖ ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ ๑. นายประมวล เอมเปย  ๒. นายโกวิทย 
ธารณา   ๓. นายสุทธิ  ปญญาสกุลวงศ  ๔. นายเทพไท  เสนพงศ  ๕. นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง  และ  
๖. นายสมบัติ  สิทธิกรวงศ ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองครับ 
แลวทานที่ไมไดรับรองที่ยืนอยูขาง ๆ นั่นทานไมเอาดวยหรืออยางไรครับ คานหรือเปลา
หรืองดออกเสียง ตอไปพรรคชาติไทยครับ 
   นายยุทธนา  โพธสุธน (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ยุทธนา โพธสุธน ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปองกันปราบปราม 
การฟอกเงินและยาเสพติดครับ นายอัศวิน วิภูศิริ ขอผูรับรองดวยครับ ขอบคุณครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน 
เชิญครับ 
   นายนรพล  ตันติมนตรี (เชียงใหม) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม  นายนรพล  ตันติมนตรี  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จั งหวัด เชี ยงใหม  
พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอคณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและ
ยาเสพติด ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน จํานวน ๑ ทาน คือ นายมานพ ปตนวงศ  
ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 



๘๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลทิพย ๓๓/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเลขาธิการ 
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาทีแ่ทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน
และยาเสพติด ๑. นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ ๒. นายภูมิ  สาระผล ๓. พันตํารวจโท สุรทิน  
พิมานเมฆินทร ๔. นายณรงคกร  ชวาลสันตติ ๕. นายอนุสรณ  ปนทอง ๖. นางอนุสรา  
ยังตรง  ๗. นายบุญเลิศ  ครุฑขุนทด  ๘. นายประมวล เอมเปย  ๙. นายโกวิทย ธารณา 
๑๐. นายสุทธิ  ปญญาสกุลวงศ  ๑๑. นายเทพไท เสนพงศ  ๑๒. นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง  
๑๓. นายสมบัติ  สิทธิกรวงศ  ๑๔. นายอัศวิน วิภูศิริ และ ๑๕. นายมานพ ปตนวงศ  

นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )  : ตอไปเปนการตั้ ง
คณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
เชิญพรรคพลังประชาชน 
   นางฟาริดา  สุไลมาน (สุรินทร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน ฟาริดา สุไลมาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทานดังนี้ ๑. นายเกษม อุประ  
๒. นายจักริน พัฒนดํารงจิตร   ๓. นายวิเชียร  อุดมศักดิ์   ๔. นายสฤษฏ  อ้ึงอภินันท  ๕. นายนิยม 
เวชกามา   ๖. นายสากล มวงศิริ และ  ๗. นายประเสริฐ  บุญเรือง ขอผูรับรองคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง  
เกิน ๕ คนก็ใชได ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



๙๐ 
 สผ  ๗ /๒๕๕๑  (วิ . )  เปนพิ เศษ                                       กมลทิพย  ๓๓ /๓ 
   

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ตอไปเชิญพรรคประชาธิปตยครับ  
    นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย (สระบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน กัลยา รุงวิจิตรชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระบุรี พรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัย ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๕ ทาน ดังนี้คะ ----------------------- 
   

- ๓๔/๑ 
   
  
 



๙๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๓๔/๑ 
 
๑. นายมนตรี ปานอยนนท  ๒. นายสําราญ ศรีแปงวงค ๓. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ  
๔. นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล และ ๕. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
 ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรคชาติไทย ๑ ทานครับ 
    นายยุทธนา  โพธสุธน (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ยุทธนา โพธสุธน ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการปองกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ในสัดสวนของพรรคชาติไทยครับ คุณศักดิ์ชัย  
จินตะเวช ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทานครับ  
   นายนรพล ตันติมนตรี (เชียงใหม) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายนรพล ตันติมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม พรรคเพื่อแผนดิน  
ขอเสนอคณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
สาธารณภัย ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน จํานวน ๑ ทาน คือนายอลงกต มณีกาศ ขอผูรับรอง
ดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเลขาธิการ  
อานรายชื่อทั้ง ๑๕ ทานนะครับ ออ ยังไมครบ ขอประทานอภัย ครบแลวกระมัง ไมใชหรือ 
มีพรรคประชาราช ๑ ทาน เชิญครับ ลืมพรรคประชาราชไปได  



๙๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๓๔/๒ 
 
   นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ (นครสวรรค) : ทานประธานจะลืมพรรคประชาราช
เสียแลว กราบเรียนทานประธานครับ กระผม นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรคประชาราช ขอเสนอคณะกรรมาธิการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย ในสัดสวนของพรรคประชาราช  ขอเสนอทานสรวงศ เทียนทอง  
ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ไมมีความเห็น
เปนอยางอื่นนะครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานเลขาธิการอาน 
๑๕ ทาน เชิญครับ  
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ๑. นายเกษม อุประ  ๒. นายจักริน พัฒนดํารงจิตร    
๓. นายวิเชียร อุดมศักดิ์   ๔. นายสฤษฏ อ้ึงอภินันท   ๕. นายนิยม เวชกามา  ๖. นายสากล  
มวงศิริ  ๗. นายประเสริฐ บุญเรือง  ๘. นายมนตรี ปานอยนนท  ๙. นายสําราญ  
ศรีแปงวงค  ๑๐. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ  ๑๑. นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล  ๑๒. นายจุฤทธิ์ 
ลักษณวิศิษฏ  ๑๓. นายศักดิ์ชัย จินตะเวช  ๑๔. นายอลงกต มณีกาศ และ ๑๕. นายสรวงศ 
เทียนทอง 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครึ่งเดียวก็รับรอง  
อีกครึ่งหนึ่งไมรับรอง เอาอยางไร โหวตไหมครับ ตองเรียกชื่อหรือเปลา ยกมือใหมสิครับ 
ยกสูง ๆ ผมจะไดเห็นใหชัดครับ ขอบคุณมากครับ แสดงวารับรองถูกตองนะครับ เหลืออีก
ครึ่งหนึ่งนะครับ ทั้งหมดมัน ๓๕ คณะ เพิ่งครึ่งเดียว  
  ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบนะครับ ขอเชิญพรรคพลังประชาชน 
 



๙๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๓๔/๓ 
 
   นางฟาริดา สุไลมาน (สุรินทร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
ฟาริดา สุไลมาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน  จํานวนทั้งสิ้น  ๗  ทาน  ดังมีรายนามตอไปนี้  
๑. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห  ๒. นายจตุพร เจริญเชื้อ  ๓. นายปญญา ศรีปญญา  
๔. นายสามารถ แกวมีชัย  ๕. พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน  ๖. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 
และ  ๗. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท ขอผูรับรองคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคประชาธิปตย 
ตอครับ  
   นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง 
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๕ ทานดังนี้ ------------------------ 
 

 - ๓๕/๑ 
 
 
 
    
    



๙๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๓๕/๑ 
 
๑ .  นายวิลาศ  จันทรพิทักษ   ๒ .  นายธีระชาติ  ปางวิ รุฬห รักษ   ๓ .  นายชาญชัย  
อิสระเสนารักษ ๔. นายทศพล เพ็งสม  ๕. นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปเหลือพรรคชาติไทย  
พรรคเพื่อแผนดิน พรรคมัชฌิมาธิปไตย เชิญพรรคชาติไทย  
   นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ (สิงหบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสิงหบุรี พรรคชาติไทย  
ขอเสนอกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคชาติไทย คือ นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ  
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตอง ไมมีความเห็น
เปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : เชิญพรรคเพื่อแผนดิน  
๑ ทานครับ 
   นายนพดล พลซื่อ (รอยเอ็ด)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม นพดล พลซื่อ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอ
กรรมาธิการในสัดสวนของพรรคคือนายสุชาติ ตันติวณิชชานนท ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
 



๙๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๓๕/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พรรคมัชฌิมาธิปไตย  
๑ ทาน เชิญครับ 
   นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาธิปไตย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ นายสมนึก เฮงวาณิชย ขอผูรับรองดวยคะ 

 (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   มีผูรับรองถูกตองนะครับ 

เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อทั้ง ๑๕ ทานครับ 
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ๑. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห  ๒. นายจตุพร เจริญเชื้อ  ๓. นายปญญา  
ศรีปญญา  ๔. นายสามารถ แกวมีชัย  ๕. พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน  ๖. นายชูชาติ 
หาญสวัสดิ์   ๗ .  นายอดิศั กดิ์  โภคกุ ลกานนท   ๘ .  นายวิ ลาศ  จันทรพิ ทั กษ  
๙. นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ  ๑๐. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ  ๑๑. นายทศพล เพ็งสม   
๑๒. นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ  ๑๓. นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ  ๑๔. นายสุชาติ  
ตันติวณิชชานนท และ ๑๕. นายสมนึก เฮงวาณิชย    
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ตอไปเปนการตั้ง
คณะกรรมาธิการการพลังงาน เชิญพรรคพลังประชาชน 
   นางสิรินทร รามสูต (นาน)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
นางสิรินทร รามสูต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนาน พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการพลังงานในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน ๑. นายสุรจิตร  
ยนตตระกูล   ๒. นายนิรมิต สุจารี   ๓. นายเฉลิมชาติ การุญ  ๔. นายปริญญา ฤกษหราย  
๕. นายมานะ โลหะวณิชย  ๖. นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย  ๗. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ  
นาครทรรพ ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



๙๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๓๕/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญพรรคประชาธิปตยตอครับ 
   นายสราวุธ ออนละมัย (ชุมพร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายสราวุธ ออนละมัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอรายชื่ อคณะกรรมาธิการการพลังงานในสัดส วนของพรรคประชาธิปตย  
จํานวน ๕ ทานดังตอไปนี้ ๑. นายสาคร เกี่ยวของ  ๒. นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ  
๓. หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล  ๔. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ และ ๕. นายอลงกรณ  
พลบุตร ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคชาติไทยครับ 
   
                   - ๓๖/๑ 
 
 



๙๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๓๖/๑ 
 
  นายยุทธนา โพธสุธน (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการในสัดสวนของ
พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อนายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน เชิญครับ 
  นายนพดล พลซื่อ (รอยเอ็ด) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม นพดล พลซื่อ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดรอยเอ็ด ขอเสนอ
กรรมาธิการในสัดสวนของพรรค คือนายพิกิฏ ศรีชนะ ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
เชิญครับ 
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธานสภา      
ที่ เคารพ  ผม  วัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพลังงาน ในสัดสวน 
ของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  ๑  ทาน  ไดแก  นายแพทยวรรณรัตน  ชาญนุกูล  
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ ๑๕ ทาน 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการพลังงาน ๑. นายสุรจิตร  
 



๙๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               กุลนิษฐ ๓๖/๒ 
 
ยนตตระกูล   ๒. นายนิรมิต สุจารี   ๓. นายเฉลิมชาติ การุญ  ๔. นายปริญญา ฤกษหราย   
๕. นายมานะ โลหะวณิชย   ๖. นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย   ๗. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ  
นาครทรรพ   ๘. นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ   ๙. นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ   ๑๐. หมอมหลวงอภมิงคล 
โสณกุล  ๑๑. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ  ๑๒. นายอลงกรณ พลบุตร  ๑๓. นายรัฐกิตติ์  
ผาลีพัฒน  ๑๔. นายพิกิฏ ศรีชนะ และ ๑๕. นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
มีรายการเปลี่ยน ก็ใหพรรคประชาธิปตยเสนอเปลี่ยน นามสกุลโพธิพิพิธที่จะขอเปลี่ยน 
เปลี่ยนใคร เชิญครับ 
  นายสาคร เกี่ยวของ (กระบี่) : ทานประธานสภาที่เคารพ เปลี่ยนเปน 
นายสาคร เกี่ยวของ ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เปลี่ยนขอผูรับรองดวยครับ  
เขาใหเปลี่ยน  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ถูกตอง 
ไดเปลี่ยนแลวนะครับ ไดรับรองกันไปแลวนะครับ  
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีสวนรวมของประชาชน เชิญพรรคพลังประชาชน 
  นางสิรินทร รามสูต (นาน)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
นางสิรินทร รามสูต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนาน พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน ๑. นายเชิดพงศ ราชปองขันธ  ๒. นายจุมพฏ 
บุญใหญ ๓. นางชมภู จันทาทอง  ๔. นายวิทยา ทรงคํา  ๕. นายจตุพร พรหมพันธุ   
๖. นายสุวัฒน วรรณศิริกุล ๗. นายเกษม อุประ ของผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตอง มีทานผูใด 
จะเปลี่ยนไหมครับ  



๙๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               กุลนิษฐ ๓๖/๓ 
 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมมี ถือวาที่ประชุมนี้ 
ผานนะครับ ตอไปพรรคประชาธิปตยครับ 
  นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นริศา อดิเทพวรพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน  
และการมีสวนรวมของประชาชนในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๕ ทาน ดังนี้ 
๑. แพทยหญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ  ๒. นายองอาจ คลามไพบูลย   ๓. นางนิภา พร้ิงศุลกะ  
๔. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย และ ๕. นางพจนารถ แกวผลึก ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ตอไปพรรคชาติไทยครับ 
  นายยุทธนา โพธสุธน (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ขอเสนอรายชื่อ นายณัฐวุฒิ 
ประเสริฐสุวรรณ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 
                                                                                                                      - ๓๗/๑ 
 
   
   



๑๐๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๓๗/๑ 
 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
 ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน  
๑ ทานครับ 
   นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา ส.ส. แบบสัดสวน พรรคเพื่อแผนดิน  
ขอเสนอกรรมาธิการสามัญคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีสวนรวมของประชาชนในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน นายยุซรี ซูสารอ  
ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
 ไมมีทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรครวมใจไทย 
ชาติพัฒนา ๑ ทานครับ 
   นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวม 
ของประชาชนในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ๑ ทาน ไดแก นายประเสริฐ  
บุญชัยสุข ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ 
 
 



๑๐๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๓๗/๒ 
 
   นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  : รายนามคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน ๑. นายเชิดพงศ ราชปองขันธ 
๒. นายจุมพฏ บุญใหญ  ๓. นางชมภู จันทาทอง  ๔. นายวิทยา ทรงคํา  ๕. นายจตุพร 
พรหมพันธุ  ๖. นายสุวัฒน วรรณศิริกุล  ๗. นายเกษม อุประ  ๘. แพทยหญิงมาลินี  
สุขเวชชวรกิจ  ๙. นายองอาจ คลามไพบูลย  ๑๐. นางนิภา พร้ิงศุลกะ  ๑๑. นายบุญยอด 
สุขถิ่นไทย  ๑๒. นางพจนารถ แกวผลึก  ๑๓. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  ๑๔. นายยุซรี 
ซูสารอ และ ๑๕. นายประเสริฐ บุญชัยสุข 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ                        
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เชิญพรรคพลังประชาชน 
   นายพีระเพชร ศิริกุล (กาฬสินธุ) :  กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม พีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน 
จํานวน ๘ ทาน ดังตอไปนี้ ๑. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ ๒. นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ   
๓. นายธนาธร โลหสุนทร  ๔. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร ๕. นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล  
๖. นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน  ๗. นายจุลพันธ อมรวิวัฒน และ ๘. นายนิยม ชางพินิจ  
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่น  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคประชาธิปตย 
ตอครับ 
   นายมนตรี ปานอยนนท (ประจวบคีรีขันธ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายมนตรี  ปานอยนนท  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดประจวบคี รีขันธ  
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน ๕ ทาน  



๑๐๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๓๗/๓ 
 
ดังตอไปนี้  ๑. นายนราพัฒน แกวทอง  ๒. นายจุติ ไกรฤกษ  ๓. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ  
๔. นายศิริโชค โสภา  ๕. ดอกเตอรสรรเสริญ สมะลาภา ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปก็เปนพรรคชาติไทยครับ  
   นายยุทธนา โพธสุธน (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในสัดสวนของพรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อ นายภราดร ปริศนานันทกุล ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคประชาราช ๑ ทาน 
   นายสรวงศ เทียนทอง (สระแกว) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช  
ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจในสัดสวนของพรรคประชาราช ๑ ทาน
คือ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ ๑๕ ทานครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ  ๒. นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ  ๓. นายธนาธร โลหสุนทร  
 
                   - ๓๘/๑ 
 



๑๐๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        ดวงใจ ๓๘/๑ 
 
๔. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร  ๕. นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล ๖. นางสาววิสาระดี  
เตชะธีราวัฒน  ๗. นายจุลพันธ อมรวิวัฒน  ๘. นายนิยม ชางพินิจ  ๙. นายนราพัฒน 
แกวทอง  ๑๐. นายจุติ ไกรฤกษ  ๑๑. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ  ๑๒. นายศิริโชค 
โสภา  ๑๓ .  นายสรรเสริญ  สมะลาภา   ๑๔ .  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  และ  
๑๕. นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็พอไปไดครับ  
   ตอไปเปนการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา  
เชิญพรรคพลังประชาชน  
  นายพีระเพชร  ศิริกุล (กาฬสินธุ) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม พีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
พรรคพลังประชาชน ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสิน 
ทางปญญาในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทาน ดังตอไปนี้ ๑. นายประสงค  
บูรณพงศ  ๒. นายเรืองเดช สุพรรณฝาย  ๓. นายไพโรจน ตันบรรจง  ๔. นายพงษศักดิ์ 
บุญศล  ๕. นายนวัธ  เตาะเจริญสุข  ๖. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน และ ๗. นายดนุพร 
ปุณณกันต ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคประชาธิปตยครับ  
  นายสุรันต  จันทรพิทักษ (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ทันตแพทยสุรันต จันทรพิทักษ พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญาในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย 
๕ ทานดังนี้ ๑. นายสาธิต ปตุเตชะ ๒. นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร  ๓. นายสราวุธ  
ออนละมัย  ๔. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค  ๕. ทันตแพทยสุรันต จันทรพิทักษ ขอผูรับรอง
ดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 



๑๐๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        ดวงใจ ๓๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคชาติไทยครับ 
  นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายพีระเดช  ศิ ริวันสาณฑ  พรรคชาติไทย  จังหวัดนครสวรรค  ขอเสนอรายนาม
คณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญาดังรายชื่อตอไปนี้ นายยุทธนา  
โพธสุธน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดินครับ  
  นายอลงกต  มณีกาศ (นครพนม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายแพทยอลงกต  มณีกาศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดนครพนม  
พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน  
นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคมัชฌิมาธิปไตย เชิญ ๑ ทานครับ  
  นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาธิปไตย  
ขอเสนอคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญาในสัดสวนของ 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ คะ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผูรับรองถูกตองครับ  
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ ๑๕ ทานดวยครับ  
  นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา  
 



๑๐๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        ดวงใจ ๓๘/๓ 
 
๑. นายประสงค บูรณพงศ  ๒. นายเรืองเดช สุพรรณฝาย  ๓. นายไพโรจน ตันบรรจง   
๔. นายพงษศักดิ์   บุญศล  ๕. นายนวัธ  เตาะเจริญสุข  ๖. นายพฤฒิชัย วิ ริยะโรจน   
๗. นายดนุพร  ปุณณกันต  ๘. นายสาธิต ปตุเตชะ  ๙. นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร  
๑๐. นายสราวุธ ออนละมัย  ๑๑. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค  ๑๒. นายสุรันต  จันทรพิทักษ 
๑๓. นายยุทธนา โพธสุธน  ๑๔. นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา และ ๑๕. พันตํารวจโท นุกูล 
แสงศิริ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการแรงงานครับ เชิญพรรคพลังประชาชน  
 
                                                                                                                      - ๓๙/๑ 
 
 
 
 



๑๐๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                     นิวรา ๓๙/๑ 
 
   นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการแรงงานในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน  
จํานวน ๗ ทานดังตอไปนี้ ๑. วาที่รอยตรี สุเมธ  ฤทธาคนี  ๒. นายนิพนธ  ศรีธเรศ  ๓. นายทองดี  
มนิสสาร  ๔. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ  ๕. นายสถาพร  มณีรัตน ๖. นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน  
๗. นายนัจมุดดีน  อูมา ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ตอไปพรรคประชาธิปตยครับ  
   นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๘ 
พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการแรงงานในสัดสวนพรรคประชาธิปตย 
จํานวน ๕ ทาน   ๑. นายไพฑูรย แกวทอง  ๒. นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  ๓. นายเรวัต อารีรอบ  
๔. นางนันทพร  วีรกุลสุนทร  ๕. นายนคร มาฉิม ขอผูรับรองดวยครับ   
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ตอไปพรรคชาติไทยครับ  
   นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค พรรคชาติไทย  
ขอเสนอรายนามคณะกรรมาธิการการแรงงาน  ๑  ทานดังตอไปนี้ นายเชวงศักดิ์  
เรงไพบูลยวงษ ขอผูรับรองดวยครับ   
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผู รับรองถูกตอง  
พรรคเพื่อแผนดินครับ เชิญครับ 
 



๑๐๗ 
 สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                     นิวรา ๓๙/๒ 
 
  นายพิกิฏ ศรีชนะ (ยโสธร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม พิกิฏ  
ศรีชนะ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จังหวัดยโสธร  พรรคเพื่ อแผนดิน  ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการแรงงาน ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน นายนิมุคตาร วาบา  
ขอผูรับรองครับ   
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผู รับรองถูกตอง  
เชิญเลขาธิการอานรายชื่อครับ พรรคพลังประชาชนโควตา ๘ คน เอา ๗ คน จะให 
พรรคประชาธิปตยเขาไหม ถาไมใหรีบเสนอดวน ๑ คน เมื่อกี้เสนอ ๗ คน 
   นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ทานประธานคะ พอดีดิฉันไดรับรายชื่อ
จํานวน ๗ ทานคะ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : นั่นสิ จะเสนออีกไหม  
ใครจะเอา ประธานวิปไปไหนละ  
   นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ดิฉันขอเสนอ นางพัฒนา สังขทรัพย 
ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผูรับรองถูกตอง ก็ครบ  
๘ ทานนะครับ  
   (นายสุวโรช พะลัง ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสุวโรชยกมือประทวง
อะไรครับ ยังไมจบเลย  
   นายสุวโรช  พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ผมยกมือชวยรับรองตามที่ทานประธานบอก 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบพระคุณมากครับ  
ผมเขาใจผิดนึกวาทานประทวงผม  อยางนี้ รักกันตายเลยครับ ขอบคุณมากครับ  
อานจบแลวใชไหมครับ ขอโทษครับผมลืมเมื่อสักครู ขอใหอานรายชื่อกอนครับ ยังไมได
อานรายชื่อเลยครับ 



๑๐๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                     นิวรา ๓๙/๓ 
 
   วาที่รอยตรี สุเมธ  ฤทธาคนี (ปทุมธานี) : ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอเปลี่ยนใชไหม  
   วาที่รอยตรี สุเมธ  ฤทธาคนี (ปทุมธานี) : ใชครับ กราบเรียนครับ กระผม 
สุเมธ ฤทธาคนี จังหวัดปทุมธานี พรรคพลังประชาชน ขออนุญาตเปลี่ยนรายชื่อ
คณะกรรมาธิการจากนางพัฒนา สังขทรัพย เปนนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร ) : ทําไมไมตกลงกัน 
ใหมันเสร็จเรียบรอยละครับนองรัก 
  วาที่รอยตรี สุเมธ  ฤทธาคนี  (ปทุมธานี) :  กราบขอประทานอภัยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  อานรายชื่อเลย เชิญครับ  
   นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการการแรงงาน ๑. วาที่รอยตรี สุเมธ ฤทธาคนี 
๒ .  นายนิพนธ  ศรีธเรศ  ๓ .  นายทองดี  มนิสสาร  ๔ .  นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ  
๕. นายสถาพร มณีรัตน ๖. นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ๗. นายนัจมุดดีน อูมา ----------------- 
 
                  - ๔๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๔๐/๑ 
 
๘. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ๙. นายไพฑูรย แกวทอง ๑๐. นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  
๑๑ .  นายเรวัต  อารีรอบ  ๑๒ .  นางนันทพร  วี รกุลสุนทร  ๑๓ .  นายนคร  มาฉิม  
๑๔. นายเชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ ๑๕. นายนิมุคตาร วาบา 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รูสึกวาเพลีย ๆ  กันมากนะครับ 
เห็นออยกันเหลือเกิน สูไหวหรืออีก ๒ คืน  
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เชิญพรรคพลังประชาชน 
  นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสวนของพรรคพลังประชาชน 
จํานวน ๘ ทานดังตอไปนี้คะ ๑. นายมานะ โลหะวณิชย ๒. นายวราวงษ พันธุศิลา  ๓. นายกิตติศักดิ์ 
หัตถสงเคราะห  ๔. นายอุดมเดช รัตนเสถียร ๕. นายพอง ชีวานันท  ๖. นางนฤมล  
ธารดํารงค  ๗. นายจักริน พัฒนดํารงจิตร  ๘. นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองครับ 
เชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
  นายสาคร เกี่ยวของ (กระบี่) : ทานประธานสภาที่เคารพ ผม นายสาคร 
เกี่ยวของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย  
๕ ทานดังนี้ครับ ๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ๒. นายแพทยเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ  
๓. นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย ๔. นายประพนธ นิลวัชรมณี ๕. นายดนัย นพสุวรรณวงศ 
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็มีผูรับรองถูกตองนะครับตอไป 
พรรคชาติไทยครับ 
 



๑๑๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๔๐/๒ 
 
  นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค 
พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ ทาน
ดังนี้ครับ นายวราวุธ ศิลปอาชา ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองครับ  
ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ถือวารับรองนะครับ ตอไป
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทานครับ 
  นางอุดมลักษณ  เพ็งนรพัฒน (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน อุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตยคือ นายมาโนช เฮงยศมาก คะ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญทานเลขาธิการอานทั้ง ๑๕ ทานครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) :  รายนามคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๑. นายมานะ โลหะวณิชย  ๒. นายวราวงษ พันธุศิลา  ๓. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห  
๔. นายอุดมเดช รัตนเสถียร  ๕. นายพอง ชีวานันท   ๖. นางนฤมล ธารดํารงค  ๗. นายจักริน 
พัฒนดํารงจิตร  ๘. นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค  ๙. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  
๑๐ .  นายแพทย เ ธี ยรชัย  สุ วรรณเพ็ญ   ๑๑ .  นางสาวเฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย  
๑๒. นายประพนธ นิลวัชรมณี  ๑๓. นายดนัย นพสุวรรณวงศ  ๑๔. นายวราวุธ ศิลปอาชา  
๑๕. นายมาโนช เฮงยศมาก 
 



๑๑๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๔๐/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอผูรับรองครับ ไมครบ 
องคประชุมครับ ตอนนี้ครบแลวครับ ขอบคุณครับ 
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  
เชิญพรรคพลังประชาชน 
  นางดวงแข  อรรณนพพร (ขอนแกน)   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน ดวงแข อรรณนพพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๒ ขอนแกน พรรคพลังประชาชน 
ขอเสนอรายนามคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม จํานวน ๘ ทาน 
ดังมีรายนามตอไปนี้ ๑. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ  ๒. นายศักดา คงเพชร  ๓. นายอดุลย  
วันไชยธนวงศ  ๔. นายจุลพันธ อมรวิวัฒน  ๕. นายนิทัศน ศรีนนท  ๖. นายพรศักดิ์  
เจริญประเสริฐ  ๗. นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน  ๘. นายอนันต ผลอํานวย  ขอผูรับรองดวยคะ  

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 

- ๔๑/๑ 
 



๑๑๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๔๑/๑ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผู รับรองถูกตอง  
เชิญพรรคประชาธิปตย เชิญครับ  
   นางสาวปรีชญา ขําเจริญ (ราชบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน นางสาวปรีชญา ขําเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมในสัดสวนของ 
พรรคประชาธิปตย ๕ ทาน ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ ๑.  นายชุมพล จุลใส  ๒.  นายอัฏฐพล  
โพธิพิพิธ  ๓. นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  ๔. นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล  ๕. นางสาวผองศรี  
ธาราภูมิ ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคชาติไทย  
   นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายพีระเดช   ศิ ริวันสาณฑ  เมื่อสักครูนี้ทางผู เสนอของพรรคประชาธิปตยบอก
คณะกรรมาธิการสง เสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  ผมเลยไม ม่ันใจวาตอนนี้ 
กําลังถึงคณะอะไรแลวครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คณะกรรมาธิการ 
  นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) :  การศาสนาไมใชหรือครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมใชครับ คณะกรรมาธิการ 
สงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมครับ ไมมีใชไหมครับ 
  นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) :  พีระเดช ศิริวันสาณฑ ขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมในสัดสวนพรรคชาติไทย คือ  
นายกมล  จิระพันธุวาณิช  ขอผูรับรองดวยครับ   
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดินครับ เชิญครับ  
 



๑๑๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๔๑/๒ 
 
  นายนพดล  พลซื่อ (รอยเอ็ด)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
นพดล  พลซื่อ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดรอยเอ็ด ขอเสนอ
กรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน คือ 
นายแพทยอลงกต  มณีกาศ ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ขอเชิญเลขาธิการอานรายชื่อทั้ง ๑๕ คนครับ  
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการสงเสริมราคาผลิตผล
เกษตรกรรม  ๑. นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ  ๒. นายศักดา  คงเพชร  ๓. นายอดุลย   
วันไชยธนวงศ ๔. นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน ๕. นายนิทัศน ศรีนนท ๖. นายพรศักดิ์  
เจริญประเสริฐ  ๗. นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน  ๘. นายอนันต ผลอํานวย  ๙. นายชุมพล  จุลใส   
๑๐. นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ  ๑๑.  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล  ๑๒. นางสาวพิมพภัทรา  
วิชัยกุล   ๑๓ .  นางสาวผองศรี   ธาราภู มิ   ๑๔ .  นายกมล   จิระพันธุวาณิช  และ  
๑๕. นายแพทยอลงกต  มณีกาศ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรองครับ รับรอง
ถูกตองนะครับ   
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการศึกษาครับ เชิญพรรคพลังประชาชน 
ตั้งหรือยังครับ มีไหม คณะกรรมาธิการการศึกษา ถาไมมีสละสิทธิใหพรรคประชาธิปตย
ทั้งหมด  
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  มีครับทานประธาน พอดี 
ดูคิวอยู 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญ 



๑๑๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   สายชล ๔๑/๓ 
 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม พิษณุ  หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
พรรคพลังประชาชน ใครขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญคณะกรรมาธิการ
การศึกษา  ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้ ๑. นายภิรมย  พลวิเศษ   ๒. นายเสรี  
สาระนันท ๓. นายเกรียงศักดิ์  ฝายศรีงาม  ๔. นายพีรพันธุ พาลุสุข  ๕. นายสุนัย   
จุลพงศธร ๖. นายนิยม  วรปญญา  ๗. นางฟาริดา  สุไลมาน ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคประชาธิปตย ๕ ทานครับ 
  นายสงกรานต  จิตสุทธิภากร (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรครับ  ผม  สงกรานต   จิตสุทธิภากร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดนครสวรรค เขต ๑ พรรคประชาธิปตย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ในสัดสวนของพรรคประชาธปิตย  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานเขาใจผิดกระมังครับ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา 
  นายสงกรานต  จิตสุทธิภากร (นครสวรรค)  : ขอโทษครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นครสวรรคไมเคยพลาดเลยนะ 
เพราะวาหมอดี มีคุณหมออยูครับ  

 
                             - ๔๒/๑ 
   

 
   
   



๑๑๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๔๒/๑ 
 
   นางกันตวรรณ  ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน (พังงา) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพังงา 
พรรคประชาธิปตย  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการศึกษาในสัดสวนของ 
พรรคประชาธิปตย จํานวน ๕ ทานดังนี้ ๑. นายอภิชาต การิกาญจน  ๒. นายชินวรณ 
บุณยเกียรติ  ๓ .  นายประกอบ  รัตนพันธ  ๔ .  นายสมเกียรติ  พงษไพบูลย  และ  
๕. นายสัมพันธ ทองสมัคร ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชกิยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคชาติไทย ๑ ทานครับ  
   นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ (นครสวรรค) : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
พีระเดช ศิริวันสาณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค พรรคชาติไทย  
ขอเสนอรายนามคณะกรรมาธิการการศึกษา ๑ ทาน ดังนี้ครับ นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร 
ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ๑ ทานครับ เชิญครับ  
   นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการศึกษา ในสัดสวนของพรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา ๑ ทาน คือ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคประชาราช ๑ ทานครับ  
   นายสรวงศ  เทียนทอง (สระแกว) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช 
  



๑๑๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๔๒/๒ 
 
ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการการศึกษาในสัดสวนของพรรคประชาราช คือ นายฐานิสร 
เทียนทอง ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง  
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อครับ  
   นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการศึกษา ๑. นายภิรมย  
พลวิเศษ  ๒. นายเสรี สาระนันท  ๓. นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม  ๔. นายพีรพันธุ พาลุสุข  
๕. นายสุนัย จุลพงศธร  ๖. นายนิยม วรปญญา  ๗. นางฟาริดา สุไลมาน  ๘. นายอภิชาต  
การิกาญจน  ๙. นายชินวรณ บุณยเกียรติ  ๑๐. นายประกอบ รัตนพันธ  ๑๑. นายสมเกียรติ 
พงษไพบูลย  ๑๒. นายสัมพันธ ทองสมัคร  ๑๓. นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร  ๑๔. นางทัศนียา  
รัตนเศรษฐ และ ๑๕. นายฐานิสร เทียนทอง  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการ
การสวัสดิการสังคม เชิญพรรคพลังประชาชน  
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
พรรคพลังประชาชน ใครขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมดังตอไปน้ี 
๑. นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด  ๒. นายสุทธิชัย จรูญเนตร  ๓. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร  
๔. นายสุทิน นพขํา  ๕. นายพีระเพชร ศิริกุล  ๖. นายกฤษดาภรณ เสียมภักดี ๗. นายกิตติ  
สมทรัพย ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญพรรคประชาธิปตยครับ  
  นางสาวผองศรี  ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน ผองศรี ธาราภูมิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย  



๑๑๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๔๒/๓ 
 
จํานวน ๕ ทาน ดังนี้ ๑. นายสมัย เจริญชาง ๒. นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ๓. นางสาวอรอนงค 
กาญจนชูศักดิ์ ๔. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ๕. นางอรอนงค คลายนก ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคชาติไทย ๑ ทานครับ  
   นายเชวงศักดิ์  เรงไพบูลยวงษ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่ เคารพ กระผม เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  
ในสัดสวนของพรรคชาติไทย ๑ ทานคือ นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองครับ 
ตอไปเชิญพรรคเพื่อแผนดินครับ  
   นายนพดล  พลซื่อ (รอยเอ็ด) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 
นพดล พลซื่อ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดรอยเอ็ด ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดินคือ นายพิเชษฐ  
ตันเจริญ ครับ ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง)  
   นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอผูรับรอง ความจริง 
ในพรรคตัวเอง ๕-๖ คนก็ไมยกหมดเลย ยก ๒ คนเทานั้นเอง คนอื่นเขายกแทน แสดงวา
ไมพรอมกัน เหลือพรรคมัชฌิมาธิปไตย ลืมพรรคสําคัญ เชิญครับ 
 
                  - ๔๓/๑ 
 
 
 



๑๑๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๔๓/๑ 
 
    นางอุดมลักษณ  เพ็งนรพัฒน (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน อุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน ส.ส. ศรีสะเกษ พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมในสัดสวนของพรรคมัชฌิมาธิปไตยคือ นายณัฐวุฒิ  
สุขเกษม ขอผูรับรองดวยคะ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ ๑๕ ทานครับ  
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  : รายนามคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  ๑. นายบุญเลิศ  
ครุฑขุนทด  ๒. นายสุทธิชัย  จรูญเนตร  ๓. นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร  ๔. นายสุทิน   
นพขํา ๕. นายพีระเพชร  ศิริกุล  ๖. นายกฤษดาภรณ  เสียมภักดี  ๗. นายกิตติ สมทรัพย   
๘. นายสมัย  เจริญชาง  ๙. นายอิสมาแอล  เบญอิบรอฮีม ๑๐. นางสาวอรอนงค  กาญจนชูศักดิ์  
๑๑. นายไกศักดิ์  ชุณหะวัณ  ๑๒. นางอรอนงค  คลายนก  ๑๓. นายสิริพงศ  อังคสกุลเกียรติ  
๑๔. นายพิเชษฐ  ตันเจริญ  และ ๑๕. นายณัฐวุฒิ  สุขเกษม  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  เชิญพรรคพลังประชาชนครับ 
    นางพัฒนา  สังขทรัพย (เลย) : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน  
นางพัฒนา สังขทรัพย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๗ ทาน 
ดังตอไปนี้ ๑. นายสุรวิทย คนสมบูรณ  ๒. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ  ๓. นายชลนาน ศรีแกว   
๔. นายประจักษ  แกลวกลาหาญ  ๕. นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย  ๖. นายนิทัศน  ศรีนนท  
และ ๗. นายกอเกียรติ  สิริยะเสถียร ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
 



๑๑๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๔๓/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
   นางพจนารถ  แกวผลึก (ชลบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ดิฉัน พจนารถ แกวผลึก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย เขต ๒ ชลบุรี ดิฉัน
จะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย  
๕ ทานดังนี้ ๑. นายเทอดพงษ ไชยนันทน  ๒. นายบัญญัติ  เจตนจันทร  ๓. นายยุคล  
ชนะวัฒนปญญา  ๔. นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม  ๕. นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี 
ขอผูรับรองดวยคะ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ตอไปพรรคชาติไทยครับ  
   นายเชวงศักดิ์  เรงไพบูลยวงษ (ชัยภูมิ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ
พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขในสัดสวนของพรรคชาติไทย  
๑ ทานคือ นายกูเฮง ยาวอหะซัน ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน  
   หมอมราชวงศกิติวัฒนา  ไชยันต (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ ดิฉัน หมอมราชวงศกิติวัฒนา ไชยันต ส.ส. ในแบบสัดสวน พรรคเพื่อแผนดิน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสาธารสุขคือ นายวัลลภ ไทยเหนือ ขอผูรับรองครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
๑ ทาน  
 



๑๒๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๔๓/๓ 
 
  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงหวัดนครราชสีมา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
๑ ทาน คือนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
 
                           - ๔๔/๑ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๔๔/๑ 
 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ไมมี
ความเห็นเปนอยางอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อ 
ทั้ง ๑๕ ทาน เชิญครับ  
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๑. นายสุรวิทย 
คนสมบูรณ  ๒. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ  ๓. นายชลนาน ศรีแกว  ๔. นายประจักษ  
แกวกลาหาญ  ๕. นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย  ๖. นายนิทัศน ศรีนนท  ๗. นายกอเกียรติ  
สิริยะเสถียร  ๘. นายเทอดพงษ ไชยนันทน  ๙. นายบัญญัติ เจตนจันทร ๑๐. นายยุคล 
ชนะวัฒนปญญา  ๑๑. นายวรงค เดชกิจวิกรม  ๑๒. นายอสิ มะหะมัดยังกี  ๑๓. นายกูเฮง  
ยาวอหะซัน  ๑๔. นายวัลลภ ไทยเหนือ และ ๑๕. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ   
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
   ต อไปเป นการตั้ งคณะกรรมาธิ การการสื่ อสารและโทรคมนาคม  
เชิญพรรคพลังประชาชน  
  นายนิรมิต สุจารี (รอยเอ็ด) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด เขต ๓ พรรคพลังประชาชน  
ขอเรียนเสนอรายชื่อสัดสวนของพรรคพลังประชาชน ดังมีรายชื่อตอไปน้ี ๑. นายคมเดช  
ไชยศิวามงคล ๒. นายยุทธพงษ แสงศรี ๓. นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ ๔. นางปานหทัย 
เสรีรักษ ๕. นายคงกฤช หงษวิไล ๖. นายประจักษ แกลวกลาหาญ ๗. นายเฉลิมชาติ 
การุญ ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง ตอไป 
เชิญพรรคประชาธิปตย  
 



๑๒๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๔๔/๒ 
 
  นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล (สุโขทัย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
กระผม สัมพันธ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดสุโขทัย  
ขอเสนอคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย
ดังนี้นะครับ ๑. นายสาทิตย วงศหนองเตย  ๒. นายเชน เทือกสุบรรณ  ๓. นายชุมพล 
กาญจนะ  ๔. นายสามารถ พิริยะปญญาพร  ๕. นายฮอชาลี มาเหร็ม ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคชาติไทย ๑ ทานครับ  
  นายเชวงศักดิ์  เรงไพบูลยวงษ  (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดชัยภู มิ  พรรคชาติไทย  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสื่อสารและ
โทรคมนาคมในสัดสวนของพรรคชาติไทย ๑ ทาน คือนายศิริวัฒน ขจรประศาสน  
ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดินครับ  
  หมอมราชวงศกิติวัฒนา  ไชยันต (แบบสัดสวน)  : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน หมอมราชวงศกิติวัฒนา ไชยันต สมาชิกแบบสัดสวน กลุม ๖ พรรคเพื่อแผนดิน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม คือทานรณฤทธิชัย คานเขต  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอผูรับรองครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคประชาราช เชญิครับ  
  นายสรวงศ เทียนทอง (สระแกว) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
สรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช ขอเสนอ 
 



๑๒๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๔๔/๓ 
 
รายชื่อคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมในสัดสวนของพรรคประชาราช  
๑ ทาน คือนายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองครับ  
เชิญทานเลขาธิการอานรายชื่อครับ  
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม  
๑. นายคมเดช ไชยศิวามงคล  ๒. นายยุทธพงษ แสงศรี  ๓. นายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ  
๔. นางปานหทัย เสรีรักษ ---------------------------------------------------------------------------- 
 

                       - ๔๕/๑ 
 



๑๒๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๔๕/๑ 
 
๕. นายคงกฤช หงษวิไล ๖.นายประจักษ แกลวกลาหาญ ๗. นายเฉลิมชาติ การุญ 
๘. นายสาทิตย วงศหนองเตย ๙. นายเชน เทือกสุบรรณ ๑๐. นายชุมพล กาญจนะ  
๑๑. นายสามารถ พิริยะปญญาพร ๑๒. นายฮอชาลี มาเหร็ม ๑๓. นายศิริวัฒน  
ขจรประศาสน ๑๔. นายรณฤทธิชัย คานเขต และ ๑๕. นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ     
   ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เชิญพรรคพลังประชาชนครับ 
   นายปริญญา ฤกษหราย (กําแพงเพชร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ปริญญา ฤกษหราย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําแพงเพชร พรรคพลังประชาชน 
ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมในสัดสวนพรรคพลังประชาชน  
มีรายนามดังตอไปนี้ ๑. นางลินดา เชิดชัย  ๒. นายปรีชา เรงสมบูรณสุข  ๓. นายสัญชัย 
วงษสุนทร  ๔. นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย  ๕. นายสุชน ชามพูนท  ๖. นางอนุสรา ยังตรง 
๗. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ขอผูรับรองดวยครับ 
    (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
   นายยุคล ชนะวัฒนปญญา (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม นายยุคล ชนะวัฒนปญญา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดจันทบุรี ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในสัดสวน 
ของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๕ ทานดังนี้ ๑. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน  ๒. นายธารา  
ปตุเตชะ ๓. นายปารเมศ โพธารากุล ๔. นายสมควร โอบออม และ นางสาวกัลยา 
รุงวิจิตรชัย ขอผูรับรองดวยครับ   
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
ตอไปพรรคชาติไทยครับ 
  นายเชวงศักดิ์  เรงไพบูลยวงษ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  



๑๒๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๔๕/๒ 
 
จังหวัดชัยภูมิ พรรคชาติไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมในสัดสวน
ของพรรคชาติไทย ๑ ทาน คือ นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ขอผูรับรองครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดินครับ 
   หมอมราชวงศกิติวัฒนา  ไชยันต (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน หมอมราชวงศกิติวัฒนา ไชยันต ส.ส. แบบสัดสวน กลุม ๖ พรรคเพื่อแผนดิน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมในสัดสวนของพรรค คือ นายไชยยศ  
จิรเมธากร คะ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอผูรับรองครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเปนพรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน เชิญครับ 
   นายเกียรติกร พากเพียรศิลป (ปราจีนบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม นายเกียรติกร พากเพียรศิลป สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย  
เสนอ นายปกรณ มุงเจริญพร ขอผูรับรองครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญเลขาธิการอานรายชื่อ ๑๕ ทานครับ 
   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ๑. นางลินดา 
เชิดชัย  ๒. นายปรีชา เรงสมบูรณสุข  ๓. นายสัญชัย วงษสุนทร  ๔. นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย  
๕. นายสุชน  ชามพูนท  ๖. นางอนุสรา ยังตรง  ๗. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ  ๘. นายชัยวุฒิ 
บรรณวัฒน  ๙. นายธารา ปตุเตชะ  ๑๐. นายปารเมศ โพธารากุล  ๑๑. นายสมควร  
 



๑๒๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๔๕/๓ 
 
โอบออม  ๑๒. นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย  ๑๓. นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ  ๑๔. นายไชยยศ  
จิรเมธากร และ ๑๕. นายปกรณ มุงเจริญพร  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
    ตอไปเปนการตั้งคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
เปนคณะกรรมาธิการสามัญชุดสุดทาย เชิญพรรคพลังประชาชน  
  นางดวงแข อรรณนพพร (ขอนแกน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน ดวงแข อรรณนพพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๒ ขอนแกน พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอรายนามคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๘ ทาน
ดังตอไปนี้ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๔๖/๑ 



๑๒๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       บุศยรินทร ๔๖/๑ 
 
๑. นางบุญร่ืน ศรีธเรศ  ๒. นายจตุพร เจริญเชื้อ  ๓. นายอิทธิเดช แกวหลวง  ๔. นายวีระ  
รักความสุข  ๕. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย  ๖. นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล  ๗. นายวราวงษ 
พันธุศิลา  ๘. นายโสภณ ซารัมย  ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเชิญพรรคประชาธิปตยครับ 
  นายสงกรานต จิตสุทธิภากร (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ผม สงกรานต จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค เขต ๑ 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมในสัดสวน 
ของพรรคประชาธิปตย ดังตอไปนี้  ๑. นายธีระ สลักเพชร  ๒. ดอกเตอรประกอบ จิรกิติ   
๓. นายฮอชาลี มาเหร็ม  ๔. นายปญญวัฒน บุญมี  ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชกิยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคชาติไทย ๑ ทานครับ  
  นายเชวงศักดิ์  เรงไพบูลยวงษ (ชัยภูมิ)  : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม เชวงศักดิ์ เรงไพบูลยวงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ พรรคชาติไทย ใครขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
ในสัดสวนของพรรคชาติไทย ๑ ทาน คือนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปเปนพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ๑ ทานครับ  
  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักด สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  ๑  ทาน  คือ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิ ริ  
ขอผูรับรองดวยครับ  



๑๒๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       บุศยรินทร ๔๖/๒ 
 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
เชิญทานเลขาธิการ พรรคประชาธิปตยขาดไป ๑ ทานนะครับ   
  นายนพดล พลซื่อ (รอยเอ็ด)  :  ทานประธานครับ ผม นพดล พลซื่อ ครับ 
ในตอนแรกที่ผมไดชี้แจงกับทานประธานคือพรรคเพื่อแผนดินแลกกับพรรคประชาธิปตย
ในสวนของคณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค แลวในสวนนี้คือคณะกรรมาธิการ 
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พรรคผมจะได ๑ คนครับ ผมไดเรียนกับทานที่ทําหนาที่
เลขาธิการไปกอนหนานี้แลวครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมทราบครับ ผมก็เลย
ตองเอาตามเอกสารหลักฐาน ผมตองถามพรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตยยกคืน
อยางนั้นใชไหมครับ คุณสมบูรณ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ตามที่สมาชิกของพรรคเพื่อแผนดินไดกราบเรียน เนื่องจากโควตาของพรรคประชาธิปตย
จาก ๕ ทาน เหลือ ๔ ทาน ซึ่งไดเสนอไปตามสัดสวนแลวครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือหมายความวาเปลี่ยนกัน 
ที่ประชุมเห็นชอบไหมครับ ยอมใหเปลี่ยนไหมครับ ยกมือขึ้นครับถายอมใหเปลี่ยน  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถือวาที่ประชุมนี้อนุมัตินะครับ  
พรรคเพื่อแผนดินเชิญเสนอเลยครับ 
  หมอมราชวงศกิติวัฒนา  ไชยันต (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน หมอมราชวงศกิติวัฒนา ไชยันต ส.ส. แบบสัดสวน พรรคเพื่อแผนดิน 
กลุม ๖ ขอเสนอรายชื่อนายสมเกียรติ ศรลัมพ คะ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญเลขาธิการอานรายชื่อ
ทั้ง ๑๕ ทาน  
 



๑๒๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       บุศยรินทร ๔๖/๓ 
 
  นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๑. นางบุญร่ืน ศรีธเรศ  ๒. นายจตุพร เจริญเชื้อ  ๓. นายอิทธิเดช แกวหลวง  ๔. นายวีระ  
รักความสุข  ๕. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย  ๖. นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล  ๗. นายวราวงษ 
พันธุศิลา  ๘. นายโสภณ ซารัมย ๙. นายธีระ สลักเพชร  ๑๐. นายประกอบ จิรกิติ   
๑๑ . นายฮอชาลี  มาเหร็ม  ๑๒. ปญญวัฒน  บุญมี  ๑๓. นายสมเกียรติ  ศรลัมพ  
๑๔. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และ ๑๕. นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ  
 

       - ๔๗/๑ 
 
 



๑๓๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      กมลทิพย ๔๗/๑ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตอง บัดนี้ 
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาทั้ง ๓๕ คณะ  
  นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย (พิษณุโลก) : ยังครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีอะไรหรือครับ เดี๋ยวใหผม
พูดจบกอนไดไหมครับ ใหผมจบกอน ที่ผมไดรับปากไวนะครับก็เปนอันวาพนภาระผมแลว
ซึ่งทานสมาชิกผูทรงเกียรติคงจะตอวาผมอีกไมไดแลว  ก็ถือวาเปนการเสร็จสิ้น
กระบวนการ ตอไปก็เปนการดําเนินการของคณะกรรมาธิการแตละคณะ ซึ่งเมื่อทางสภา
ไดสงเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวันนี้ไปใหผม ผมจะเซ็นอนุมัติเร็วที่สุด แลวทานก็จะเริ่ม
การประชุมไดตามระเบียบขอบังคับตอไป เชิญมีอะไรครับ 
  นายมนตชัย  วิวัฒนธนาฒย (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพครับ ผม มนตชัย  วิวัฒนธนาฒย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชาชน ขออนุญาตเปลี่ยนกรรมาธิการ ๓ ทานดวยกัน 
ซึ่งสับเปลี่ยนวนอยูใน ๓ คณะ โดยมี  
   ๑. นายมานะ โลหะวณิชย จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปน คณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา 
   ๒. นายประเสริฐ   ชัยกิจเดนนภาลัย จากคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
เปน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
   ๓. นายไพโรจน  ตันบรรจง จากคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสิน 
ทางปญญา เปน คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็มีการขอเสนอเปลี่ยน 
มีผูรับรองถูกตอง ทานผูใดขัดของ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสมบูรณขัดของใชไหมครับ  
คุณขัดของหรือเปลา ไมขัดของยกมือทําไม ก็อยาเพิ่งยกมือสิก็ใหมันเสร็จเปนตอน ๆ  
 



๑๓๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      กมลทิพย ๔๗/๒ 
 
ก็ถือวาเสร็จแลวนะครับเร่ืองของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ๓๕ คณะและหวังวา 
พวกเราคงจะไดทํางานกัน คุณขอเปลี่ยนใชไหมหรืออยางไรคุณสมบูรณ  
   นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตหารือทานประธาน เร่ืองบันทึกการลงมติการอภิปราย 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีรายงานของกลุมรายงานการประชุม ทานครับ  
เมื่อตอนลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช ครับ มีสมาชิกสภา 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาเอาเรื่องกรรมาธิการ
ใหจบกอนไหมครับ คุณพิษณุจะเปลี่ยนอีกใชไหม  
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : ทานประธานครับ กระผม
พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน  
ใครขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมาธิการคณะกรรมาธิการปองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก นายพิษณุ หัตถสงเคราะห เปน นางสาวสุนทรี  
ชัยวิรัตนะ ขอผูรับรองดวยครับ ขอบคุณครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
 มีทานผูใดคัดคานมีไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมมีนะครับ ถือวาใหเปลี่ยนได  
ทีนี้ก็หมดแลวใชไหมครับการเปลี่ยนตัว เดี๋ยวก็เปลี่ยนกันวุนอยูนี่ไมจบสักทีนะครับ  
ก็คงจะจบแลวนะครับ ไมตองเปลี่ยนอีก เปลี่ยนแลวพอไมอนุญาตแลว คุณสมบูรณ  
   นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่ เคารพครับ เมื่อตอนลงมติการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  
นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปตยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๑๖๓ ทาน หลังจาก 
 



๑๓๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   กมลทิพย  ๔๗ /๓ 
 
มีการลงมติ มีเห็นดวย ๑๖๑ ทาน มี ส.ส. นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ หมายเลข ๔๐๑ ครับ
ไดลุกขึ้นเรียนทานประธานวา  บัตรลงคะแนนขัดของและก็ไดยืนยันในที่ประชุม 
วาลงคะแนนเห็นดวย ทานประธานก็ไดแจงในที่ประชุมวา ของพรรคประชาธิปตย 
ก็เปน ๑๖๒ คะแนน ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                             

         - ๔๘/๑ 



๑๓๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๔๘/๑ 
 
แตวารายงานขณะนี้ของกลุมรายงานการประชุม มันเปน ๑๖๑ เสียง แลวก็ไมลงคะแนน  
๑ เสียง เพราะฉะนั้นขอแกไขดวยครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ก็จะไปดูเทปแลวก็
แกไขตามหลักฐานที่มีนะครับ 
   นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ขอบคุณทานประธานมากครับ  
ก็แสดงใหเห็นวาพรรคประชาธิปตยที่เขารวมประชุม ๑๖๒ คน ก็เห็นดวยที่จะไมไววางใจ  
๑๖๒ คน รอยเปอรเซ็นตเต็มครับ ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : กระผมรับปากแลวอยางไร
ละครับ จะไปเอาตามหลักฐานแลวก็ใหทางเจาหนาที่สภาไดดูใหชัดเจนดวยครับ  
    ตอไปก็เปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบรายจายประจําปงบประมาณ  
ป ๒๕๕๒ เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมนะครับ กระผมขอดําเนินการการประชุมตอไป
ตามระเบียบวาระที่คาง แลวก็ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวาเวลาเราจํากัด วันนี้เราเริ่ม
ตั้งแตเวลา ๑๓.๒๗ นาฬิกา เราก็จะเอาไปจนกวาทานจะพอใจ  แตวาทานพอใจ 
อยางไรก็ไมได เพราะวันที่ ๒๘ กอน หกทุมตองลงมติ แลวก็ยังมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ปดสมัยประชุม ฉะนั้นก็ขอใหแบงสัดสวนเวลา เดี๋ยวทานรองประธานสมศักดิ์
ทานจะไดเรียนใหที่ประชุมทราบ ผมขอเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีดําเนินการเลยครับ 
เชิญครับ ไมหยุดครับ ไมหยุด ไปเร่ือย ๆ ครับ จนกวาทางสมาชิกพอใจวาหยุดแลวละ  
คุณสาทิตยบอกวาหยุดเทานี้แหละก็จะหยุด แลวก็จะโหวตกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๔๘/๒ 
 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพ คณะรัฐมนตรีขอเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้    
  หลักการ ตั้งงบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปนจํานวน
เงินไมเกิน ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท สําหรับเปนคาใชจายของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหนวยราชการอื่นเปนเงินจํานวน ๑,๘๐๗,๔๕๙,๘๒๒,๕๐๐ บาท และเพื่อชดใช 
เงินคงคลังเปนจํานวน ๒๗,๕๔๐,๑๗๗,๕๐๐ บาท  
   เหตุผล  
   ๑. เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ไดมีงบประมาณ 
และรายจายประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๒ สําหรับใชเปนหลักในการจายเงินแผนดิน  
   ๒. เพื่อปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายวาดวย 
เงินคงคลังที่กําหนดใหตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังที่ไดจายไปแลว  
   ทานประธานที่ เคารพ  รัฐบาลขออนุญาตเสนอคําแถลงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับสมบูรณเปนเอกสาร และขอเสนอ 
สรุปสาระสําคัญบางประการ ดังนี้ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่คณะรัฐมนตรีนําเสนอตอทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติ 
ใหพิจารณาในวันนี้มีสาระสําคัญในการนํางบประมาณรายจายมาเปนเครื่องมือสําคัญ 
ของรัฐบาลในการแกไขปญหาของประเทศที่ไดรับผลกระทบมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจโลก 
ที่มีความรุนแรงและยืดเยื้อ และการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจและดานสังคม 
ในประเทศ โดยรัฐบาลไดกําหนดใหนโยบายในการบริหารราชการแผนดินเปน ๒ ระยะคือ 
    ๑. ระยะเรงดวนที่ตองเริ่มดําเนินการในปแรก เพื่อฟนฟูความเชื่อม่ัน 
ของประเทศ ไดแก การดูแลแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน การลดรายจาย
ของประชาชน การเพิ่มรายไดของประชาชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และสรางสังคมที่สงบสุขขึ้นบนพื้นฐานของความสมานฉันท -----------------------------------  
                      - ๔๙/๑ 
 



๑๓๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๔๙/๑ 
 
   ๒. ระยะการบริหาร ๔ ปของรัฐบาลเพื่อสรางความยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจ
และสังคมไทย และสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนไทยและตางประเทศ และประชาคมโลก 
ตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา การดําเนินงานของรัฐบาลในชุดนี้ไดใหความสําคัญ 
ในบทบาทในการมีสวนรวมของประชาชนและกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  
เพื่อใหอยูในกรอบของการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กอนที่จะแถลงสรุปสาระของรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอรายงานใหทราบถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วไป  
ฐานะ นโยบายและการเงินการคลังของประเทศดังตอไปนี้  
   ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป  เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป  ๒๕๕๑  
คาดวาจะมีการขยายตัวประมาณรอยละ  ๖  จากการฟนตัวของการใชจายและ 
การลงทุนภาคเอกชน ปริมาณผลผลิตและราคาสินคาเกษตรกรรมขยายตัวดีสงผลให
รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๒๑.๑ อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา อัตราเงินเฟอ 
อยูในระดับ ๕.๐  การขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะ  ๙ เดือนหลังของป ๒๕๕๑  
คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง แมจะมีผลกระทบจากราคาน้ํามัน อัตราเงินเฟอ 
ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยปจจัยสนับสนุนที่สําคัญยังคงเปนการขยายตัวดานการใชจาย
และการลงทุนในประเทศและการสงออกที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง  รัฐบาล 
ไดเรงดําเนินการตามมาตรการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน มาตรการ
เงินทุนเพื่อประชาชน และเศรษฐกิจรากฐาน รวมทั้งการใชมาตรการทางดานภาษี 
เพื่อกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยที่มีผลกระทบสําคัญ ไดแก ผลกระทบ 
ของอัตราเงินเฟอที่เพิ่มจากราคาน้ํามันและราคาอาหาร การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ที่ มีผลตอแนวโนมการสงออกสินคาและบริการ และการเงินเกินบัญชีเดินสะพัด 
ที่มีแนวโนมลดลง จากปจจัยดังกลาวนี้จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในป ๒๕๕๑ 
ขยายตัวประมาณรอยละ ๔.๕-๕.๕ และมีอัตราเงินเฟอประมาณรอยละ ๕.๕-๖  
สําหรับเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๒ รัฐบาลคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ ๕.๕  
อัตราเงินเฟอรอยละ  ๓ .๕  โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สํ าคัญ  ไดแก  การขยายตัว 
 



๑๓๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๔๙/๒ 
 
ของอุปสงคในประเทศที่ตอเนื่องจากป  ๒๕๕๑  โดยเฉพาะอยางยิ่ งการลงทุน 
ในภาคเอกชนที่เรงตัวขึ้น ประกอบกับนโยบายการเรงดวนของรัฐบาลในการฟนฟู 
ความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ และการดําเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางรากฐาน  
ซึ่งคาดวาจะไดเ ร่ิมสงผลที่ชัดเจนขึ้นในป  ๒๕๕๒ นอกจากนี้ รัฐบาลไดระดมทุน 
จากแหลงตาง ๆ ทั้งเงินกูในประเทศ ตางประเทศ เพื่อเรงลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 
ขนาดใหญของรัฐบาลใหมีความคืบหนาตามเปาหมาย สวนการดําเนินนโยบายการเงิน
งบประมาณขาดดุลตอเนื่องในป ๒๕๕๒ จะชวยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ขึ้นอีกทางหนึ่ง  
   ฐานะและนโยบายการคลัง ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ รัฐบาลประมาณการวา 
จะสามารถจัดเก็บรายไดสุทธิไดจํานวนทั้งหมด ๑,๖๕๗,๔๐๐ ลานบาท  เพิ่มขึ้น 
รอยละ  ๗ .๔ จากปกอน  เหลือจากการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน ๗๑,๙๐๐ ลานบาท  จะคงเหลือเปนรายไดสุทธิของรัฐบาล 
จํานวน ๑,๕๘๕,๕๐๐ ลานบาท หรือจํานวนรอยละ ๑๕.๕ ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศเปนเบื้องตน  
   ในการบริหารการจัดการรายจายรัฐบาลมุ ง เนนที่จะนําแนวทาง 
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการพัฒนาและบริหารการจัดการ 
เพื่อเศรษฐกิจมีภูมิคุมกันและดํารงอยูไดอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและ 
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และสามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางแทจริง ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดกําหนดนโยบายงบประมาณ  
๖ ประการ ประกอบดวย  
   ประการแรก ดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล โดยคํานึงถึงกรอบ 
และความยั่งยืนทางการคลัง  
 
 
 



๑๓๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๔๙/๓ 
 
   ประการที่สอง สนับสนุนใหหนวยงานรัฐบาลทบทวนการดําเนินงาน 
ที่มีลําดับความสําคัญลดลงหรือหมดความจําเปนไมกอใหเกิดผลลัพธที่ตอบสนอง 
ตอนโยบายรัฐบาล  
 

- ๕๐/๑ 



๑๓๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               กุลนิษฐ ๕๐/๑  
 
    ประการที่สาม เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช
จายงบประมาณภาครัฐ  
  ประการที่สี่ สนับสนุนการวางโครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดยกําหนด
รายจายลงทุนในจํานวนที่ไมต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ประการที่หา สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
  ประการสุดทาย สงเสริมการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บรายไดของทองถิ่นอยางเต็ม 
ขีดความสามารถ สามารถจะเรงรัดถายโอนภารกิจในทองถิ่น 
   ภายใตกรอบนโยบายงบประมาณดังกลาว รัฐบาลจึงกําหนดวงเงิน
งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๑๗๕,๐๐๐ ลานบาท หรือรอยละ ๑๐.๕ 
ซึ่งเปนวงเงินรายจายที่กําหนดนโยบายการขาดดุลงบประมาณ จํานวนเงิน ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท  
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ ๒.๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน การจัดทํา
วงเงินงบประมาณแบบขาดดุลดังกลาวเปนการสะทอนความตั้งใจของรัฐบาล 
ในการที่จะดูแลปญหาของประเทศทั้งระยะสั้น ระยะยาว และภาระคาใชจายในปจจุบัน
ของรัฐบาลที่มีอยูจริง การกําหนดนโยบายและมาตรการในการดําเนินงานดานตาง ๆ  
ทั้งนี้ยังคงคํานึงถึงการรักษาวินัยทางการคลัง และสรางความยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจ 
และสังคมไทยเปนสําคัญ 
   ปจจุบันฐานะเงินคงคลัง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีจํานวนทั้งสิ้น 
๒๑๐,๑๕๕.๗ ลานบาท โดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้ง
การบริหารรายรับและรายจายของรัฐใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดจัดงบประมาณเปนรายจายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง จํานวน
ทั้งสิ้น ๒๗,๕๔๐.๒ ลานบาท เพื่อชดเชยรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวใน
ปงบประมาณกอน 
 



๑๓๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               กุลนิษฐ ๕๐/๒ 
  
ฐานะและนโยบายการเงิน 
   ในสวนของนโยบายการเงิน มีการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
ในป ๒๕๕๐ โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายไดปรับลดลงอยางตอเนื่อง ๕ ครั้ง จากรอยละ ๕ 
เปนรอยละ  ๓.๒๕ ตอป เพื่อเปนการเอื้อตอการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ 
ที่มีสัญญาณชะลอตัวลงในชวงครึ่งปแรก  
   สําหรับในป ๒๕๕๑ ในชวงแรกของป แมแรงกดดันดานราคาจะสูงขึ้น 
จากเงินเฟอที่ เพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันและราคาของโภคภัณฑในตลาดโลกและ 
มีผลตอเนื่องไปยังตนทุนในการผลิต การผลิตผลจึงเพิ่มขึ้น จึงยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่อัตรา ๓.๒๕ ตอปเพื่อรักษาความสมดุลระหวางเสถียรภาพราคาควบคูกับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   ฐานะทางการเงินของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี ปริมาณเงินสํารอง
ระหวางประเทศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีจํานวน ๑๐๘,๙๔๓.๖ ลานดอลลารสหรัฐ  
ซึ่งจัดไดวาอยูในระดับสูง และคดิเปน ๔ เทาของหนี้ตางประเทศระยะสั้น  
สาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
   ทานประธานที่เคารพ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๒ ที่คณะรัฐมนตรีไดนําเสนอตอทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันนี้ มีวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท เปนงบประมาณรายจายแบบขาดดุล  
โดยกําหนดจากรายไดสุทธิที่จัดเก็บไดจํานวน ๑,๕๘๕,๕๐๐ ลานบาท เงินกูมาชดเชย 
การขาดดุลงบประมาณจํานวนเงิน ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท ซึ่งวงเงินงบประมาณดังกลาว
จําแนกเปนรายจายประจําจํานวน ๑,๓๓๖,๔๖๕.๙ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๗๒.๘ 
ของวงเงินงบประมาณ รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังจํานวน ๒๗,๕๔๐.๒ ลานบาท หรือ
คิดเปนจํานวน ๑.๕ ของวงเงินงบประมาณ รายจายลงทุนจํานวน ๔๐๗,๓๑๗.๘ ลานบาท 
หรือคิดเปนจํานวนรอยละ ๒๒.๒ ของวงเงินงบประมาณ รายจายชําระคืนเงินกูจํานวน 
๖๓,๖๗๖.๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓.๕ ของวงเงินงบประมาณ  
 



๑๔๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               กลุนษิฐ ๕๐/๓ 
  
   ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณไว ๘ ยุทธศาสตร  
และรายการคาดําเนินการของภาครัฐโดยมีเปาหมายวงเงินงบประมาณ และรายละเอียด 
ที่ดําเนินการโดยสรุป ดังนี้  
   

 - ๕๑/๑ 



๑๔๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๕๑/๑ 
 
   ๑. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ จํานวน ๑๒๔,๔๗๐.๓ ลานบาท 
คิดเปนรอยละ ๖.๘ ของวงเงินงบประมาณ โดยสนับสนุนการแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อฟนฟู
ความเชื่อม่ันของประเทศตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในปแรกดังนี้ การสรางความปรองดอง
สมานฉันทคนในชาติ และฟนฟูประชาธิปไตย โดยเฉพาะการแกปญหาความไมสงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหายาเสพติด การปราบปรามผูมีอิทธิพล รวมกับกํากับดูแล
ราคาสินคาอุปโภค บริโภค การบริการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
และผูประกอบการ พัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนใหมีโอกาสในการลงทุน 
ควบคูกับการมีสวนรวมของประชาชนใหสามารถแกไขปญหาดวยตนเอง เพื่อการสรางงาน 
และรายไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตลาด 
นอกจากนี้ยังมีการฟนฟูอาชีพและพักชําระหนี้ใหเกษตรกร ๓๔๐,๐๐๐ ราย ตลอดจน 
การสรางระบบประกันความเสี่ยงของราคาสินคาและเกษตร  และความเสียหาย 
จากภัยพิบัติธรรมชาติ ใหความรูในดานการซอมสรางอุปกรณและประกอบอาชีพ 
ของชุมชน  โดยศูนยซอมสรางชุมชน  ๑ ,๗๕๐  ศูนย  การจัดสวัสดิการที่อยูอาศัย 
สําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒๔,๖๐๐ หนวย 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแออัด ๑๘,๓๐๐ ครัวเรือน สนับสนุน
และจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานและบริการดานคมนาคม โดยจัดงบประมาณเปนคาจาง  
คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและออกแบบใหกับโครงการที่มีความพรอม เชน โครงการรถไฟฟา 
โครงการขนสงระบบขนสงมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
กอสรางทางคูในเสนทางรถไฟสายฝงทะเลตะวันออก เปนตน สําหรับคากอสราง 
จะไดใชจากแหลงเงินกูทุนอื่น รวมทั้งไดมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส (Logistics) เพื่อลดตนทุน
การขนสงและสงเสริมประสิทธิภาพในการใชพลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน 
สงเสริมใหป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนปแหงการทองเที่ยวไทย โดยมีเปาหมายใหนักทองเที่ยว 
ชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อม่ันเพื่อใหเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งในและตางประเทศ วางระบบการถือครองที่ดินและถือแนวเขตการใชที่ดิน ประโยชนที่ดิน 
อยางเหมาะสม รวมทั้งเรงแกปญหาการขาดแคลนน้ําดานเกษตร โดยพัฒนาแหลงน้ํา 
 



๑๔๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๕๑/๒ 
 
ในพื้นที่ชลประทาน ๒๔ ลานไร กอสรางระบบชลประทานเพื่อเพิ่ม ๑๗๒,๐๐๐ ไร  
แหล งน้ํ าในไรนานอกเขตชลประทานอีก ๒๐ ,๐๐๐  บอ ทั้ งนี้  จะใชแหล งเงินทุน 
จากเงินนอกงบประมาณเพื่อการเพิ่มน้ําตนทุนและพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ   
   ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน ๕๓๔,๔๒๓.๑ ลานบาท 
คิดเปนรอยละ ๒๙.๑ ของวงเงินงบประมาณ ในการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
มีความมั่ นคง  มีสภาพแวดลอมที่ นํ าไปสู ความมีคุณภาพชี วิ ต โดยขยายโอกาส 
และพัฒนาการศึกษา โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๔ ป โดยไมเก็บคาใชจายประมาณ  
๑๒ ลานคน เรงผลิตพัฒนากําลังคนในระดับอาชีวศึกษา ๘๘๓,๐๐๐ คน ระดับอุดมศึกษา 
๒.๑ ลานคน ระดับสถาบันอุดมศึกษาไดนําเงินรายไดมาสมทบเพื่อสงเสริมและพัฒนา 
การเรียน การสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษา ทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอน 
และเพื่อใหมีความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณและวิชาชีพอยางแทจริง จึงไดสนับสนุน 
เงินวิทยฐานะ คาตอบแทนรายเดือนตามสิทธิและเงินประจําตําแหนงใหแกบุคลากร 
ทางการศึกษา สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีทางสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน  
การสอนใหมีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอก  ๘ ,๐๐๐  แหง  และ 
จัดสอบวัดผลการเรียนรูรวบยอดของผูที่เรียนจํานวน ๑.๙ ลานคน การพัฒนาสุขภาพ 
ของประชาชน  เนนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคควบคูกับการรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสุขภาพ ปรับอัตราคาใชจายตอรายหัวและสิทธิประโยชนในการใหบริการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาเพิ่มขึ้น ขยายอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน การพัฒนา
วิจัยและถายทอดความรูดานการแพทยแผนไทย แพทยแผนพื้นบานและสมุนไพร  
รณรงคเร่ืองการกีฬา นันทนาการและการออกกําลังเพื่อสุขภาพ ------------------------------- 
 

           - ๕๒/๑ 



๑๔๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        ดวงใจ ๕๒/๑ 
 
ในดานการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงานในการฝกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน 
ใหสอดคลองกับภาคการผลิตและการบริการ จัดใหมีการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย  
๓ ลานคน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา ๒.๒ ลานคน เพื่อใหสังคมไทยมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม ไดเนนใหสถาบันศาสนามีบทบาทในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม โดยใหการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย  
ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด  รวมทั้งการขยายบทบาท 
ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดในการเฝาระวังและสรางภูมิคุมกันทางสังคม ในดานความมั่นคง 
ของชีวิตและสังคม ไดสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส ทั้งในดานทักษะชีวิต สภาพแวดลอมที่เปนอยูที่นาอยูและการคุมครอง
ใหถูกเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ รวมทั้งการหยุดยั้งกระบวนการคามนุษยและ 
ความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ไดจัดใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 
ของประชาชน โดยมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบและจัดทําขอมูลทางกายภาพ 
เพื่อการผังเมือง การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่เกี่ยวกับอาคารและ 
การใชประโยชนในที่ดิน  
   ขอ ๓  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล 
จํานวน ๑๗๕,๙๙๐.๓ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๙.๖ ของวงเงินงบประมาณ  
โดยมีเปาหมายใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางยั่งยืนสมดุลและมีเสถียรภาพ ประกอบดวย  
ดานการเงิน การคลัง ใหความสําคัญในการรักษาวินัยทางการคลัง การบริหารรายรับ 
รายจายภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและบริหารที่ราชพัสดุใหเกิดมูลคาเพิ่ม สนับสนุนสินเชื่อ
ทางการศึกษาผานกองทุนใหกูยืม ๑.๙๘ ลานคน การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ตลอดจนสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินใหกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล 
เร งรัดการปรับโครงสรางการผลิตทางภาคการเกษตรใหสอดคลองกับโอกาส 
ทางการตลาด ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีแสนตัน รวมทั้งตรวจสอบสินคาเกษตร 
ใหไดมาตรฐานและความปลอดภัย สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดยอม  เพิ่มอัตราการขยายตัวดานขนสงและ 
 



๑๔๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        ดวงใจ ๕๒/๒ 
 
สรางมูลคาเพิ่มในสินคาและบริการ  พัฒนายกระดับมาตรฐานแหลงทองเที่ยว 
และคุณภาพธุรกิจการบริการ การรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 
ใหกับนักทองเที่ยว การพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงสินคาและบริการใหกระจาย
และเชื่อมโยงไปสูชุมชน โดยกอสรางปรับปรุงบูรณะและบํารุงเสนทางหลวง ทางหลวงชนบท 
ยกระดับมาตรฐานจากถนนลูกรังใหเปนถนนปลอดฝุน ขยายทางสายประธานใหเปน  
๔ ชองทางจราจร สงเสริมการใชทาเรือเพื่อลดตนทุนการขนสินคาและลดการใชพลังงาน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนใหเปนพลังงานหลัก
ของประเทศ กํากับและดูแลธุรกิจการพลังงานใหเปนมาตรฐาน สนับสนุนการผลิตไฟฟา
พลังน้ําจากขนาดเล็ก ขนาดระดับหมูบาน รวมทั้งเซลลแสงอาทิตยและการพัฒนา 
พลังงานทางเลือกอื่น ๆ ควบคูไปกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน  
   ขอ ๔ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวนเงิน ๓๒,๖๕๐.๙ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑.๘ ของวงเงิน 
ของงบประมาณโดยมุงบริหารทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตและสรางรายได 
กับประชาชนดวยการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 
จากความหลากหลายทางชีวภาพใหเหมาะสมกับพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
และพื้นที่ปาสงวนและปาอนุ รักษ ๑๗๓ ลานไร ตรวจสอบรับรองสิทธิการทํากิน  
พื้นที่ปาสงวนใหกับประชาชนไมนอยกวา  ๗๕ ,๐๐๐  ราย  ปลูกปาไม  ๓  แสนไร  
ปาชายเลน  ๖,๒๐๐  ไร เพื่อสนับสนุนการแกปญหาโลกรอนในระยะยาว  รวมทั้ง 
การปฏิบัติการฝนหลวง ๑๕๐ ลานไร บริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ตอเนื่องจากนโยบาย
เร งด วนภายใตกลไกบริหารการจัดทํ าน้ํ าทุกระดับ  เส ริมสร างประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน ระบบการสงน้ํา ระบบการกระจายน้ํา
ระบบการรองรับน้ํา เพื่อปองกันและบรรเทาอุทุกภัยและภัยแลง รวมทั้งจัดใหมีระบบเตือนภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยกวา ๒๓๐ หมูบาน ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
 



๑๔๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๕๓/๑ 
 
ปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน มีการจัดการขยะใหได
อยางถูกวิธี บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ๒๕ แหง ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และผลิตผลเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการเกิดกาซเรือนกระจก   
   ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
จํานวน  ๑๖,๑๙๓.๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๙ ของวงเงินงบประมาณ เพื่อสงเสริม
การนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง 
พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดาวเทียมและการใชภูมิสารสนเทศของประเทศ  
พรอมทั้งเสริมขีดความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประชาชน
จํานวนไมนอยกวา  ๓  ลานคน  จัดสรรทุนและการวิจัยดานตาง  ๆ  ไมนอยกวา  
๔๐,๐๐๐ ทุน เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจใหภาคเอกชน 
มีการลงทุนในดานการวิจัย การพัฒนามากขึ้น   
   ยุทธศาสตรที่  ๖  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
จํานวน  ๘ ,๙๗๗ .๕  ลานบาท  หรือคิดเปนจํานวน  ๐ .๕  ของวงเงินงบประมาณ  
เพื่อสรางความแข็งแกรงและสรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ เสริมสรางความเขาใจ 
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน  ดําเนินภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ  
เจรจาการคาระหวางประเทศเพื่อผลประโยชนของชาติพรอมทั้งคุมครองคนไทย 
และแรงงานในตางประเทศ   
   ยุทธศาสตรที่ ๗ การรักษาความมั่นคงของรัฐ จํานวนเงิน ๑๘๗,๕๗๑.๔ ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ ๑๐.๒ ของวงเงินงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อรักษา 
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ภายใตกรอบของกฎหมาย เทิดทูนและพิทักษ 
สถาบันพระมหากษัตริย สงเสริมและปลุกจิตสํานึกใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และมีวินัย  
   การเสริมสรางระบบการปองกันประเทศ ใหมีความมั่นคง ใหกองทัพ 
มีสมรรถนะและมีความพรอม ทันสมัย มีศักยภาพในการพิทักษรักษาความมั่นคง 
อธิปไตย  และผลประโยชนของชาติ รวมทั้งปฏิรูปขาวกรองเพื่อใหเกิดประโยชน 
ตอการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย รักษาผลประโยชนของชาติ  



๑๔๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๕๓/๒ 
 
   การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย การรักษาผลประโยชน 
ของชาติ  ทั้ งทางบก  ทางทะเล  รวมทั้ งการปองกันแก ไขฟ นฟูความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย   
   ยุทธศาสตรที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดี จํานวน ๓๐๑,๕๘๕.๙  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ ๑๖.๔ ของวงเงินงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ 
ใหทันสมัย เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล 
    การสงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพารายไดของตนเอง  
รวมทั้งใหความสําคัญในการใชจายงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 
อยางแทจ ริง  และเร งรัดการดํา เนินกิจการถายโอนให เกิดการพัฒนาทองถิ่น 
อยางเปนระบบ ทั้งนี้ ประมาณการรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง 
และรายไดที่รัฐบาลจัดแบงให จํานวน ๒๔๙,๘๓๘.๘ ลานบาท เมื่อรวมกับเงินอุดหนุน 
ที่รัฐบาลจัดสรรใหอีก ๑๕๐,๕๐๐ ลานบาท ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได 
รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๓๓๘.๘ ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ ๒๕.๒๕ ของรายไดสุทธิ 
ของรัฐบาล  
   การบริหารจังหวัดเพื่อประสานความรวมมอืของทุกภาคสวนใหเอื้อตอการลงทุน
ในจังหวัด รวมทั้งสามารถแกปญหาและพัฒนาพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
   การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสงเสริมใหประชาชน 
มีความรูทางกฎหมาย สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตในภาครัฐ 
     การสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐสภา ศาล องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
ใหมีความเปนอิสระ อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนอยางเสมอภาค ปองกัน 
และปราบปรามปญหาการทุจริตในภาคการเมืองและปองกันการกระทําที่เขาขาย
ผลประโยชนทับซอน  



๑๔๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                      นิวรา ๕๓/๓ 
 
รายการที่ ๙  รายการคาดําเนินการภาครัฐ  
   จํานวน ๔๕๓,๑๒๓.๒ ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ ๒๔.๗ ของวงเงิน
งบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารเพื่อรับรองกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
เพื่อรัฐบาลสามารถแกไขปญหาภัยพิบัติและบริหารเศรษฐกิจสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทันตอเหตุการณ สถานการณ ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๔/๑ 
 
 
 
 
    
    
 



๑๔๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๕๔/๑ 
 
การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐและเปนรายจายเพื่อชดใชเงินโครงการตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิก 
ผูมีเกียรติ สาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ รัฐบาลแถลงมาทั้งหมดนี้
เปนกรอบและแนวทางเปนหลักในการใชจายงบประมาณแผนดินของรัฐบาล  
สําหรับรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณที่ไดนําเสนอตอทานสมาชิกแลว 
รัฐบาลเชื่อม่ันวารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๕๒ ที่นําเสนอนี้ 
ไดแสดงใหเห็นเจตนาอันแนวแนของรัฐบาลในการที่จะดําเนินนโยบายดานงบประมาณ
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาเรงดวนที่สําคัญของชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
อยางสมดุล กระผมหวังวาทานประธานและทานสมาชิกจะไดพิจารณารับหลักการ 
แหงพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหรัฐบาลจะไดยึดไวเปนหลักในการใชจายงบประมาณแผนดนิ 
และขอยืนยันกับทานทั้งหลายวารัฐบาลนี้จะมุงปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด โดยยึดถือประโยชน 
ของประเทศชาติและประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด ขอขอบพระคุณครับ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :   
เชิญทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ เชิญครับ 
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชี วะ  (ผู นํ าฝ ายค านในสภาผู แทนราษฎร )  :  
ทานประธานที่ เคารพ กระผม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคประชาธิปตย ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งทางรัฐบาลไดนําเสนอเปนพระราชบัญญัติในวันนี้ 
อยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา ไดนําเสนอมาโดยที่ยังไมอยูภายใตบังคับ 
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ ซึ่งในปตอไปกระผมเขาใจวาคงจะตองมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือจัดทําพระราชบัญญัติงบประมาณและเอกสารประกอบใหเปนไปตามเจตนารมณ 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนะครับ ที่กราบเรียนอยางนี้เพราะผมคิดวารัฐธรรมนูญ 
 



๑๔๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๕๔/๒ 
 
มาตรา  ๑๖๗  ไดมองเห็นถึงปญหาของทั้ งการจัดงบประมาณและการนําเสนอ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณตอสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภาในการพิจารณา 
เพราะฉะนั้นก็จึงไดบัญญัติเอาไวครับวา ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณนั้นจะตองมีเอกสารประกอบ ซึ่งประกอบไปดวยรายละเอียด
หลายอยาง เชน ประมาณการรายรับ วัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน  โครงการ  
ฐานะการเงินการคลัง แลวก็รายละเอียดอีกมากมายในวรรคหนึ่ง วรรคสอง ก็เครงครัด 
ในเรื่องของงบกลางครับ เพราะวาไมประสงคที่จะใหทางฝายบริหารนั้นสามารถที่จะ
บริหารเงินงบประมาณโดยตั้งเปนรายการ พูดงาย ๆ คือลอยเอาไว ก็จะแกไขวาตอไป 
หากจะจัดรายการไวในงบกลางก็ตองแสดงเหตุผลความจําเปนในการที่กําหนดใหเปน
งบประมาณรายจายงบกลางดวย แลวก็ที่สําคัญในวรรคสุดทายของมาตรา ๑๖๗ 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐครับ เพื่อกําหนดกรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการการวางแผนการเงินระยะปานกลาง 
การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน  
การบริหารการเงินและทรัพยสิน  การบัญชี  กองทุนสาธารณะ  การกอหนี้  หรือ 
การดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนด
วงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นที่ เกี่ยวของ ซึ่งจะตองใช 
เปนกรอบในการจัดหารายไดกํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และความเปนธรรมในสังคม คําถามแรกของกระผมตอรัฐบาล 
ก็คงจะเปนวาอยากจะสอบถามถึงความคืบหนาของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้ 
เพราะวาเรื่องนี้ก็จะเปนเรื่องสําคัญครับวาเปนหลักประกันอยางหนึ่งที่รัฐธรรมนูญวางไว
ในการที่จะใหการจัดงบประมาณ แลวก็การนําเสนองบประมาณตอสภามีหลักเกณฑ 
ที่ชัดเจน สอดคลองกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

- ๕๕/๑ 
 



๑๕๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                สายชล ๕๕/๑ 
 
  ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอเริ่มตนในสวนของสาระของงบประมาณ 
ป ๒๕๕๒ จากการพูดถึงการประเมินภาพรวมทางเศรษฐกิจซึ่งใชเปนสมมุติฐาน 
ของการจัดทํางบประมาณ เพราะวานอกเหนือจากรายละเอียดของงบประมาณ 
ในดานตาง ๆ แลว กฎหมายงบประมาณถือเปนการสงสัญญาณหรือการกําหนดทาที 
ในเรื่องนโยบายการคลังอยางสําคัญวาเศรษฐกิจจะไดรับการบริหารจัดการไปใน 
ทิศทางไหน ขอหวงใยของกระผมที่มีตอการจัดทํางบประมาณสําหรับปงบประมาณ 
๒๕๕๒  ก็คงจะเปน เรื่ องของภาวะเศรษฐกิจซึ่ งมีความผันผวนคอนขางมาก 
และมีความรูสึกวาเมื่อรัฐบาลของทานนายกรัฐมนตรีสมัครเขามาบริหารประเทศ 
ในชวงแรก ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจมันเปนเรื่องหนึ่ง และก็ตอมาเมื่อบริหาร 
มาได ๔ เดือนแลว สภาพของปญหามันกําลังเคลื่อนไปอีกจุดหนึ่ง ถาจะพูดใหชัด 
ก็เหมือนกับวาในตอนที่ทานจัดทํางบประมาณฉบับนี้ ความกังวลในขณะนั้นก็คือ 
มีความจําเปนจะตองกระตุนเศรษฐกิจ รัฐบาลก็ไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ไปสวนหนึ่งผานมาตรการทางภาษี แลวก็จัดทําหรือตัดสินใจที่จะจัดทํางบประมาณ 
แบบขาดดุล แตวา ณ เวลาที่เรามาพิจารณางบประมาณฉบับนี้เมื่อทานจัดทําเสร็จแลว
เสนอตอสภา ผมเชื่อวาถาทานไปสอบถามบรรดานักเศรษฐศาสตรทานก็จะพบวาขณะนี้
ความกังวลมันอาจจะไปในเรื่องของเงินเฟอมากกวาเรื่องของการกระตุนเศรษฐกิจ 
แนนอนครับจะบอกวาจะหวงแตเงินเฟอแลวก็ปลอยใหเศรษฐกิจมันซบเซาก็คงไมได  
แตในทางกลับกันถากังวลในเรื่องอัตราการเจริญเติบโตมากจนเกินไปแลวไปกระตุน 
จนทําใหเกิดเงินเฟอก็ยอมไมดีสําหรับเศรษฐกิจเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระผม
อยากจะกราบเรียนก็คือรัฐบาลคงจะตองระมัดระวังตามสมควรวาเมื่อไดกําหนดทาที 
ในการขาดดุลงบประมาณหรือขาดดุลทางการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจแลวคงจะตอง 
มีการประเมินเปนระยะ ๆ ในแงของการเรงเศรษฐกิจโดยวิธีการทางดานการคลัง  
กระผมเองยังไมหวงนักวาการกระตุนเศรษฐกิจจะไปเติมเงินเฟอมากนักเพราะวา 
ก็ยั งมองวา เงิน เฟอสวนใหญยั งมาจากทางดานตนทุนเปนหลัก  เพราะฉะนั้น 
ก็ยังไมใชการสะทอนภาวะเศรษฐกิจที่รอนแรง แตอยากจะกราบเรียนไววาเสนอใหรัฐบาล 
 



๑๕๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                สายชล ๕๕/๒ 
 
เหมือนกับมีแผนสํารองไวเชนเดียวกันวาในกรณีที่ภาวะเงินเฟอมันกระทบตอความเชื่อม่ัน 
และจําเปนจะตองแสดงทาทีบางอยางก็นาจะตองมีแผนสํารองเอาไววาอาจจะตอง 
ลดการขาดดุลทางการคลังหรือการงบประมาณหากจําเปน  กระผมจําไดวากอนวิกฤติเศรษฐกิจ 
ป ๒๕๔๐ รัฐบาลกอนหนานั้นก็ถูกแรงกดดันในลักษณะนี้แลวก็พยายามที่จะสงสัญญาณ
ในการตัดลดงบประมาณ  แตวาในที่สุดก็ไมประสบความสําเร็จในการที่จะรักษา 
ความเชื่อม่ัน ที่ผมหวงนิดหนึ่งครับก็คือวาในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปมีการพูดถึง
ภาวะเงินเฟอเอาไวครับ ประมาณการเอาไวนะครับในเอกสารของทานวาเศรษฐกิจไทย 
ในป ๒๕๕๒ มีแนวโนมขยายตัวประมาณรอยละ ๕.๕ อัตราเงินเฟอรอยละ ๓.๕  
กระผมไมแนใจวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะกลายืนยันตอสภานี้ไหมครับวา
ปหนาเงินเฟอจะอยูที่ ๓.๕ เพราะตัวเลขลาสุดของธนาคารแหงประเทศไทยขณะนี้เงินเฟอ
ถาเทียบในเดือนเมษายน เทียบกับประยะเวลาเดียวกันของปกอน ขณะนี้ประมาณ ๖.๒ 
แลวก็นักวิเคราะหหลายสํานักก็คาดการณวาเงินเฟออาจจะขึ้นไปถึงประมาณรอยละ ๗ 
หรือมากกวานั้น กระผมไมทราบวาสมมุติฐานที่บอกวาปหนาเงินเฟอจะอยูที่รอยละ ๓.๕ 
อยูบนสมมุติฐานวาราคาน้ํามันในตลาดโลกของทานอยูที่ระดับใด ก็อยากจะใหทานไดชี้แจง 
แลวก็ใหความมั่นใจกับพวกเราวาที่คิดวาเงินเฟอปนี้ประมาณ ๖–๗  เปอรเซ็นต 
จะลดไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียงรอยละ ๓.๕ ทานมีความเชื่อม่ันและมีเหตุผลอะไรนะครับวา
จะมีมาตรการที่มารองรับในเรื่องนี้ ทานประธานครับ นั่นก็คือประเด็นเดียวที่ผมจะพูดถึง
ในแงของภาพรวมของเศรษฐกิจและก็สมมุติฐานที่เกี่ยวของกับงบประมาณ ---------------- 
 

- ๕๖/๑ 
 



๑๕๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๕๖/๑ 
 
ที่จริงทุกปฝายคานมักจะตั้งคําถามวา ประมาณการรายรับจะเปนไปตามเปาหรือไม 
เพราะวามักจะหวงกันวาบางทีรัฐบาลเวลาตั้งงบประมาณจะมองโลกในแงดีจนเกินไป 
แลวก็กลัววาที่คิดวารายรับจะมีเทานี้ ขาดดุลเพียงเทานี้เอาเขาจริง ๆ จะเปนอยางนั้น
หรือไม ซึ่งก็ตองกราบเรียนเชนเดียวกันในปนี้วา  ถาดูแนวโนมตัวเลขนะครับวา 
การจัดเก็บรายไดในชวงที่ผานมา เ ร่ิมมีสัญญาณวาไมเปนไปตามเปาบาง ตรงนี้ 
ก็นาเปนหวง แตที่ไมอยากพูดมากในเรื่องนี้ทานประธานครับเพราะวาผมคนพบ 
จากประสบการณที่อยูในสภาแหงนี้มา ๑๐ กวาปก็คือวา สุดทายในระบบของไทย 
จัดเก็บรายไดตามเปาเสมอ แตวาคนที่เดือดรอนก็คือพี่นองประชาชน ผูประกอบการ 
รายเล็กรายยอย เพราะถาถูกตั้งเปาภาษีสูงเอาไวนี่ครับ คนเหลานี้ก็เปนเหยื่อปแลวปเลา
ในการที่ทางกรมที่ เกี่ยวของกับภาษีตองรักษาเปาหมายตรงนั้นเอาไว ก็จึงเพียง 
กราบเรียนครับวา ในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนอยางนี้ทั้งเรื่องเงินเฟอ ทั้งเรื่องอัตรา 
การเจริญเติบโต อยากใหรัฐบาลใหความมั่นใจนะครับวาตัวเลขเหลานี้เปนตัวเลข 
ที่ทานไดศึกษามาอยางดีแลว และจะมีแนวทางมีมาตรการปองกันในกรณีที่ภาวการณ
ทางเศรษฐกิจไมเปนไปตามเปาหมาย เมื่อพูดถึงภาวะภาพรวมของเศรษฐกิจแลวก็ 
มาดูตัวนโยบายงบประมาณตามที่รัฐบาลไดแถลงในเอกสารงบประมาณมี ๖ ขอ  
   ขอแรก  ผมไดพูดไปแลวนะครับวาไมขัดแยงกับทานวานโยบาย
งบประมาณขาดดุลยังมีความจําเปนอยูในปจจุบันนะครับ แลวก็โดยเฉพาะทานเขียน
เอาไวดวยวา  คํานึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลัง  ซึ่งก็นาจะหมายความวา 
จะระมัดระวังไมใหการขาดดุลนั้น ซึ่งปนี้ถาดูเปนตัวเลขก็คอนขางมากนะครับ แตวา 
จะไมใหมันลุกลามบานปลายออกไปในอนาคต ในสวนที่ ๒ กับสวนที่ ๓ ที่เปนนโยบาย 
ที่ทานแถลงก็คือวา ทบทวนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่ไมกอใหเกิดผลลัพธ 
ที่ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติราชการ  
แลวก็พูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใชจายงบประมาณภาครัฐ 
ผมขอเรียนทานประธานวาสิ่งที่ผมอยากจะใหรัฐบาลไดอนุเคราะหพวกเราก็คือวา 
การจัดงบประมาณมีการอางอิงถึงแผนบริหารราชการ แลวก็แผนปฏิบัติราชการ 
 



๑๕๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๕๖/๒ 
 
ซึ่งเปนสิ่งที่ทานตองทําหลังจากที่แถลงนโยบายเสร็จแลว รวมไปถึงแผนในเรื่องของ 
การดําเนินการทางดานการตรากฎหมายดวย แตวาทานประธาน ผมก็เชื่อครับวา 
ทานก็อาจจะยังไมไดเห็นแผนเหลานี้ เลย ผมทราบวารัฐบาลไดดําเนินการไปแลว  
จะขอความอนุเคราะหจากรัฐบาลวาบรรดาแผนตาง ๆ  เหลานี้จะจัดสงใหเพื่อนสมาชิกไดหรือไม  
ซึ่งจะเปนประโยชนมากในการทํางานของพวกเราในการติดตามตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาล  ไมใชเฉพาะเรื่องงบประมาณเทานั้น ที่สําคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้ครับ  
คือไหน ๆ เรามีความพยายามที่จะจัดทํางบประมาณใหมันเปนไปตามยุทธศาสตร  
เปนไปตามระบบมีความชัดเจนวาจะเอาเงินภาษีอากรของพี่นองประชาชนไปใชอยางไรแลว 
อยากจะขอความกรุณารัฐบาลวา ลองพิจารณาสิครับวาจะมีวิธีการนําเสนองบประมาณ
ใหมันมีความเขาใจไดงายวา เปาหมายหลัก ๆ ของประเทศจะไดรับการตอบสนองอยางไร 
ที่ผมตองพูดอยางนี้ก็คือวา ถาทานประธานจะกรุณาดูยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้นะครับ  
คือเอกสารงบประมาณโดยสังเขป อานแลวคงจะรูสึกเหมือนกับผมครับวา รัฐบาล 
ไดพูดถึงปญหาสําคัญ ๆ ที่เปนปญหาหลักทางเศรษฐกิจเอาไว ผมคิดวาคอนขางครอบคลุม 
คอนขางครบถวน แตการเอาตัวเลขงบประมาณมาใสตามยุทธศาสตรในขอตาง ๆ นี่ครับ 
ผมเชื่อเลยวามันไมไดสะทอนสภาพความเปนจริงของการบริหารราชการแผนดิน  
แลวถาอานเผิน ๆ ผานไปแลวไมไปดูสวนอื่นนี่ครับ ผมวามันจะเกิดความสับสน เชน  
เวลาพูดถึงการฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศก็จะมีรายการที่บอกวามีแผนงาน 
บรรเทาความเดือดรอนดานเศรษฐกิจของประชาชนและผูประกอบการ ----------------- 
 
                  - ๕๗/๑ 
 



๑๕๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 วันทนา ๕๗/๑ 
  
อันนี้ใครเห็นหมวดนี้ผมเช่ือผูแทนราษฎรทุกคนก็สนใจเลยวารัฐบาลจะชวยเหลือ 
คนที่เดือดรอนจากปญหาปากทองของแพงมากนอยแคไหน แตตัวเลขงบประมาณที่อยูตรงนี้ 
๒๔๒.๖ ลานบาท ประมาณ ๔ บาทตอหัว มันก็เลยทําใหเกิดความรูสึกวาจะบรรเทา
ความเดือดรอนดานเศรษฐกิจใหคนละ ๔ บาท มันจะเปนไปไดอยางไร ผมทราบดีวา 
มันไมใชเงินทั้งหมด แตทานประธานจะเขาใจประเด็นของผมก็คือวาถายังนําเสนอ
งบประมาณเอาตัวเลขมาใส แลวก็เสนอหมวดหมูที่มีการซ้ําซอนกันบางหรือวาเหลื่อมล้ํา
กันบาง แลวแตวาจะอานในชวงไหนอยางไร มันทําใหการประเมินภาพใหญภาพรวมวา
เรากําลังที่จะกําหนดงบประมาณไปในทิศทางใดเปนเรื่องยากมาก  มีประเด็น 
แบบเดียวกันนี้ถาอานไป ไมวาจะเปนงบที่เกี่ยวของกับพลังงานอยางนี้ ตัวเลขมันก็จะ 
ต่ํามากเทียบกับสภาพของปญหา แตผมม่ันใจวาตัวเลขดังกลาวมันไมใชตัวเลขของเงิน 
ที่เราใชจายจริง ๆ อันนี้ก็เปนขอสังเกตที่สําคัญที่อยากจะใหรัฐบาลลองดูวาจะไปปรับปรุง
ในวันขางหนาไดอยางไร  
   นโยบายตอไปของงบประมาณป ๒๕๕๒ ก็คือวา กําหนดรายจายลงทุน 
ในจํานวนไมต่ํากวาปงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๑  ผมก็เห็นดวย  เพราะวาสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเรามักจะพูดเสมอก็คือประโยชนของงบประมาณ โดยเฉพาะที่จะมีความยั่งยืนก็คือ
รายจายทางดานการลงทุน แตวาถาทานประธานจะดูโครงสรางงบประมาณตามที่ปรากฏ 
ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปทานจะพบครับวา รายจายลงทุนในปงบประมาณนี้ 
ที่รัฐบาลกําลังเสนอมาไมนอยกวาเดิมจริงครับ แตเพิ่มเพียงรอยละ ๑.๗ ถือวานอยมาก 
งบประมาณวงเงินโดยรวมเพิ่มขึ้นก็คือ ๑๐.๕ แตงบลงทุนเพิ่มขึ้น ๑.๗ นอยมาก  
แลวถาคิดถึงภาวะเงินเฟอนาจะหมายความวามูลคาที่แทจริงที่กําลังมีการลงทุน 
เทียบกับปกอนมันลดลง  กราบเรียนตรงนี้ เพื่อที่จะบอกตอไปวาอยากให รัฐบาล 
ไดเตรียมระมัดระวังวาถาแนวโนมเปนอยางนี้ไปเร่ือย ๆ วันหนึ่งเราอาจจะพบวารายรับ
ของรัฐบาลทั้งหมดมันมีเพียงพอเฉพาะรายจายประจํากับการใชหนี้ ซึ่งหมายความวา 
จะลงทุนอะไรก็ตองขาดดุลงบประมาณ อันนี้เปนประเด็นซึ่งผมอยากจะใหทานรัฐมนตรี
ไดชี้แจงในแงของโครงสรางและการคาดการณของทานไปขางหนาวา ปนี้ที่รายจายลงทุน 
 



๑๕๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               วันทนา ๕๗/๒ 
 
มันเพิ่มไดเพียง ๑.๗ มันเปนภาวะชั่วคราวหรือจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นไปขางหนาไดอยางไร 
เมื่อพูดถึงโครงสรางงบประมาณแลวก็อยากจะกราบเรียนตอวาที่จริงมาถึงวันนี้แลว  
ผมคิดวาการบริหารภาครัฐ การบริหารบานเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยกอน
งบประมาณเกือบจะเปนทุกสิ่งทุกอยางเลยครับ เพราะเอกชนกําลังนอย ตลาดเงิน  
ตลาดทุน ไมสามารถที่จะถูกนํามาใชสําหรับกิจการสาธารณะไดมากนัก แตวาปจจุบัน 
มันไมใช ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอตอไปก็คือวา อยากใหรัฐบาลไดเ ร่ิมมอง 
ไปข างหนาแลวก็จะจัดทํ ากฎหมายที่ เกี่ ยวของกับกรอบงบประมาณอยู แล ว  
คิดถึงโครงสรางงบประมาณหลัก ๆ ที่สมควร เชน รายจายประจํา เร่ืองเงินเดือน หรือ
รายจายที่เปนเรื่องของสวนราชการ คาน้ํา คาไฟไมควรเกินสัดสวนเทาไร มีหลักประกัน
สําหรับพี่นองประชาชนวาเรื่องการชวยเหลือคนยากคนจน สวัสดิการควรจะมีกรอบวา
เปนสัดสวนเทาไรของงบประมาณ  แลวก็มีความชัดเจนมากขึ้นวา  ดังนั้นวงเงิน 
ในสวนที่ เหลือจะสามารถนํามาใชในเรื่องของการลงทุนได  แตที่สําคัญก็คือวา
นอกเหนือจากงบประมาณตัวนี้แลว บริการสาธารณะตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจะเปนแหลงน้ํา 
จะเปนรถไฟ จะเปนถนนหนทาง หรือบริการอื่น ๆ อีกมากมาย วันขางหนาอาจจะ 
ไมใชเร่ืองของงบประมาณแลว ---------------------------------------------------------------------- 
 
                             - ๕๘/๑ 
 



๑๕๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๕๘/๑ 
 
อยางเมื่อสักครูที่ทานนายกรัฐมนตรีแถลงเกี่ยวกับเ ร่ืองของการพัฒนาแหลงน้ํา  
ทานก็แถลงไวชัดเจนเลยวาจะตองไปแสวงหาเงินทุนนอกงบประมาณ ประเด็นก็คือวา
นาจะเปนเรื่องดีนะครับ ถาปหนาเปนตนไปนี่รัฐบาลสามารถที่จะเสนอภาพรวมมาเลย 
การลงทุนภาครัฐทั้งหมดงบประมาณมีสวนสําคัญเทาไร รัฐวิสาหกิจเขาจะไปดูแลเอง
เทาไร  มีเงินที่จะตองไปกูจากในประเทศ  จากตางประเทศเทาไร  และมี รูปแบบ 
ของการที่เอาเอกชนมารวมงานกับรัฐเปนจํานวนเทาไร ผมคิดวาอันนี้จะทําใหเราสามารถ
มองเห็นภาพของการวางทรัพยากรตาง  ๆ  ของบานเมืองและของภาครัฐและ 
ของภาคเอกชนที่จะมารับใชพี่นองประชาชนไดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แตวาไหน ๆ พูดเรื่อง 
การมีสวนรวมของเอกชนแลว ขอถือโอกาสถามทานรัฐมนตรีหรือถามทานนายกรัฐมนตรีวา
ผมก็เห็นทานก็ขยับไปในทิศทางนี้อยู เพราะวามติคณะรัฐมนตรี ประมาณ ๓ สัปดาห 
ที่แลวครับ ทานไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายความรวมมือในการลงทุน 
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นมา ทานใชภาษาอังกฤษวา พีพีพี คอมมิตตี (PPP 
Committee) อยากจะสอบถามก็คือวาตรงนี้กับกฎหมายวาดวยการรวมทุน ป ๒๕๓๕  
นี่มันจะสัมพันธกันอยางไร เพราะเดิมนี่การเขามารวมทุนของเอกชนที่เราชอบเรียกวา
กฎหมายรวมทุนบาง กฎหมายสัมปทานบาง เราจะมีคณะกรรมการตามกฎหมายอยูแลว 
ซึ่งเรียนตรง ๆ  ก็คือวาฝายประจํานี่เขาเปนผูดูแล แตวันนี้ทานไปตั้งกรรมการขึ้นมาใหมอีกชุดหนึ่ง 
ที่ผมไดกราบเรียนไป แลวก็องคประกอบของคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มมีลักษณะ 
ของการเปนกรรมการนโยบาย คือมีฝายการเมืองเขาไปดวย ก็อยากจะไดทราบเหตุผล 
ที่เปนที่มาของการจัดตั้งกรรมการตัวนี้แลวก็ความสัมพันธกับกฎหมาย ป ๒๕๓๕  
   นโยบายงบประมาณตอไปท่ีทานไดกลาวไวก็คือวาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กระผมเขาใจวาหลังจากที่ไดมีการแกไขในเชิงการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อใหจังหวัดนี่เปนหนวยรับงบประมาณได เราก็จะเริ่มมีงบประมาณ 
ของแตละจังหวัดที่ถูกกําหนดขึ้นมา ปนี้ก็จะมียอดอยูผมจําวาประมาณ ๑๘,๐๐๐ ลานบาท  
ก็จัดสรรไปตามจังหวัดตาง  ๆ ขอสอบถามเพียงแความีการกําหนดกระบวนการ 
ที่ชัดเจนไหมครับวาแตละจังหวัดที่ไปพิจารณางบประมาณนี่ใครเขามามีสวนรวมไดบาง  
 



๑๕๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                   รัชนีพร ๕๘/๒ 
 
ปองกันการซ้ําซอนกับงบที่จัดไปจากกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ อยางไร ดูแลอยางไร 
ให เกิดความสอดคลองกันให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะวาบางทีที่ เราไปพบมา 
หลายจังหวัดนี่มียุทธศาสตรจังหวัดดีมากเลยครับ แตงบประมาณไมสะทอนยุทธศาสตร 
บางครั้งก็เปนเพียงไปกอสรางอาคารสถานที่ของราชการเพิ่มเติมอยางนี้ เปนตน 
เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสนับสนุนอยูแลวนโยบายที่บอกวาจะมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนี่ แตวาอยากทราบที่มาของตัวเลขของงบประมาณแตละจังหวัดวา
กระบวนการคอือะไร หลักเกณฑการพิจารณาคืออะไร   
   นโยบายขอสุดทายของทานครับ ก็คือเร่ืองของการสงเสริมการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น ตรงนี้ตองกราบเรียนวาเห็นดวยกับนโยบายที่เขียน แตไมเห็นดวย 
กับงบประมาณที่จัด เพราะในขณะที่ทานบอกวาสนับสนุนการกระจายรายไดใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลับปรากฏครับวาสัดสวนของงบประมาณของทองถิ่นเทียบกับ
รายไดของรัฐบาลทั้งหมดนี่ครับ ซึ่งหลายทานที่เราทํางานรวมกันมาในสภาแหงนี้ 
เคยตั้งเปาเอาไววามันจะนาไปถึง ๓๕ เปอรเซ็นต หรือรอยละ ๓๕ ไดตั้งแต ๒ ปที่แลวนี่ 
เราออกกฎหมายวาดวยการกระจายอํานาจนี่ครับ ตั้งแตป  ๒๕๔๒ แลวเราก็คาดหวังวา 
เพิ่มงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาไดโดยลําดับ  รัฐบาลของ 
ทานนายกรัฐมนตรีชวนเพิ่มจากรอยละ ๗ ขึ้นมาเปนรอยละ ๒๑ ภายในเวลาประมาณ ๓ ป 
  

             - ๕๙/๑ 
 



๑๕๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๕๙/๑ 
 
แตหลังจากรัฐบาลชุดนั้นพนมานะครับ ตัวเลขขยับมาจาก ๒๑ เปนเพียง ๒๕ เทานั้น  
จนในที่สุดยอมแพกับเปาหมายที่กําหนดไวในกฎหมายจนแกกฎหมายไปแลว เอาตัวเลข 
๓๕ ออกไปแลว ปนี้ทานเพิ่มจาก ๒๕.๒ เปน ๒๕.๒๕ ครับ เพิ่มขึ้น ๐.๐๕ เปอรเซ็นต  
ผมถือวานอยมากครับ ไมไดเปนการยืนยันเจตนารมณหรือนโยบายที่เขียนเอาไววา 
เปนการสงเสริมสนับสนุนการปกครองสวนทองถิ่น แลวก็ในรายละเอียดมีทองถิ่น 
อยางนอย ๒ ประเภท คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่งบประมาณลดลงนะครับ 
คืออัตราการเพิ่มติดลบ  อันนี้ก็ เปนสวนของนโยบายที่ทานแถลงครับ  กระผม 
จะขออภิปรายโดยใชเวลาอีกไมมากนัก พูดถึงงานหลัก ๆ ที่ผมเห็นวามีความสําคัญ 
แลวก็คาดหวังจากงบประมาณ แลวก็ตั้งขอสงัเกต  
   เร่ืองแรก ซึ่งเปนเรื่องที่ผมยืนยันมาตลอดวาผมสนใจใหความสําคัญมากที่สุด 
ก็คือเรื่องการศึกษา เสียดายวาผมมองไปไมเห็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับ  
ที่จ ริงกระทรวงของทานเปนกระทรวงที่ ไดงบประมาณมาก  แลวเปนกระทรวง 
ที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหความสําคัญมาก นาที่จะไดมารับฟงความคิดเห็น 
ของพวกเรานะครับ เพื่อที่จะไดนําไปพิจารณา แนนอนครับ ทานนายกรัฐมนตรีก็แถลง
เมื่อสักครูวาจัดงบใหเรียนฟรี ๑๔ ป แตทานนายกรัฐมนตรีทราบดีเทากับผมแหละครับ
เพราะวาทานก็ออกรายการสนทนาประสาสมัครไปแลว ถูกพี่นองประชาชนผูปกครอง
รองเรียนมาวาที่วาฟรีนี่ มันไมไดฟรีจริง ตอนนี้ดีขึ้นมาหนอยก็คือวาทางกฤษฎีกา 
ก็พยายามหาทางออกวาสําหรับขาราชการถามีการเก็บคาใชจายตรงนี้ แตโดยที่บอกวา
เรียนฟรี ก็ไมเรียกคาเลาเรียนเปนคาใชจายอื่น ๆ ผมเขาใจวาพยายามอยูที่จะให
ขาราชการยังสามารถไปเบิกได แตพี่นองที่ไมใชขาราชการละครับ ผมไมอยากเห็นปหนา 
จะเปดเทอม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ตองมามีนโยบายบอกวา ตองรีบไปเพิ่มวงเงินใหกับโรงรับจํานําเพื่อรองรับการเปดเทอม 
ผมไมอยากเห็นทานนายกรัฐมนตรีออกโทรทัศนปหนาแลวก็บอกวาผูปกครองคนไหน 
ยังเสียเงินอยูชวยกันประจานหนอย ผมอยากใหเราเผชิญความจริงครับ ความจริงที่วา 
 



๑๕๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๕๙/๒ 
 
ก็คือวาอยากใหลูกหลานเราเรียนฟรีตองจัดงบประมาณตอหัวไปใหโรงเรียนมากกวานี้
พอสมควร แตความจริงที่ เราเผชิญไดแลวก็นาจะสบายใจก็คือวาที่วาตองเพิ่มขึ้น
พอสมควรมันไมไดมากเกินกําลังของรัฐบาล อยูที่การจัดลําดับความสําคัญเทานั้นเองครับ 
กรุงเทพมหานครทํานโยบายเรื่องนี้สําเร็จครับ ผมไปเย่ียมโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 
เมื่อมีการเปดเทอมใหญในชวงเดือนพฤษภาคมที่ผานมา เรียนฟรีมีคุณภาพ ฟรี ๒๐ อยาง 
แตกรุงเทพมหานครทุมเงินตอหัวเด็กนักเรียนมากกวารัฐบาลผมวาเกือบเทาตัวครับ 
ในบางระดับ ผมอยากใหเด็กในตางจังหวัดไดโอกาสอยางนี้บางครับ ผมอยากให 
เด็กทั่วประเทศไดรับโอกาสอยางนี้ ผูปกครองไดรับโอกาสอยางนี้ ฉะนั้นก็ตองขอย้ํา 
อีกครั้งนะครับวาเรื่องการเรียนฟรีนี่ยังเปนสิ่งที่รัฐบาลทําได ที่จริงก็เคยเสนอวางบกลางป
อยากใหจัดมาใหสัก ๑๘,๐๐๐ ลาน ก็นาจะเพียงพอในการที่จะทําใหการเรียนฟรี 
เปนจริงสําหรับการเปดเทอมที่ผานมา รัฐมนตรีเงาของผมก็ไปยื่นขอเสนอใหกับ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทีนี้นอกจากการเรียนฟรีในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก็ตองมาดูปญหาเรื่องของงบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาครับ ซึ่งปรากฏวา 
ปนี้ทานให กยศ. เพิ่มขึ้นเล็กนอย แตลดงบประมาณของ กรอ. ครับ เสร็จสรรพแลวนี่
งบประมาณในเรื่องของกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแทบไมไดเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนเรื่องแปลก 
 

 - ๖๐/๑ 



๑๖๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             บุศยรินทร ๖๐/๑ 
 
เพราะผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีหรือเพื่อน ส.ส. ที่สนใจเร่ืองของการศึกษาจะทราบวา 
ขณะนี้เงินก็ยังไมพอที่จะใหเด็กนักเรียนมากมายกูยืม เราถึงเห็นขาววามีเด็กเกง ๆ  
สอบเขาเรียนหมอไดตองไปโฆษณาวามีใครจะชวยใหทุนไดบาง บางรายถึงกับเครียด 
มีปญหาในครอบครัว คือสอบไดแตทําทาวาจะไปเขาเรียนไมได ตรงนี้สวนหนึ่งก็คือ
งบประมาณของกองทุนอยากจะขอเพิ่มใหเขาเถอะ  
  ประการที่ ๒ คือตองปรับปรุงเรื่องของการบริหารจัดการครับ ตอจากนี้ไป
ผมคิดวาตองถือเปนนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการลงไปกับใหโรงเรียนตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาเลยครับวาคุณครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตองเปนธุระใหในการเขามา 
มีสวนรวมในการขอใหเด็กที่สอบเขาเรียนตอไดมีทุน มีหลักประกันที่แนนอน ไมใชรอวา
ผลการสอบออกมาแลว เขาไดแลว แลวก็มาวิ่งหาเงินกองทุนกูยืมกัน ซึ่งบางครั้งก็ไมได  
เพราะเงินกองทุนกูยืมก็มีลักษณะในการจัดสรรไปในเชิงโควตาใหกับสถาบันการศึกษา 
ตาง ๆ อยางนี้เปนตน ความลาชาที่เกิดขึ้นมันก็เปนภาระเพิ่มเติมสําหรับทั้งนักศึกษา 
และก็ผูปกครอง เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากทานไวดวยนะครับ  ในสวนของการศึกษา 
ก็คงจะมีอีก ๓ เร่ืองไมใหญ 
  เร่ืองแรก งบประมาณที่ทานจัดในแงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หรือสถานศึกษา ผมอยากจะถามวามีความสัมพันธมากนอยแคไหนกับผลการประเมิน
สถานศึกษา หนวยงานที่เราเรียกวา สมศ. (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา) เขาไปทํา ที่พูดอยางนี้เพราะวา สมศ. เขาก็ทุมเทกําลังเงิน กําลังคน ซึ่งก็เปน
เงินงบประมาณไปมาก แตก็มีความรูสึกมาตลอดวาผลการประเมินที่ออกมาที่บอกวา
โรงเรียนนั้นขาดเรื่องนี้ โรงเรียนนี้ขาดเรื่องนั้น มันไมถูกสงตอไปยังระดับนโยบาย  
หรือฝายนโยบายไมรับลูกตอเพื่อมาจัดงบประมาณใหมันสอดคลองกับความตองการตาม
ผลการประเมินที่แทจริง นั่นประเด็นที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๒ เฉพาะในสวนของ ๓ จังหวัดภาคใตมีการจัดงบประมาณ 
ในเรื่องของการพัฒนา ๓ จังหวัดภาคใตเปนการเฉพาะ แลวก็จัดงบประมาณไปยัง
สถานศึกษาตาง  ๆ  แตแปลกคือไมจัดใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาครับ  
 



๑๖๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             บุศยรินทร ๖๐/๒ 
 
ทั้ง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาใน ๓ จังหวัดผมเชื่อวาจะมีบทบาทอยางสําคัญเลยครับ  
ในแงของการที่จะเปนแมขาย ในแงของการที่จะเปนผูประสานไปยังสถาบันการศึกษา
ระดับอ่ืน ๆ จะเปนอาชีวศึกษา แมกระทั่งโรงเรียนสอนศาสนา เพราะฉะนั้นตรงนี้ 
ก็อยากจะขอคําอธิบายครับวา  เหตุใดจึงไมได มีการดําเนินการในแนวทางที่จะ 
ใหสถาบันอุดมศึกษาเขามารวมตรงนี้ 
  สุดทายในเรื่องของคุณภาพการศึกษา อยากจะเรียนวามันมีหนวยงานที่
ขณะนี้ก็มีความสําคัญมากขึ้นก็คือสํานักทดสอบที่อยูในกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาท
มากครับ เพราะวาหนวยงานนี้ก็เปนหนวยงานที่จะออกขอสอบประเมินความสามารถ 
เด็กของเราในระดับชาติ ตองพูดตรงนี้เพราะวาขณะนี้ตัวเลขที่สะทอนผานการทดสอบ
เหลานี้ ขณะนี้คือคุณภาพการศึกษาของเรานาเปนหวงมากครับ คะแนนที่เด็กสอบได
โดยเฉพาะวิชาหลัก ๆ ที่มีความสําคัญ เชน คณิตศาสตรอยูในเกณฑที่คอนขางต่ําซึ่งตอง
แกไขโดยเรงดวน และที่สําคัญการทดสอบตรงนี้ซึ่งจะมีการไปออกขอสอบคาบเกี่ยวไปถึง
เร่ืองปญหาระบบแอดมิสชั่นส (Admissions หรือชื่อเต็ม Central University Admissions 
System ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบ 
แอดมิสชั่นสกลาง) โอเน็ต (O-NET : Ordinary National Education Testion หรือการสอบ
ความรูรวบยอดปลายชวงชั้น ๖ ภาคเรียน ของชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มัธยมศึกษาปที่ ๓ 
และมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. ๒๕๔๔) ตอมาจะมีแกต (GAT : General Aptitude Test หรือความถนัดทั่วไป)  
มีแพท (PAT : Professional Aptitude Test หรือความถนัดเฉพาะวิชาชีพ) ตรงนี้ผมตรวจ
ในเอกสารงบประมาณยังไมพบในเร่ืองของการจัดเตรียมทําคลังขอสอบในเรื่องเหลานี้  
ถือโอกาสกราบเรียนทานประธานผานไปยังผูรับผิดชอบเลยนะครับ เวลานี้คณะที่สอน
ทางดานวิทยาศาสตรของสถาบันการศึกษาหลัก ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งหมด 
เขาบอกปญหาคุณภาพการศึกษาของเด็กเขาขั้นวิกฤติแลว และระบบแอดมิสชั่นสขณะนี้
เขาบอกวาเขายอมรับตอไปไดยากแลว ------------------------------------------------------------ 
    

 - ๖๑/๑ 



๑๖๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทิพย ๖๑/๑ 
 
เพราะพอใชมา ๒ ปพบวามีเด็กที่ไมสามารถเรียนไดแลวเกิดความสูญเสียคะแนนสอบ 
ในบางวิชาต่ําจนนาใจหาย ที่ผมกลัวก็คือถาทานไมเรงแกเร่ืองนี้ครับ คณะเหลานี้กําลังจะ
ประกาศวาตอไปนี้จะขอออกจากระบบแอดมิสชั่นสหมดครับ แลวทุกคณะจะไปรับตรง
แลวมันจะเปนภาระสําหรับผูปกครองและเด็กมากเลยครับ เพราะวาแทนที่จะสามารถ
สอบในระบบกลางไดก็เลยตองไปเรงไปสอบสมัครที่นั่นที ที่นี่ที ก็สมัคร ๒ แหง ๓ แหง  
๓ ทาง ๔ ทาง มีการสละสิทธิก็บริหารจัดการยากขึ้น กรุณารีบไปดูนะครับ ผมคิดวาทุกฝาย
มีเหตุมีผลครับ ทางคณะตาง ๆ ทาง สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  
ทางกระทรวงนี่รีบไปคลี่คลายเรื่องนี้ครับเพราะวาเกณฑที่จะใชนี่ก็คือป ๒๕๕๓ ยังมีเวลา
ที่จะไปดําเนินการจัดการเรื่องนี้ใหเรียบรอยนะครับ นั่นก็คือเร่ืองการศึกษา  
   เรื่องที่ ๒ คือ บรรดาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ก็ขอเรียนครับวา จริง ๆ  
ทานนายกรัฐมนตรีก็จะพูดถึงเรื่องเหลานี้นี่คอนขางมาก เชน เร่ืองน้ํา ทานจะมีการพูดถึง
เร่ืองโครงการผันน้ําบอกจะตองใชงบลงทุนประมาณ ๔ แสนลานบาท ไมนับในสวนที่
จะตองปรับปรุงฟนฟูแหล งน้ํ าขนาดเล็กนะครับ  และก็พัฒนาแหลงน้ํ าต าง  ๆ  
ซึ่งมันมีแผนเดิมอยูแลวตองใช เงินประมาณ  ๓  แสนลานบาท  ประเด็นก็มีอยูวา 
ที่ผมรวบรวมไดแลวก็ดูจากเอกสารนี่ปนี้ทานจัดอยูประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท
โดยประมาณนะครับ ก็พยายามคํานวณกันวาถาจัดอยูอยางนี้นี่เฉพาะตามแผนงาน
ตามปกติที่เคยมีมา ราชการเคยเขียนเอาไวคงตองใชเวลาอีกเกือบ ๒๐ ปครับกวาจะเสร็จ 
จะเรงรัดในเรื่องนี้ไดอยางไร สวนในสวนของการผันน้ําที่จะตองใชงบลงทุน ๔ แสนลานบาทนี่  
ผมเขาใจวาอันนี้นี่คือสิ่งที่ทานนายกรัฐมนตรีหมายถึงวาจะตองไปหาเงินนอกงบประมาณ  
คําถามก็มีอยูวา ถาตองไปหาเงินนอกงบประมาณแลวมีเงินกูมีภาระมามันจะมีการสงตอ
ภาระการใชน้ํ านี่ ไปใหผู ใชด วยหรือเปลา ซึ่ งจะเปนเรื่ องยากนะครับ เราก็ทราบดีว า 
การจะไปเก็บน้ําจากเกษตรกรนี่ เคยทดลองกันมาในหลายพื้นที่ในที่สุดนี่มันไมประสบความสําเร็จ 
ฉะนั้นอันนี้ก็เปนเรื่องที่อยากจะตั้งขอสังเกตไวนะครับในสวนของน้ํา  
   สวนตอไปของโครงสรางพื้นฐานก็คือในเรื่องของการคมนาคมครับ  
หรืออาจจะพูดเดี๋ยวนี้ก็อาจจะนิยมใชคําวา ระบบโลจิสติกส ไมมีอะไรมากครับ 
 



๑๖๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทิพย ๖๑/๒ 
 
ผมเพียงแตอยากจะบอกวา ทานนายกรัฐมนตรีเองพูดถึงโครงการเยอะมากนะครับ  
รถไฟหลายประเภทแลวก็เ ร่ืองของถนนหนทางที่จําเปนตองทําแตวาผมกังวลวา 
งบประมาณนี่มันยังไมสะทอนนะครับ จํานวนโครงการตาง ๆ แลวก็ความคืบหนา
เพราะวาผมยกหลัก ๆ ๒ เ ร่ืองนะครับ เชน โครงการถนน ๔ ชองจราจรซึ่งเริ่มมา 
ตั้งแตสมัยรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรีชวน ๑ ทําระยะที่ ๑  เสร็จคือไปครบทุกทิศ  
พอเขาระยะที่ ๒ ที่จะตองทําเปนพูดงาย ๆ ตาหมากรุกทั้งประเทศนี่มันตองใชงบประมาณ
ก็เยอะพอสมควรนะครับ ตั้งไวตั้งแตป ๒๕๓๗ ตั้งเปาวาจะเสร็จในป ๒๕๔๙ แตวา 
มาถึงขณะนี้นี่ทําไปไดประมาณครึ่งหนึ่งเทานั้นเองครับ แลวปนี้นี่รัฐบาลจัดงบประมาณใหเพียง 
๓,๕๒๖ ลานบาท ผมคิดวามันจะทําใหความลาชาในเรื่องนี้มีตอไป ขณะเดียวกัน 
กรณีของรถไฟ ๔ รางทางคูก็เหมือนกันครับ เร่ืองนี้ก็ยิ่งเปนไปลาชามากนะครับ เทียบกับ
เมื่อวันที่ตั้งโครงการไวในสมัยโนนนะครับ แตปนี้ก็ดูเหมือนจะมีในสวนเสนทางฉะเชิงเทรา 
ศรีราชา แหลมฉบังกระมังครับ ๑,๓๐๐ กวาลานบาทเทานั้นเองซึ่งเปนประมาณ ๑ ใน ๓ 
ของวงเงินที่ตองใชทั้ งโครงการ  อันนี้ก็ เปนเรื่องที่ เปนเพียงตั้ งขอสังเกตนะครับ  
วาพวกกระผมสนับสนุนใหรัฐบาลนี่ไดทําโครงการทั้งหลายเหลานี้ เพียงแตวายังมอง 
ไมเห็นวางบประมาณที่จัดตั้งมานี่มันไดสะทอนตรงนี้แลว เขาใจดีวาทานอาจจะตองรอไป
เปนปหนาหรือจะตองจัดหาเงินกู หรืออะไรก็แลวแตก็อยากไดคําอธิบายใหเห็นภาพวา
ทานวางแผนเอาไวอยางไร  
   สําหรับกรณีตอไปที่ผมจะพูดก็คือ เร่ืองของการชวยเหลือพี่นองประชาชน
คนยากคนจนในลักษณะของสวัสดิการ กระผมคิดวาตรงนี้ครับมันถึงเวลาที่จะตอง 
มีการมาทบทวนระบบกันครั้งใหญ ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๒/๑  



๑๖๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๖๒/๑ 
 
ผมไดเสนอไปแลววาในสวนของการศึกษาจะตองเปนสิทธิขั้นพื้นฐานแลวก็ถึงเวลา 
ที่เผชิญความจริง ยอมเพิ่มงบประมาณแบบกาวกระโดดสักปหนึ่งครับแลวมันจะไปได 
เพราะผมจะยกตัวอยางวาตอนนี้กรณีของระบบหลักประกันสุขภาพนี่ครับ ซึ่งปกติทุกป
อยางนอยตลอดระยะเวลาที่ผมเปนผู แทนราษฎรและมี โครงการนี้ เปนตนมา  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะทราบดี ผมจะทวงทุกปวาเงินมันไมพอ แตวา 
เมื่อปที่แลวนี่ครับ รัฐบาลที่แลวเขาเพิ่มวงเงินตอหัวแบบคอนขางจะกาวกระโดดมาเปน 
หัวละ ๒,๑๐๐ บาท ตอนนี้ปญหาก็ลดลงไปเยอะ ปนี้ก็ขอบคุณวาเพิ่มเปน ๒,๒๐๒ บาท 
คิดวานาจะพอครับ แตงบประมาณในบางสวนที่เกี่ยวของกับการรักษาที่ผมขอเรียน 
ตั้งขอสังเกตไวก็คือวา ยังเปนหวงอยูก็คือโรครายแรงหรือโรคที่มีคาใชจายสูง ๒ กรณีครับ 
กรณีแรกคือโรคเอดส (Aids) งบตรงนี้ลดลงนะครับ จากประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาท 
เหลือ ๓,๐๐๐ ลานบาท ปญหาเอดสนี่ผมเรียนวาผิวเผินอาจจะดูเบาบางลง แตทีจ่ริงไมใช 
แลวก็ยังมีความจําเปนที่จะตองรณรงคเพื่อปองกันอยางตอเนื่อง แตในสวนของการรักษา
ผมเขาใจวางบที่จัดลดลงตรงนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วาเราจะไดยาในราคาถูกลง ซึ่งก็คือ
มาเกี่ยวพันกับนโยบายในเรื่องของการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรหรือซีแอล (CL) นั่นเอง 
ตรงนี้ก็จึงอยากใหทางสาธารณสุขชัดเจนนะครับวานโยบายนี้ยังมั่นคงจนทําใหตัวเลข
งบประมาณที่ทานคิดวาเสนอมานี่ดูแลแกไขปญหาในเรื่องของผูปวยโรคเอดสได  
   โรคที่ ๒ ที่ผมขอพูดเพราะวาผมคิดวามีความสําคัญมากก็คือโรคไต  
ซึ่งเปนโรคที่มีคาใชจายสูงมาก ใครมีสมาชิกในครอบครัวเปนโรคไตนี่ครับตองถือวา 
โชครายที่สุดเพราะคาใชจายสูง และบางกรณีถึงขั้นกับแทบจะลมละลายได เดิมที 
มีการเตรียมจัดตั้งงบประมาณในเรื่องที่ เกี่ยวของกับโรคไตเอาไว  เปาหมายคือ  
๓,๐๐๐ ลานบาท แตสุดทายขณะนี้ตั้งเอาไว ๑,๕๐๐ ลานบาท ครึ่งหนึ่ง ๑,๕๐๐ ลานบาท 
ผมไดรับคําอธิบายเบื้องตนวาไมใชไมเห็นความสําคัญ แตบอกวาถึงจัดมากกวานี้ 
ก็ไมคอยมีประโยชน เพราะอุปกรณ โรงพยาบาลที่พรอมจะใหการรักษามันก็มีอยูเทานี้  
ถึงจะมีคนไข มีเงินไปใชบริการมากกวานี้ก็ใหบริการไดเพียงเทานี้ ก็กราบเรียนวาถาเปน
เชนนั้นคงมีความจําเปนอยางเรงดวนละครับที่รัฐบาลจะตองไปดูวาจะตองลงทุนเพิ่มเติม 
ในเรื่องนี้อยางไรนะครับ นี่ก็เปนในสวนของสุขภาพ  



๑๖๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๖๒/๒ 
 
   ถัดไปก็คือในสวนของประกันสังคม  งบประมาณประกันสังคมนี่ 
ผมก็อยากจะกราบเรียนครับวา พี่นองที่เอาประกันตนที่เปนผูใชแรงงานที่อยูในระบบ
ประกันสังคมแลวก็มักจะบนกับพวกเราวาเขามีความรูสึกวาที่หักเงินเดือนเขาไป 
ทุกเดือน ๆ ยังไมคอยคุมคานัก ผมอยากใหรัฐบาลไปดูฐานะของกองทุนประกันสังคม 
โดยเฉพาะแยกตามบัญชีเลยครับ กองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กองที่เกี่ยวกับ 
ชราภาพ กองตาง ๆ นี่ครับ ผมม่ันใจเลยครับวากองที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะนี้
มากเกินพอ นาจะเอาเงินตรงนั้นมาคืนเปนสิทธิประโยชนใหกับผู เอาประกันตน  
จะเพิ่มสิทธิตอคน จะขยายไปถึงคูสมรสเขา หรือพอแมเขา หรืออะไรก็แลวแต ผมคิดวา
เปนแนวทางที่นาทํา สวนผูคนที่อยากจะเขามาสูระบบประกันสังคมและยังเขามาไมได  
ที่บอกเขามาไมไดนี่ความจริงกฎหมายไมไดหามนะครับ ผูมีอาชีพอิสระหรืออะไรก็แลวแต 
กฎหมายเปดชองไวแตยังไมจูงใจเพียงพอครับ ตั้งเปากันมานานก็อยากจะทราบ 
ความชัดเจนนะครับวาในปหนา ที่กําหนดงบประมาณไววาจะมีการทดลองบางกลุม
ประชาสัมพันธ  เชน สมมุติวาเปนกรณีของคนขับรถแท็กซี่  จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิมที่ทําใหครั้งนี้ เราสามารถดึงคนเหลานี้ เขามาสูระบบประกันสังคมและ 
ทําใหเขามีหลักประกันในชีวิตที่ดีขึ้น  
   สุดทายในสวนของระบบสวัสดิการกราบเรียนวาเรื่องหนึ่งซึ่งพวกกระผม 
ก็พูดไวมากก็คือเรื่องเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คําแถลงของทานนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้ยืนยันวา
ขณะนี้จะมีคนที่ไดเบี้ยยังชีพอยูประมาณ ๑.๘ หรือ ๑.๙ ลานคน ----------------------------- 
            

- ๖๓/๑ 
 



๑๖๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๖๓/๑ 
 
ในขณะที่ผูสูงอายุในประเทศไทยจะมีอยู ๗ ลานคน กระผมก็กราบเรียนวาตรงนี้ 
ถึงเวลาหรือยังที่เราบอกวามันก็เปนสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนเราบอกเด็กมีสิทธิเรียนฟรี  
เราจะบอกไดไหมวาผูสูงอายุคนไทยทุกคนอายุเกิน ๖๐ ปมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ มันไมไดมากมาย 
๕๐๐ บาทตอเดือนความจริงมันไมเพียงพออยูแลว แตเปนการเริ่มปูฐานไปสูระบบ 
ของการมีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุอยางนี้ เปนตนครับ  กราบเรียนมาทั้งหมดนี้ 
เพื่อที่จะขอใชเวลาอีกนิดหนึ่งวาแนวคิดเรื่องคูปองคนจนพวกกระผมเปนคนเสนอเอาไว 
ในวันที่ผมแถลงขาวเร่ือง ๙๙ วัน ก็ขอบคุณที่ทางรัฐบาลใหความสนใจกับแนวคิดตรงนี้ 
แตวาขอทําความเขาใจสักนิดวาในวันที่ผมเสนอผมคิดอยางไร ผมคิดวาที่ผานมา 
เรามีเงินชวยเหลือคนยากคนจนแตละปงบประมาณเยอะเลยกระจัดกระจายอยู 
ตามกองทุนตาง ๆ เยอะเลยแตมันไมคอยเปนระบบ แลวอยางบางเรื่อง อยางเชน  
กรณีผูสูงอายุเราก็จะวิจารณกันมากวาในชุมชนบางทีคนที่ควรไดกลับไมได คนที่ไมควร
ไดกลับได ผมก็บอกวาเรากาวมาถึงจุดหรือยังที่มันตองมีระบบการประเมินความยากจน 
เพราะฉะนั้นโครงการที่ทานทําผมไมอยากใหมันเปนโครงการที่เหมือนกับโครงการ 
เฉพาะกิจวาตอนนี้ขาวของแพงแลวก็จะทํา ๖ เดือน ๑๒ เดือน ไปคัดกันมาก็แลวกัน 
สงชื่อกันเขามา ผมวาอยาทําอยางนั้นเลยครับ ที่จริงเดิมทีเคยมีการลงทะเบียนคนจน 
ไวรอบหนึ่ง ผมไมแนใจวาฐานขอมูลตรงนั้นจะใชไดมากนอยแคไหน แตผมเชื่อวา 
มันไมไดเกินกําลังเลยครับ ไมไดใชเงินมากมายเลยวาจะขอลงทะเบียนคนจนอีกครั้งหนึ่ง 
แลวทานเตรียมไวเลยวาเวลาคนไปแจงวายากจนมีเกณฑอะไรบางที่เขาตองไปบอกทาน  
ไมมีที่ทํากิน  ไมมีรายได ไมมีทรัพยสิน มีลูกไหม มีลูกกี่คนอยางนี้เปนตน แลวทานก็กําหนดเกณฑ
เอาไววาที่เราจะเรียกวาเปนคนยากจนตองไดรับการชวยเหลือกอนทําเปนสูตรออกมา 
เชน ถามีลูก ๒ คนรายไดตองเทาไร ต่ํากวาเทาไร ตองไมมีทรัพยสินหรืออะไร อยางนี้ 
เปนตน แลวเวลาที่เราอยากจะชวยเหลือคนยากคนจนในเรื่องไหน แลวก็ขอมูลนี้ 
ก็ตองมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอาจจะทุกป โดยที่ตองบอกดวยวาใครไปแจงขอมูลเท็จ
ตองไดรับโทษดวย เพราะเอาเงินภาษีของพี่นองประชาชนคนอื่นไปดวย ถาทําอยางนี้แลว
กําหนดหลักเกณฑ แลวเวลามีความเดือดรอน เชน ตอนนี้ เราบอกวาอาหารแพง 
 



๑๖๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๖๓/๒ 
 
เราก็สามารถที่จะดูไดเลยวาใครตองไดรับการชวยเหลือกอน ถาทานบอกมีงบประมาณ
เทาไรก็ตัดไปเลยวาปนี้ชวยได เทานี้ตองใหคนเหลานี้กอน แลวก็จํากัดเอาไววา 
จะชวยเรื่องอะไร ขอความกรุณาอยาไปทําเลยที่บอกวาเติมเปนเงินสด เราจะรูไดอยางไรวา 
เงินเหล านั้นกลายเปนไปซื้ อเหล า ไปซื้ อหวยแทนที่ จะไปซื้ ออาหารอยางนี้ เปนตน  
นี่กราบเรียนเพราะเห็นวาทางรัฐบาลไดรับแนวคิดตรงนี้ไปแลว ก็อยากจะบอกวา 
ที่ผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมคิดอยูในกรอบความคิดแบบนี้ และคิดวาจะเปนประโยชน 
ถาทําแบบนี้ เพราะสมมุติเราผานวิกฤติเฉพาะหนาตรงนี้ไป ตรงนี้ละครับจะเปนจุดเริ่มตน
ของระบบสวัสดิการสังคมจริง  ๆ  ของประเทศไทย  แลวตรงนี้ก็จะทําใหตอไป 
เวลาทานรัฐมนตรีจัดทํางบประมาณทานจะคอนขางประเมินไดวาแตละป ๆ เงินที่จะตองใช 
ในการชวยเหลือคนยากคนจนในเชิงสวัสดิการนั้นมันมีมากนอยแคไหน ทานประธาน 
ที่เคารพ นั่นก็คือในสวนของเศรษฐกิจ  
   ผมมีเร่ืองความมั่นคงกับการเมืองนิดเดียวเทานั้นเองครับ ขอพูดสักนิด
เถอะครับวางบประมาณที่จัดมาดานความมั่นคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่คอนขางสูงนะครับ 
พอดีทานนายกรัฐมนตรีก็เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ถาไมนับในเรื่องของ 
การเคหะและชุมชน งบประมาณปองกันประเทศกับการรักษาความสงบภายในเพิ่มขึ้น 
ในสัดสวนที่สูงสุดเลยครับ ---------------------------------------------------------------------------- 
      

- ๖๔/๑ 



๑๖๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๖๔/๑ 
 
ที่พูดนี้ไมไดบอกวาคานนะครับ สนับสนุน เพราะทราบวาที่จริงงบประมาณทางดานนี้
ในชวงหลายปที่ผานมามันก็เปนสัดสวนที่ถูกบีบลดลงไปพอสมควร เพียงแตของใจ 
เทานั้นเองครับ เพราะวาทางพรรครัฐบาลในชวงปที่แลวตอวาเรื่องนี้มากเลยครับ  
ผมวาทานนายกรัฐมนตรีคงจะตองอธิบายกับสมาชิกในพรรคของทานวาความจําเปน 
ตรงนี้คืออะไร เพราะในชวงรัฐบาลที่แลวพองบประมาณทางดานนี้เพิ่มขึ้น สมาชิก 
ในซีกรัฐบาลปจจุบันตอวามาก เหมือนกับงบที่ทานจัดให กอ.รมน. ซึ่งกลายมาเปน
หนวยงานหลักในการดูแลเรื่องของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ก็จัดเอาไวมากนะครับ  
เงินตรงนี้ก็อยูในระดับที่สูงถึง  กระผมเขาใจวาเปนหลักหมื่นลานบาท  เพราะวา 
มันมีการโอนงบในเรื่องของนโยบายภาคใตทั้งหมดซึ่งปที่แลวจัดไว ๗,๕๐๐ ลานบาท 
ประเด็นก็มีอยูวาปที่แลวที่จริงพวกเราทุกคนที่ไปเลือกตั้งตอนหาเสียงถูกถามหมดเลยนะครับ  
วาเห็นดวยกับกฎหมายความมั่นคงไหม แลวทุกพรรคตอบตรงกันนะครับวา กฎหมายนี้
ตองแกไข บางพรรคอาจจะไปไกลถึงขั้นวาอยากใหยกเลิก แตวันนี้ทานเขาไปบริหารแลว
ยังคิดเหมือนเดิมหรือไม  แลวทําไมหนวยงานนี้จึงกลายมาเปนหนวยงานหลัก 
ในการแกปญหาภาคใต ทั้ง ๆ ที่กฎหมาย กอ.รมน. บอกเอาไววา ใชสําหรับสถานการณ 
ที่ยังไมรุนแรงถึงขั้นที่ตองใช พ.ร.ก. แต ๓ จังหวัดภาคใตนี้ทานใช พ.ร.ก. ไปแลว  
ผมก็เพิ่งมาทราบจากคําชี้แจงของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเมื่อคืนนะครับ  
วาตอนนี้ทานนายกรัฐมนตรีไดรับรองกฎหมายที่พวกกระผมไดเสนอขึ้นไปเรื่องการจัดตั้ง
สํานักงานบริหารราชการชายแดนภาคใต อยากใหทานนายกรัฐมนตรีไดชวยกรุณา 
ยืนยันนะครับ เพราะเราเชื่อวาแนวทางนั้นจะไปไดไกลมากขึ้น เพราะวาทหารตํารวจ
ปฏิบัติการในขณะนี้ดีอยูครับ ที่ทานนายกรัฐมนตรีพูดถึงความสําเร็จในการลดลง  
จํานวนคนตาย คนบาดเจ็บในพ้ืนที่ดีอยูครับ แตตองไมลืมนะครับวาเราสงกําลังไปอยูใน 
๓ จังหวัดมากเทาไร และจะอยูอยางนี้ตลอดไปไมไดหรอกครับตองคอย ๆ ถอนออกมา 
เพราะฉะนั้นมันตองมีการรับลูกตอเนื่องดวยกระบวนการแกปญหาในเชิงเศรษฐกิจ  
ในเชิงการบริหาร  ในเชิงการเมือง  ซึ่งสํานักงานบริหารราชการชายแดนภาคใต 
ที่เปนกฎหมายที่พวกเราเสนอนี้ เราคิดวาจะเปนการเริ่มตนนับ ๑ ในการทําตรงนี้ 
 



๑๖๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๖๔/๒ 
 
อยางบูรณาการเปนระบบ ทานประธานที่เคารพ ขอสังเกตของผมเหลานี้ก็จะเปน
ขอสังเกตหลัก ๆ ในการที่จะเสนอแนะตอรัฐบาลในเรื่องของงบประมาณ แตวากอนจบ 
ขอเรียนวาบังเอิญไปสะดุดอยูกับงบของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยูรายการหนึ่งนะครับ 
คือ เปนไปตามเปาหมายนโยบายทานก็คือ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ  
และฟนฟูประชาธิปไตยตั้งงบประมาณไว ๕๙ ลานบาทโดยประมาณ ผมไปดูวาทําอะไร  
ก็บอกวาสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริม
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ไปดูเปาหมายตัวชี้วัดนะครับ ประชาชน 
มีสวนรวมจะเปนในการกําหนดนโยบาย ดําเนินนโยบาย รับรูขอเสนอเชิงนโยบาย 
ปหนึ่ง  ๒ ,๐๐๐  คน  ๕ ,๐๐๐  คน  ผมอยากจะกราบเรียนวา  วันนี้ผมวาการเมือง 
ของภาคประชาชนเขาไปไกลกวานี้มากแลวครับ เพราะฉะนั้นหลักคิดในเรื่องวาจะชวยกัน
ทําอยางไรตรงนี้นาจะลองคุยกับทาง ผมถือวา กกต. มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้นะครับ 
เพราะวาดูแลในเรื่องของพรรคการเมืองดวยวาจะชวยทําอยางไร เพราะวาปนี้งบ กกต.  
ในสวนของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองก็ถูกลดลงนะครับ เหลือเพียง ๑๐๐ ลานบาท 
จากเดิมตั้งไว  ๒๐๐  ลานบาท  แตอยากจะบอกวาผมดูวาสภาพการเมืองตอนนี้ 
มันล้ําไปกวาการทําโครงการอะไรอยางนี้ ซึ่งผมคิดวาแทบจะไมมีผลเลยในเรื่องของ 
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญ ---------- 
      

- ๖๕/๑ 



๑๗๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ณัฐวัฒน ๖๕/๑ 
 
และก็กราบเรียนย้ําอีกครั้งวา ทั้งหมดนี้จะทําสําเร็จไดแนนอนตองอยูที่การยึดผลประโยชน
ของประชาชนเปนหลักของทางรัฐบาล การสรางความเชื่อม่ันของรัฐบาลซึ่งผมคิดวา  
๓ วันที่ผานมาเราก็ไดแสดงออกพอสมควรวาอยากจะเห็นทานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไร 
เพื่อใหงานตาง ๆ ของบานเมือง งานตาง ๆ ที่แกไขปญหาความทุกขรอนของประชาชน
เดินหนาไปไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมขออนุญาตดําเนินการอภิปรายสลับระหวางฝายคานกับฝายรัฐบาลฝายละ ๑ ทาน 
โดยที่จะมีตัวแทนของหัวหนาพรรคอภิปรายใชเวลาสัก ๓๐ นาที เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
   นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง)  :  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขอใชเวลาสั้น ๆ ไมมากเพื่อที่จะไดตอบขอซักถาม
และขอสังเกตของทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรนะครับ กอนอื่นตองขอบพระคุณ 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรที่ไดกรุณาใหขอสังเกตที่เปนประโยชนจํานวนมาก 
ตองเรียนวาขอชื่นชมที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดก รุณาศึกษา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณและก็ไดใหขอสังเกตที่ เปนประโยชน มีขอสังเกต 
หลายประการซึ่ งผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ ง  แลวก็คิดวาจะได รับไปดํา เนินการ  
สําหรับในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณในปตอ ๆ ไปนะครับ ก็จะมีขอสังเกต 
บางประการที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดถาม ก็จะไดใหความเห็นในสวนที่ 
ทางรั ฐบาลไดพิ จารณาใน เ รื่ อ ง เหล านั้ นนะครั บ  เ ร่ื อ ง เกี่ ย วกั บการวางแผน 
เร่ืองพระราชบัญญัติงบประมาณ อันนี้เปนความจริงอยางยิ่งครับวา เปนการวางแผน 
ในภาวะที่ เราไมสามารถที่จะคาดการณไดอยางชัดเจน  แนนอนวาเมื่อเ ร่ิมตน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งเริ่มตน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒ นั้นสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกจะดําเนินไปอยางไรนะครับ  
ซึ่งอันนี้ก็เปนความยากลําบากของผูที่จัดทําแผนงบประมาณในทุก ๆ ป เพราะวา 
ถาเปรียบเสมือนก็คือเหมือนกับเปนการขับรถไปขางหนา ในขณะที่อาศัยมองจากกระจกหลัง 
 



๑๗๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ณัฐวัฒน ๖๕/๒ 
 
วาเสนทางที่ผานมานั้นเปนอยางไร เพราะฉะนั้นก็คาดการณวาในเสนทางขางหนานั้น 
มันก็ควรจะใกลเคียงไมแตกตางไปมากกวาที่เราไดเคยผานมา แตก็ตองยอมรับวา 
ในชวง ๑๐ เดือน ในชวงตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ จนกระทั่งถึงปจจุบันความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับราคา 
ของพืชผลที่เปนอาหาร รวมทั้งเรื่องอัตราเงินเฟอเปนเรื่องที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
แลวก็ความไมเขาใจอยางยิ่งของทุก ๆ คนที่อยูในระบบเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน  
ก็มีการคาดการณกันวาสภาวะที่เราเจออยูในทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร ยกตัวอยางเชน  
เร่ืองปญหาของราคาพลังงาน ก็มีผูที่ทั้งเห็นวาเปนปญหาเรื่องของอุปสงค อุปทาน มีทั้งผูที่เห็นวา
เปนปญหาของเรื่องการเก็งกําไร อยางขอมูลที่ผมเองก็เพิ่งไดรับทราบเมื่อไมนานนี้ก็เปนขอมูล
จากฝงผูที่เปนผูเกี่ยวของกับการผลิตน้ํามันในตะวันออกกลาง เขาบอกไดชัดเจนวา 
ถาหากดูจากเรื่องปจจัยของการใชและความตองการแลว จริง ๆ ราคาน้ํามันในตลาดโลก
วันนี้ควรจะอยูในระดับราคาเพียง ๕๐ เหรียญ ถึง ๖๕ เหรียญตอบารเรลเทานั้น แตวาสวนตาง
ที่ขึ้นมาถึงวันนี้เปนประมาณ ๑๓๐ ประมาณ ๘๐ ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เปนปจจัย
จากการเก็งกําไร อันนั้นก็เปนความเห็นของฝงหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นก็คงจะเห็นไดวา
เร่ืองของการที่จะทํานายวาราคาน้ํามันในตลาดโลกจากนี้ไปจะเปนอยางไร อาจจะไมใช
เปนเพียงสมการงาย ๆ ที่จะบอกจากปญหาเรื่องความตองการหรืออุปสงค แลวก็การผลิต
หรืออุปทานก็ตาม ขณะนี้มีการคาดการณวาปญหาแรงกดดันจากเรื่องการเก็งกําไรนั้น
อาจจะไมมีทิศทางที่ชัดเจนเหมือนกับในชวง ๒-๓ สัปดาหที่ผานมาอีกแลว ----------------- 
 

           - ๖๖/๑ 



๑๗๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       ดวงใจ ๖๖/๑  
 
เพราะวาหนวยงานตาง ๆ ในระดับโลกเริ่มใหความสนใจทิศทางเรื่องของการเก็งกําไรนี้
อยางยิ่ง มีการศึกษาขอมูลของหลาย ๆ หนวยงานที่เปนองคกรระดับโลก เชน องคกรการเงิน
ระหวางประเทศก็ดี  องคกรอื่น  ๆ  ก็ดี  หรือแมแตถาหากไดศึกษาวาพฤติกรรม 
ของการบริโภคพลังงานในโลกเองตอนนี้ก็เร่ิมเปลี่ยนไป อเมริกามีตัวเลขลาสุดวาการใช
พลังงานเริ่มลดลง ตัวเลขของประเทศไทยเราเองตอนนี้ก็เห็นสะทอนภาพชัดเจนวา 
การบริโภคพลังงาน การนําเขาพลังงานที่เปนน้ํามันเริ่มมีทิศทางที่ลดลง รวมทั้งการสงเสริม 
เร่ืองพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกก็เปนปจจัยหนึ่งที่เชื่อกันวาถาหากในสายตา 
ของผูเก็งกําไรซึ่งธรรมดาผูเก็งกําไรก็จะคาดการณวาถามีความตองการของการใชสินคา 
ที่ตัวเองเก็งกําไรนั้นในอนาคตเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเก็งกําไรสูงขึ้นไปเปนลําดับ  
แตถาหากสินคาที่ตัวเองเก็งกําไรมีโอกาสที่จะมีการใชลดลง หรือมีตัวเลือกที่สามารถ 
ที่จะมาทดแทนสินคาที่ตัวเองเก็งกําไรนั้นการเก็งกําไรก็จะเรงตัวชาลงหรืออาจจะ 
ไมเกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นการคาดการณวาในอนาคตน้ํามันอาจจะขึ้นไปถึง ๑๕๐ เหรียญ 
หรือแมแต ๒๐๐ เหรียญ อันนั้นจะเปนการคาดการณกอนหนานี้ประมาณสัก ๑ เดือน 
วันนี้เราก็เร่ิมเห็นวาการคาดการณอยางนั้นชักเริ่มไมแนเสียแลว ราคาน้ํามันที่บอกวา 
จะพุงขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็ชักเริ่มไมแนเสียแลว เพราะวาปญหาที่เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจาก 
ความตองการการบริโภคที่ลดลงเพราะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ดี การที่มีทางเลือก
ใหม ๆ ก็ดี แลวยิ่งขณะนี้เร่ิมมีขาวคราวมาวาทางเลือกพลังงานที่เปนพลังงานทดแทน 
ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมที่อยูในหองปฏิบัติการ เราก็เชื่อวาภายใน  ๒-๓ ปขางหนา 
จะสามารถเขามาสูในขั้นตอนของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่ทําใหมีพลังงานทดแทน 
ที่แทนน้ํามันไดในราคาที่ต่ํามาก ๆ ตรงนั้นก็เปนขาวคราวที่จะทําใหผูเก็งกําไรก็ตอง
ระมัดระวงั ฉะนั้นจึงเปนสาเหตุ ก็คงเรียนเปนขอสังเกตเชนเดียวกัน วันนี้เราคงไมทราบวา
น้ํามันจะขึ้นไปอีกมากแคไหน อัตราเงินเฟอที่ เราคาดการณวาที่ ๓.๕ เปอรเซ็นต 
ตรงนี้จะมีความเปนจริงมากนอยเพียงใด แตถาหากคิดในเชิงวาปนี้มีอัตราเงินเฟอ 
ที่เรงตัวขึ้นเปนฐานในป ๒๕๕๑ ถาราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นไมไดมีการเรงตัวมากเหมือนกับ 
ที่เคยเกิดขึ้นในชวงเดือนสองเดือนที่ผานมา ปฐานในป ๒๕๕๐ ที่สูงอยูแลวโอกาส 
 



๑๗๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       ดวงใจ ๖๖/๒ 
 
ที่จะทําใหมีอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นจากปฐานในปนี้อีก ไปอีก ๖-๗ เปอรเซ็นตก็ไมงายนัก 
เพราะฉะนั้นตัวเลข ๓๕ เปอรเซ็นตก็เปนตัวเลขที่กลาง ๆ ที่โอกาสปรับสูงกวานี้เปนไปได
ถาหากมีปญหาที่ไมคาดหวังที่เราไดเผชิญกันมาในชวง ๑๐ เดือนนี้ไดเกิดขึ้นซ้ําอีกครับ 
เร่ืองเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดเองซึ่งทานตั้งขอสังเกตวาจะเปนไปไดตามเปาหรือไมนะครับ  
ผมเองไดให เปนนโยบายกับทางกรมที่จัดเก็บภาษีโดยที่ผานทานรัฐมนตรีชวย 
วาการกระทรวงการคลังทั้ง ๒ ทานวาการจัดเก็บภาษีจะตองเปนธรรมตอผูที่ถูกจัดเก็บ 
ไมใชไปจัดเก็บโดยที่ไมคํานึงถึงความเดือดรอน ไมคํานึงถึงผลประกอบการที่แทจริง  
ไมคํานึงถึงวาในภาวะที่ยากลําบากที่มีตนทุนการผลิต ตนทุนตาง ๆ ตนทุนแรงงาน 
ที่เพิ่มมากขึ้น จะไปนั่งเรงจัดเก็บภาษีโดยที่ไมไดคํานึงถึงความอยูรอดของธุรกิจตาง ๆ 
เหลานั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตองทําคือไมใชไปเรงจัดเก็บภาษีจากผูที่เสียภาษีเดิม ที่จะตองเรงคือ
ขยายฐานภาษีจากผูที่ไมเคยอยูในระบบภาษีมากอน ทําอยางไรที่สามารถจะกระตุนจูงใจ
ใหเขามาสูระบบฐานภาษีโดยที่จะตองมีการสงเสริมใหผูที่ไมไดเขามาอยูในระบบภาษีนั้น
มีความรูความเขาใจไดทราบถึงประโยชนของการที่เมื่อจัดเก็บภาษีแลวไดเกิดประโยชน 
ในการพัฒนาประเทศชาติอยางไร รวมทั้งอาจจะตองมีมาตรการตาง ๆ ที่จะตองคิด
ตามมาวาเพื่อใหผูที่เมื่อกอนนี้ไมเขาอยูในระบบฐานภาษีนั้นมีความตั้งใจที่จะเขามาสู 
ในฐานภาษีมากขึ้น เร่ืองเกี่ยวกับรายจายลงทุนที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ตั้งขอสังเกตวาไมแนใจวาจะสามารถที่จะทําใหเราสามารถที่จะพัฒนาประเทศไดชัดเจน
ตอไปไดมากขึ้นหรือไม ก็คงตองเรียนวานี่ เปนขอจํากัดของเรื่องพระราชบัญญัติ
งบประมาณในทุก ๆ ปที่ผานมาวาเรามีรายจายประจําจํานวนมาก รายจายจากเงินเดือน 
รายจายจากรายละเอียดตาง ๆ ที่เปนงบประจํา ฉะนั้นงบลงทุนก็มักจะเปนปญหาวา 
เราไมสามารถที่จะลงทุนไดสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ นี่ถึงเปนเหตุที่ทางรัฐบาลเอง
ไดตั้งเปาวาการจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ การลงทุน
เพื่อการศึกษา การลงทุนเพื่อสาธารณสุขจึงเปนเรื่องจําเปนที่จะตองลงทุนในขณะนี้ 
เพราะวาเราวางเวนการลงทุนมานานแลว --------------------------------------------------------- 
 

- ๖๗/๑ 



๑๗๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๖๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นการที่จะตองใช เงินนอกงบประมาณผานระบบเงินกูก็ดี  ผานระบบ 
ของการที่ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมก็ดี ตรงนี้ก็จะเปนทิศทางที่สําคัญที่ทางรัฐบาล
จะได เนนในการที่จะลงทุนในชวงนับตั้ งแตปหนาเปนตนไป  ซึ่ งผมเห็นดวยวา 
ถาหากจะมีโอกาสที่จะไดมีการสรุปในภาพรวมของการใชจาย ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ เงินที่ภาคเอกชนจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ตรงนี้ก็จะทําใหเกิดภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในปตอ ๆ ไปก็นาจะไดมีโอกาส 
ที่จะไดนําเสนอในเรื่องนี้ในตอนที่นําเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณ  
   เร่ืองเกี่ยวกับการมีสวนรวมของทางภาคเอกชนวาจะมีความสัมพันธ 
กับกฎหมายรวมทุนป ๒๕๓๕ อยางไร มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายที่เปนการทํางาน
รวมกันระหวางรัฐกับเอกชนที่เปนจีพีพี (GPP) ก็เรียนวาอันนั้นเปนงานในเชิงนโยบาย  
เปนการพยายามที่จะรวมกันกําหนดวาในภาพรวมเชิงรุกตอทางรัฐ ทางเอกชนจะสามารถ
ที่จะเขามามีสวนรวมในการพิจารณาเชิงโครงสรางพื้นฐานก็ดี ทางดานเกี่ยวกับการลงทุน
อ่ืน ๆ ก็ดีเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางกาวกระโดดไดอยางไร เร่ืองกฎหมายรวมทุน
ก็เปนเรื่องของเวลาลงไปปฏิบัติก็ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
   เร่ืองเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่นอันนี้ก็เปนประเด็นสําคัญ 
ที่ผมเองก็มีความเชื่อม่ันวาถาหากเราสามารถจะมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขมแข็ง 
นาจะเปนประโยชนในการที่จะทําใหเราสามารถยกระดับของการพัฒนาในทุก ๆ พื้นที่ 
ในประเทศไทยใหมีการพัฒนาที่อยูในลักษณะที่ใกลเคียงกัน แตก็ตองยอมรับวาวันนี้ 
มีปจจัยหลาย ๆ เร่ืองที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองยังจะตองพัฒนาเรื่องการบริหาร
จัดการ เร่ืองของการจัดสรรงบประมาณ การใชงบประมาณ มีตัวเลขอยูตัวเลขหนึ่ง 
ซึ่งในครั้งแรกที่ผมไดรับทราบเองก็ขอใหตรวจสอบใหชัดเจนวางบประมาณขณะนี้ 
ที่ไดมีการจัดสรรสูองคกรสวนทองถิ่นนั้นมีเงินที่ยังคางอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ยังไมไดใชจายเปนเงินอยูประมาณกวา ๑๘๐,๐๐๐ ลานบาท นั่นหมายความวา
งบประมาณรายจายประจําปที่เคยไดจัดสรรไปนั้นไดจัดสรรไปแลวปรากฏวาไมได
สามารถที่จะใชจายไปใหเกิดประโยชนในการพัฒนา ไมวาจะเปนพัฒนาเรื่องคน  
 



๑๗๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๖๗/๒ 
 
พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสวนทองถิ่น แลวก็เปนปญหาวาเงินตรงสวนนั้น 
ก็ตกคางอยู และนอกจากนั้นก็มีขาวในทํานองเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ไมโปรงใสก็ดี  
เร่ืองเกี่ยวกับการใชเงินไปในลักษณะที่ไมไดเกิดประโยชนสูงสุดก็ดี เชน มีขาวคราววา 
ไปใชในเรื่องเกี่ยวกับการไปดูงานในตางประเทศโดยที่ไมจําเปน เร่ืองตาง ๆ เหลานี้ 
ก็เปนเรื่องที่เราก็อยากจะเห็นวาถาหากจะไดมีการทําใหสมดุลวาใหขณะที่มีการสงเสริม
เร่ืองเกี่ยวกับการใหงบประมาณกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเต็มที่ ในขณะเดียวกัน 
ก็ควบคูกับการที่พยายามจะสงเสริมใหการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
เปนไปอยางเขมแข็ง มีประสิทธิภาพและโปรงใสดวย ซึ่งอันนั้นก็เปนทิศทางใหญ ๆ  
ที่ทางรัฐบาลเองก็ตั้งใจวาถาในอนาคตเมื่อมีการถายโอนเรื่องเกี่ยวกับภาระสิทธิ 
ไปใหชัดเจน มีเร่ืองเกี่ยวกับการสงเสริมเร่ืองการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพแลว  
เม็ดเงินตาง ๆ ที่ไปทําใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นนั้นก็นาจะมีโอกาสที่จะเพิ่มไดมากขึ้น
ตอไปในอนาคต  
   เ ร่ืองทางดานเกี่ยวกับการศึกษาผมคงจะขอใหทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการทานไดกรุณามาใหขอมูลเพิ่มเติมในชวงตอไป  
  เร่ืองเกี่ยวกับสวัสดิการ เร่ืองสุขภาพ ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งวาในเรื่อง
ของการลงทุน  เ ร่ืองสถานบริการเพื่อที่สามารถจะรองรับในการที่จะดูแลผูปวย 
ที่เปนปญหา อยางเชน ผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง ตรงนั้นก็เปนเรื่องที่สําคัญ แลวก็เปนภาระ
ตอคาใชจายของครอบครัว แลวก็เปนผลที่ทําใหหลาย ๆ ครอบครัวเองตองเผชิญกับ 
ภาวะทางเศรษฐกิจของตัวเอง เร่ืองนี้ก็จะอยูในโครงการหนึ่งที่จะมีโครงการลงทุน 
ขนาดใหญในสวนของทางดานสาธารณสุขที่จะสงเสริมใหมีโครงสรางทางกายภาพ  
สถานบริการ มีบุคลากร มีอุปกรณที่สามารถจะรองรับในการดูแลโรคเฉพาะ โรคที่ทําให
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง อยางเชน โรคเรื้อรังอยางไตวายเรื้อรัง เปนตน  
   เร่ืองเบี้ยยังชีพผูสูงอายุก็ดี เร่ืองคูปองคนจนก็ดี ผมรับขอสังเกต แลวก็ 
คิดวาเปนประโยชน ก็จะไดนําขอสังเกตเหลานั้นไปประกอบในการดําเนินการตอไปครับ 
ขอบคุณทานประธานครับ  



๑๗๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๖๗/๓ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เชิญครับ  
                                                                                                                      

    - ๖๘/๑ 
 



๑๗๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๖๘/๑ 
 
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานประธาน  
ที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร นิดเดียวครับ  
บังเอิญทานรัฐมนตรีพูดถึงทองถิ่นแลวก็เห็นดวยครับ เร่ืองไปชวยกันดูแลใหจัดการ
เขมแข็งยิ่งขึ้น แตขอนําเสนอปญหาหนึ่งที่ผมรับทราบมาวาทําไมมีเงินคางนะครับ  
คือมีการไปตีความกฎหมายกระจายอํานาจวางานใดที่ ไม ไดถายโอนทองถิ่น 
เอาเงินไปสมทบไมได ผมสวนตัวนี่ในฐานะที่ศึกษากฎหมายเหมือนกันก็ไมเห็นดวย 
กับการตีความ แลวก็เห็นวาเปนการตีความที่ไมเปนประโยชนเลยครับ รูปธรรมก็คือวา 
อบจ .  นะครับ  ยกตัวอยางที่ ระยองนี่ครับ  จากเงินงบประมาณจะไปใหโรงเรียน 
ในจังหวัดระยองแตบังเอิญไมใชโรงเรียนในสังกัด อบจ. ไปตีความวาเขาสมทบเงินไมได
ซึ่งมันแปลกมาก โรงเรียนเองก็เงินไมพอ อยากจะไดเงิน อบจ. ก็อยากจะเอาเงินไปให  
แตไปตีความกฎหมายวา ไมใหเอาไปใหนะครับ ขอความกรุณาวา ชวยไปดูเร่ืองนี้ 
หนอยครับวา อยาใหมันเกิดปญหาอยางนี้อีกครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
   นายสุ รพงษ   สื บวงศ ลี  (รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว าการ 
กระทรวงการคลัง)  : นิดเดียวครับ ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งครับ เพราะวาไดรับแจงเรื่องนี้
เหมือนกันนะครับ แลวผมก็เพิ่งไดรับมอบจากทานนายกรัฐมนตรีวาจะใหไปดูแลเรื่อง
คณะกรรมการกระจายอํานาจ ก็คิดวาประเด็นนี้จะเปนประเด็นสําคัญที่จะเรงแกไขครับ 
ขอบพระคุณครับ 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ขอไปที่ทานณัฐวุฒิในฐานะตัวแทนของหัวหนาพรรคครับ ไมเกิน ๓๐ นาทีนะครับ  
   นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่ เคารพ  กระผม  ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สุพรรณบุ รี  พรรคชาติไทย  กอนอื่น 
ต อ งกราบขอบพระคุณท านหั วหน าพรรคครั บ  ฯพณฯ  บรรหาร  ศิ ลปอาชา 
และทาน ส.ส. กัญจนา ศิลปอาชา ที่กรุณามอบหมายใหโอกาสกระผมไดอภิปราย 
 



๑๗๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ      เบญจมาภรณ ๖๘/๒ 
 
ในสัดสวนของทานหัวหนาพรรคครับ กระผมไดฟง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดกรุณา 
ใหรายละเอียดงบประมาณประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๒ ในสวนดี ๆ ไปทั้งหมดแลวนี่นะครับ  
ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานครับ ยืนยันวาผมจะใหการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๒ นี้ แตอยางไรก็ตามกระผมขอแสดงความกังวล ขอแสดงขอคิดเห็นที่
นาจะเปนประโยชนสําหรับรัฐบาลในหลาย ๆ เร่ืองดังนี้ครับ 
   ทานประธานครับ งบประมาณจํานวน ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทนี้จะเริ่มใช
ในระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม ป ๒๕๕๑ ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน  
ป ๒๕๕๒ ถามวาเงินงบประมาณจํานวนนี้มันมากมายขนาดไหน ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท
ถาสมมุติ เอาสนามฟุตบอลมานี่แลวสนามฟุตบอลหนึ่งสามารถวางเงินลงไปได  
๑ แสนลานบาท  เราจะตองใชสนามฟุตบอลทั้งหมด  ๑๘,๓๕๐,๐๐๐ สนามครับ 
ทานประธานครับ  นี่จะเปนรูปธรรมที่ เห็นชัดเจนครับวามันมากมายมหาศาล  
แลวถามตอไปวารัฐบาลจะไปเอาเงินจํานวนนี้มาจากไหน แนนอนครับ จัดเก็บภาษี 
ซึ่งเปนรายรับ รายไดตอไป แลวเก็บไดครบไหม ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทนี่ไมครบครับ 
ทานประธานครับ ดวยภาวะเศรษฐกิจอยางนี้จําเปนตองไปกูเงินมาใชจายในปหนา  
ถามวากูอีกเทาไรครับ จะตองใชเงินกูอีก ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท หยอนไป ๕๐๐ ลานบาท
จะถึง ๓ แสนลานบาทแลวครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณในป ๒๕๕๒ นี้เราจึงเรียกวา 
งบประมาณขาดดุลครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตแสดงความหวงใย 
ในงบประมาณขาดดุลสัก ๒-๓ เร่ืองครบั  
 

- ๖๙/๑ 



๑๗๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๖๙/๑ 
 
   เร่ืองแรก ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขปฉบับนี้ไดใหรายละเอียด
เกี่ยวกับหนี้สิน หนี้สาธารณะของประเทศของเราไวดังนี้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
หนี้สินคงคางภายในประเทศ ๒,๕๔๕,๐๒๔ ลานบาท มากกวางบประมาณปนี้อีกครับ 
เฉพาะพันธบัตรที่รัฐบาลจําเปนจะตองรับผิดชอบจํานวนเงินถึง ๑,๗๗๖,๔๒๖ ลานบาท 
นี่เปนเฉพาะหนี้ภายในประเทศ ถามวาแลวหนี้คงคางตางประเทศอีกเทาไร หนี้คงคางตางประเทศอีก 
๒๗๙,๙๐๖ ลานบาท ทานประธานลองหลับตานึกดูสิครับวา ประเทศเราทําไมมีหนี้สิน
มากมายขนาดนี้ และยิ่งไปกวานั้นแสดงความหวงใยในเรื่องของการที่จะตองมีหนี้สิน
ตอไปอีกในโครงการเมกะโปรเจกต (Mega project) ซึ่งเมื่อสักครูนี้ทานรองนายกรัฐมนตรี
ไดกรุณาชี้แจงไปแลวอีกนับเปนแสนลานบาท ถามวาผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทําไม  
หยิบยกขึ้นมาก็เพราะวาอยากจะใหรัฐบาลตระหนักอยูเสมอวาการจัดงบประมาณ  
การใชจายงบประมาณคงจะตองคํานึงถึงนโยบายที่กําหนดไววาจะคํานึงถึงความยั่งยืน
ทางการคลังของประเทศเปนหลัก นอกจากนี้เร่ืองที่ ๓ งบประมาณผูกพันที่ รัฐบาล 
จะตองดําเนินการตอไปในวันขางหนา ปนี้รัฐบาลตั้งงบประมาณรายการใหมที่จะตอง 
มีผลผูกพันไปในปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ป  ๒๕๕๔  ตอไปอีกเปนงบผูกพันทั้งสิ้น  
๑๓๔,๒๘๖ ลานบาท เปนรายการใหมที่ เกิดขึ้นในงบประมาณปนี้ รวมทั้งสิ้นเรามี 
ภาระผูกพันงบประมาณตอไปในอนาคตทั้งหมด  ๔๒๖ ,๑๓๐  ลานบาท  เหลานี้ 
ดวยจิตสํานึกของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและผมเชื่อวาก็เปนจิตสํานึกของรัฐบาล
เชนเดียวกันวามรดกเหลานี้มันจะตกทอดไปยังลูกหลานในอนาคตของเราที่เขาจะตองมา
รับผิดชอบประเทศชาติตอไป เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองระมัดระวังเปนอยางยิ่งวา 
เงินทุกบาททุกสตางคที่ เกิดขึ้นภายใตงบประมาณนั้นจะตองเกิดประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนโดยรวมเปนหลักครับทานประธานที่เคารพ  
   ทานประธานครับ กระผมขออนุญาตแสดงความเปนหวงอีกสัก ๒-๓ เร่ือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณนี้ถาเปรียบเปนมือซายกับมือขวา สมมุติวามือขวา 
เปนรายรับ มือซายก็จะเปนรายจาย ผมขออนุญาตพูดถึงมือขวากอนวางบประมาณปนี้ 
รัฐบาลคาดหมายไววาจะมีรายไดสุทธิทั้งหมดที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึง 
 



๑๘๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๖๙/๒ 
 
เมื่อสักครูนี้รายไดสุทธิหลังจากที่หักภาษีใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ไปแลว
เราจะเหลือรายไดสุทธิ ๑,๕๘๕,๕๐๐ ลานบาท ถามวาเมื่อปที่แลวเราตั้งงบประมาณ
รายไดสุทธิไวเทาไร ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                      - ๗๐/๑ 
 



๑๘๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๗๐/๑ 
 
เราตั้งงบประมาณรายไดสุทธิไว ๑,๔๙๕,๐๐๐  ลานบาทครับ ปนี้สูงกวาปที่แลว  
๙๐,๕๐๐ ลานบาท และปที่แลวจัดเก็บไดตามที่ประมาณการไวไหม ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ลองดูเอกสารหนา ๓๙ ตารางที่ ๒-๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม  ๒๕๕๑  ได มีมติปรับลดประมาณการรายไดจากเดิมที่ประมาณการไว 
๑,๔๙๕,๐๐๐ ลานบาท ปรับลดลงเหลือ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ลานบาทครับ จัดเก็บรายได 
ในป ๒๕๕๑ ลดลงไป ๑๕,๐๐๐ ลานบาท นี่เปนขอสังเกตครับ ภายใตภาวะเศรษฐกิจ
อยางนี้การประมาณการรายไดเปนเรื่องที่สําคัญครับ ทานประธานที่ เคารพครับ  
นอกจากจะประมาณการรายไดนี่นะครับ ลองดูครับ ลองดูการคาดหมายแนวโนม 
การขยายตัวเศรษฐกิจตามเอกสารที่ รัฐบาลไดแจกมานี่นะครับ บันทึกวิเคราะห 
สรุปสาระสําคัญรางพระราชบัญญัติงบประมาณ หนาที่ ๓ ครับ บอกไวชัดเจนครับวา 
แนวโนมจะเปนอยางไร ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เขาวิเคราะหวาผลกระทบของ 
อัตราเงินเฟอที่เรงตัวสูงอยางรวดเร็วตามภาวะราคาน้ํามันและคาอาหาร การชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจโลกที่สงผลกระทบตอการสงออกสินคาและบริการ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 
ที่มีแนวโนมลดลงครับ นี่ป ๒๕๕๑ ครับ คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจเปนอยางนี้ ดังนั้น 
เขาจึงคาดการณวาการขยายตัวเศรษฐกิจในป ๒๕๕๑ จึงอยูระหวางรอยละ ๔.๕-๕.๕ 
ถามวาอัตราเงินเฟอเทาไร อัตราเงินเฟอคาดการณไวประมาณรอยละ ๕.๕-๖ ครับ  
แลวมาป ๒๕๕๒ ในเอกสารฉบับนี้ครับ ผมก็คอนขางสับสนครับ เมื่อสักครูนี้ ฯพณฯ  
รองนายกรัฐมนตรีไดชี้แจง แตในเอกสารเขียนไวอยางนี้นะครับทานประธาน วิเคราะห
ปจจัยที่ตองพึงระวังในการบริหารจัดการเศรษฐกิจป ๒๕๕๒ ประกอบดวยราคาน้ํามัน
และตนทุนวัตถุดิบที่จะยังทรงตัวในระดับสูง และมีความผันผวนไดงาย ซึ่งจะทําให 
อัตราเงินเฟอเรงตัวสูงขึ้นกวาที่คาดการณไวได แลวเหตุไฉนครับ ผมไมแปลกใจหรอกครับ 
ที่คาดการณการขยายตัว แนวโนมการขยายตัวประมาณรอยละ ๕.๕ เอาละเพราะมันม ี
เมกะโปรเจกตลงมา อาจจะขยายตัวถึง ๕.๕ แลวทําไมเปนคําถามเดียวกับทานผูนํา 
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเมื่อสักครูครับ แลวทําไมเงินเฟอจึงคาดการณไวแตเพียง 
รอยละ ๓.๕ เทานั้น ผมเรียนทานประธานผานไปยังทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณนะครับ 
 



๑๘๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๗๐/๒ 
 
ทานวุฒิพันธ วิชัยรัตน หรือพี่ตูผมนี่นะครับ ผมวาทานอาจจะพิมพผิด ที่อาจจะพิมพผิด 
ก็เพราะวาผมลองไปดูนะครับทานประธาน ลองไปดูเอกสารของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
ของกระทรวงพาณิชย เขาสรุปตัวเลขเงินเฟอออกมาอยางนี้นะครับ เดือนมกราคม ๒๕๕๑ 
เงินเฟอ ๕.๗ เดือนกุมภาพันธ ๖.๓ เดือนมีนาคม ๖.๒ เดือนเมษายน ๗.๙ และ 
เดือนพฤษภาคมที่ผานมารอยละ ๑๐.๕ เลข ๒ หลักแลวครับ ผมวานาจะมีอะไรผิดพลาด
ในการจัดพิมพเอกสารเรื่องอัตราเงินเฟอ ป ๒๕๕๒ นี้อยางแนนอนครับ ทานประธาน 
ลองใหเจาหนาที่ดูนะครับ ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๗๑/๑ 

 
 
 
 



๑๘๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                           วันทนา ๗๑/๑ 
           
ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อสักครูผมเปนหวงนะครับวาจะสามารถจัดเก็บรายรับ 
ไดตามที่คาดการณไวหรือไมภายใตภาวะเศรษฐกิจที่เราเห็น ๆ อยูในขณะนี้ มาดูมือซาย
ครับทานประธาน งบประมาณรายจายประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๒ ผมเชื่อของผมอยางนี้ 
ทานประธานครับ เชื่อวางบประมาณที่เราจัดสรรลงไปนอกจากจะมีวัตถุประสงคในการ 
ไปกระตุนเศรษฐกิจใหมันเจริญเติบโตตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว นอกจากจะใชในการ
ไปพัฒนาประเทศแลว และนอกจากจะนําไปใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน
ปญหาการศึกษา ปญหาสุขภาพพลานามัยของพี่นองประชาชนแลว ผมเชื่ออยางนี้ครับวา
บางครั้งใชงบประมาณอยางเดียวไมสามารถแกไขปญหาได ทานประธานครับ ผมชื่นชม
รัฐบาลในวันที่มาแถลงนโยบายตอสภาแหงนี้วาทานเขาใจ ทานเขาใจวาอะไรเปน  
ไพรออริตี้ (Priority : การจัดลําดับความสําคัญ) ไปเปนปญหาเรงดวนที่จําเปนจะตอง
แกไขเร่ืองแรก แลวยกไวอันดับ ๑ เลย ทานกําหนดไวอยางนี้วานโยบายของรัฐบาล
เรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ขอ ๑.๑ เลยนะครับ เร่ืองอะไรทราบไหมครับ 
ทานประธาน เร่ืองสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
เรามาตามตอไป เมื่อมีนโยบายแลวรัฐบาลก็ไดกําหนดไวในการจัดทํางบประมาณ 
ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ อยูในสัดสวนของยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ ก็คือ 
ยุทธศาสตรในเรื่องของการฟนฟู ยุทธศาสตรความมั่นคงของประเทศ ในแผนงานที่ ๑.๑ 
อีกเหมือนกัน แผนงานที่ ๑.๑ ก็คือ แผนงานสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
และฟนฟูประชาธิปไตย  รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเขาสูแผนงานนี้ ไวจํานวน  
๒๖๔ ลานบาทดวยกัน มีหนวยงานที่จะมาทําหนาที่ในการสรางความปรองดองสมานฉันท
ใหเกิดขึ้นในชาติของเราทั้งหมด ๕ หนวยงานที่จะใชงบประมาณ ๒๖๔ ลานบาทนี้ 
มีที่ไหนครับ มีสํานักนายกรัฐมนตรี ๘๖ ลานบาท มีกระทรวงกลาโหม ๖๒ ลานบาท  
มีกระทรวงมหาดไทย ๕๓ ลานบาท มีกระทรวงยุติธรรม ๒๐ ลานบาท และมีรัฐวิสาหกิจหนึ่ง 
ที่ไดรับงบประมาณในสวนนี้ไปดวย นั่นก็คือการกีฬาแหงประเทศไทย ผมดีใจวารัฐบาล 
ไดเห็นความสําคัญในการที่จะใชยุทธวิธีที่จะนําไปสูการสรางความปรองดองใหเกิดขึ้น 
กับคนในชาติของเรา ซึ่งยุทธวิธีอยางนี้แหละหลายประเทศเคยใชสรางความสมานฉันท 
 



๑๘๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                           วันทนา ๗๑/๒ 
 
ในการเมืองระหวางประเทศสําเร็จมาแลว ไมวาจะใชปงปอง ใชกีฬาเปนตัวเชื่อม  
วันนี้งบประมาณปพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้เราจะเห็นสิ่งแปลกใหมเกิดขึ้นในบานเมือง 
ของเราอยางแนนอนครับ ดวยภายใตการทํางานอยางหนักของ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว ขออนุญาตเอยนามทาน ทานวีระศักดิ์ โควสุรัตน  
ทานผลักดันเรื่องนี้มาก นั่นก็คือเราจะมีสถานีโทรทัศนเอ็นบีที (NBT) สปอรต แชนเนล 
(Sport channel) เกิดขึ้นงบประมาณปหนา แลวผมเชื่อวา สปอรต (Sport) กีฬาจะเปน
สวนหนึ่งในการที่จะชวยสรางความสมานฉันท สรางความปรองดองใหเกิดขึ้นในสังคม
ของบานเรา -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๗๒/๑ 
 



๑๘๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๗๒/๑ 
 
ทานประธานครับ  อยางไรก็ตาม  อยางที่ผมกราบเรียนไวตั้ งแต เบื้องตนแลววา 
งบประมาณอยางเดียวไมพอภายใตปญหาวิกฤติความแตกแยกอยางรุนแรง 
ที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศของเรามากอนเหมือนอยางในปจจุบัน ยังจะตองมีปจจัยอื่น 
ไปชวยใหเกิดความปรองดองสมานฉันทเกิดขึ้นอยูในขณะนี้ ทานเห็นไหมครับ การชุมนุม
ของม็อบ (Mob) ตาง ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะการชุมนุมของม็อบทางการเมือง วันนี้ครับ  
ผมขออนุญาตเรียกรองไปยังผูมีสวนเกี่ยวของหลาย ๆ สวนครับวา เรามาชวยทําให
นโยบายที่สําคัญนี้ก็คือนโยบายสรางความปรองดองสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้น  
แลวเราจะสามารถประหยัดงบประมาณ  ๒๖๔  ลานบาทนี้ ไดอยางแนนอนครับ  
ผมเรียกรองไปยังใครบางครับ อันดับแรกครับผมใชเวทีสภานี่บางทีอาจจะไดยินไปถึง 
ผูชุมนุมที่เราเรียกวา พันธมิตรประชาธิปไตย ขอไดโปรดเถอะครับ ลองสดับตรับฟง 
ดวยเหตุผลสักนิดหนึ่งทานเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดความปรองดอง เกิดความสมานฉันท
ขึ้นในชาติบานเมืองของเรา ไมใชคนอื่นคนไทยดวยกันครับ ผมเรียกรองไมใชเฉพาะ 
กลุมพันธมิตรประชาธิปไตยเทานั้นครับ ขอเรียกรองไปยังรัฐบาลดวยครับ ผมไมเอยชื่อ  
ขอเรียกรองไปยั งรั ฐบาลครับ  ทานเปนส วนสําคัญอยางแนนอนที่ จะช วยกัน 
สรางบรรยากาศของความปรองดองของความสมานฉันทภายใตนโยบายที่ทานเขียน 
ไวเอง ชวยสรางอยางไรครับ ทานประธานครับ ไมวาที่เขาจะเรียกขุนศึก ไมวาที่เขาจะ
เรียกขุนพลตองเบาลงครับ เมื่อวานนี้เปนวันสุนทรภูครับทานประธาน สุนทรภูเคยเขียน 
บทกลอนที่ประทับใจอยางมากครับ ทานเขียนไวอยางนี้ครับ ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ 
มีคนรักรสถอยอรอยจิต แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะถูกผิดในมนุษยเพราะพูดจา 
คําพูดสําคัญมากครับ ชวยกันเถอะครับ อยาสาดน้ํามันเขาไปในกองไฟ ชวยกันสาดน้ํา
เขาไปไฟจะไดดับครับ บานเราจะไดเกิดความสันติ เกิดความสงบ  อันออยตาล 
หวานลิ้นแลวสิ้นซาก แตลมปากหวานหูไมรูหาย ทานลืมกันไปแลวหรือครับ นโยบาย 
ขอแรกไมตองใชงบประมาณก็ไดครับ นี่จะเปนบันไดเปนสะพานนําไปสูการสราง 
การปรองดอง ความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราครับ นอกจากนั้น 
ผมเรียกรองครับ ใครที่เกี่ยวของที่นายแพทยประเวศ วะสี ไดเขียนถึงนี่นะครับ ทานหยุด
เถอะครับ  บอบช้ําเหลือเกินครับบานเมืองของเรา  ชวยกันทําให เกิดความสันติ 



๑๘๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๗๒/๒ 
 
ความรมเย็นใหเกิดขึ้นกันทีครับ นอกจากนั้นครับ เรียกรองไปฝายบริหารอีกครั้งหนึ่ง 
การบริหารบานเมือง หลักที่สําคัญที่สุดที่ควรจะยึดถือหลักคุณธรรม เมอริท ซิสเต็ม 
(Merit system) ทิ้งไมไดครับ นอกจากหลักคุณธรรมแลวธรรมาภิบาลตองทองไวเลย  
กูด กัฟเวิรนแนนซ (Good governance) จําเปนตองมีอยางยิ่ง ทานประธาน ผมยกตัวอยาง
ไมใชเร่ืองการแตงตั้งโยกยายอยางเดียวที่เกิดปญหาขึ้นในขณะนี้นะครับ แมแตในเรื่อง
ของการอนุมัติโครงการตาง ๆ ผมก็ไมทราบวาจะเลือกปฏิบัติหรือไม สรางความเสมอภาค 
สรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมดวยหรือไม ผมมีตัวอยางใหเห็นครับทานประธาน 
  
                                - ๗๓/๑ 
 



๑๘๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๗๓/๑ 
 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อสักครูนี้ก็เห็นตรงกันนะครับ ฝายคานก็เห็นวาควรจะให
ความสําคัญ รัฐบาลก็เห็นตรงกันวาควรจะใหความสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา
ไดพยายามแกไขปญหาแลวแกไขปญหาในชุมชนของเขาเอง  เขาทําประชาคม 
ดวยความยากลําบากเพื่อจะเปลี่ยนแปลงฐานะของเขาใหเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่ 
ของเขา เปลี่ยนแปลงฐานะจาก อบต. มาเปนเทศบาล กวาจะผานประชาคม กวาจะผาน
นายอําเภอ กวาจะผานผูวาราชการจังหวัดมายังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
แสนสาหัสครับ อุปสรรคเยอะเหลือเกินครับและมันมีกําหนดระยะเวลาที่เขากําหนดวา 
เขาจะครบวาระเมื่อไร แลวผลบังคับของกฎการเปลี่ยนแปลงฐานะจะเกิดขึ้นควรจะเกดิขึน้
กอนที่เขาจะหมดวาระ ทานประธานทราบไหมขณะนี้กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
เอกสารฉบับนี้ครับ เสนอเรื่องเขาไปกองอยูในหองรัฐมนตรีกี่แหงทราบไหมครับ  
๑๕๐ แหง บางแหงเสนอมาเปนเดือนแลว รัฐมนตรียังไมอนุมัติเลย แตเมื่อเปรียบเทียบกับทองถิ่น
บางทองถิ่นที่ไดรับการอนุมัติผมก็ไมทราบวาใชหลักเกณฑอะไร มีคนชี้ใหผมเห็นครับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในพื้นที่จังหวัดทานประธานสภานี่นะครับ เยอะเลยครับ
ไดรับการอนุมัติ เสนอมา ๒ สัปดาห อนุมัติออกมาแลว แตบางแหงเขาไปเปนเดือน 
ไมออกมา ผมก็ไมทราบวาเขาใชหลักเกณฑอะไรในการพิจารณาอยางนี้ละครับ เปนสวนหนึ่ง 
เปนสาเหตุหนึ่ง ความสมานฉันทไมเกิดครับ ความปรองดองไมเกิดถาไมใชหลักเกณฑ  
ไมใชระบบคุณธรรม ไมใชหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณา ผมไมอยากยกตัวอยาง 
ตําบลใดตําบลหนึ่ง ไมเอยชื่อครับทานประธานครับ นั่นเปนสวนที่ ๑ ครับ ไมตองใช
งบประมาณเลยการสรางความปรองดอง ความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในบานเมืองของเรา 
ทานประธานที่เคารพครับ นอกจากนั้นครับ นี่เปนตัวอยางแรกนะครับ อีกตัวอยางหนึ่ง
ครับทานประธาน เราใชงบประมาณบางสวนแกไขแตอีกสวนหนึ่งใชในการบริหารจัดการ
แกไขไดครับ ปนี้ราคาขาวดีเหลือเกิน ขาวที่ออกทุกรวงทุกเมล็ดเปรียบเหมือนทองนะครับ 
ปนี้ทํานาไรเดียวไดทอง ๑ บาทเลยครับ แลวปนี้ขาวดีเหลือเกิน ผมออกไปเยี่ยมชาวนา 
ในทุงอําเภอบางปลามา อําเภอสองพี่นองของจังหวัดสุพรรณบุรีก็ปลื้มใจไปกับชาวนาดวย  
มันเขียวทุกทุงครับ แลวคาดการณกันวาไรหนึ่งไดไมต่ํากวา ๑ ตันแนนอน ทานประธาน 
 



๑๘๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๗๓/๒ 
 
ที่เคารพครับ ปรากฏวาทองที่กําลังจะรับกับมือมา เงินที่กําลังจะรับกับมือกลับสูญหาย 
ไปพรอมกับอุทกภัยซ้ําแลวซ้ําเลา ปนี้ก็เชนเดียวกันครับเกิดอุทกภัย หนวยงานที่สําคัญ
ที่สุดก็คือกรมชลประทาน ปนี้ทานนายอําเภอผมเหนื่อยมาก ขออนุญาตเอยชื่อทาน 
สักนิดเถอะครับ ทานนายอําเภอประพันธ บุญคุม นายอําเภอบางปลามานี้ทุมเท 
แกไขปญหาอุทกภัย ทานนายอําเภอสองพี่นอง นายอําเภอนิธิภัทร เสนาะดนตรี ทุมเทครับ  
ไมวาจะเปนดึกดื่นเที่ยงคืนอยางไร น้ํามันจะทะลักทะลุเขามาในคันที่ยกขึ้นมาอยางไร 
ทานก็ไปชวยพี่นองเกษตรกรแกไขปญหา ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหลายแหงครับ 
กํานันบางทานถึงกับดําลงไปแกไขปญหาในทออุดตัน นี่คนหนึ่งปวยอยูโรงพยาบาล 
เพราะวาเกิดบาดแผลที่เทาตองควานเนื้อเทา พักอยางนอย ๆ เปนเดือนครับ ชื่อกํานัน
ประดิษฐ แจงบุญ เขาชวยตัวเองทุกคนทุกฝาย ผมฝากไปถึงกรมชลประทานครับวา  
การบริหารจัดการแบบบูรณาการชวยแกไดครับ -------------------------------------------------- 
      

 - ๗๔/๑ 



๑๘๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               บุศยรินทร ๗๔/๑ 
 
เพราะวาโครงการหลายโครงการของกรมชลประทานมันคาบเกี่ยวกันตองบูรณาการ 
เขาไป ทานอาจจะขีดเสนแดงไวสักเสนหนึ่งวาถาน้ํามาถึงตรงนี้แลว โครงการที่ ๑๒ 
ชัยนาท โครงการที่ ๑๓ พนมทวน โครงการที่ ๑๑ บางบัวทองตองชวยกันเอาน้ําพรองน้ํา
อยางไร กันน้ํา กระจายน้ําอยางไร เหมือนกับบริหารการจราจรนะครับ ทานประธานครับ 
เวลารถมาตรงนี้มาก ถนนเมน (Main) หลักมากเขาจะมีมอนิเตอร (Monitor) ดูวา 
จะกระจายการจราจรไปถนนไหนบาง ก็เชนเดียวกันครับ การบริหารน้ําก็เชนเดียวกันครับ  
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ใหนโยบายไปแลวครับ ทานรัฐมนตรีทราบแลวจะดําเนินการ 
นอกจากนั้นการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของกรมชลประทานจําเปนครับ 
เพราะวาการที่จะเอาฝายกอสรางมาอยูสงน้ํา เอาสงน้ําไปอยูฝายกอสราง กอสราง 
ไมเคยมีประสบการณในการบริหารน้ําเลยนี่ครับ มันก็ทําใหการจัดจราจรทางน้ํา 
ไมประสบความสําเร็จ ทานประธานครับ นอกจากนั้นครับ อีกสักนิดเดียวครับ งบประมาณ 
ที่ตองใชครับ  เงินชดเชยน้ําทวมครับ  ปนี้  ๔๑๔  บาท  ไมได อีกตอไปแลวนะครับ  
เพราะตนทุนการผลิตสูงเหลือเกิน นโยบายประกันภัยความเสี่ยงพืชผลทางการเกษตร 
ปนี้ใหงบประมาณ ๖๐ ลานบาทเอง แลวจะไปชวยเกษตรกรทั้งประเทศไดอยางไรครับ ปุยให 
๓๐๐ ลานบาท ขอไป ๓,๐๐๐ ลานบาท รัฐบาลใหเพียง ๓๐๐ ลานบาท ซื้อไมไดหรอกครับ  
ผมยืนยันครับ ผมเรียนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแลวครับ  
คืนรัฐบาลไปเถอะ ๓๐๐ ลานบาทจะเอาไปซื้อปุยที่ไหน เอามาแจกเกษตรกรก็ถูกดา  
แจกไมทั่วถึง รัฐบาลตองคิดอยางนี้ครับวา สรางโรงงานปุยแหงชาติอีกครั้งหนึ่งครับ  
เพื่อเกษตรกร ๓๐ ลานครอบครัว เกษตรกรเกือบคร่ึงประเทศจะไดอานิสงสจากนโยบาย
สําคัญ  ๆ  อยางนี้ของรัฐบาล  ปุยปลอมครับ ทานประธานครับ  ผมไมพูดปุยแพง  
เดี๋ยวจะพูดทีหลัง  ปุยปลอม กรมวิชาการเกษตรมีเจาหนาที่ ไม เพียงพอ  ผมฝาก 
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ ปนี้ถากรมวิชาการเกษตรตั้งงบประมาณสําหรับนิติกร 
บุคลากรขึ้นมาเกี่ยวกับการเปนสารวัตรในการปราบปรามปุยนี่นะครับ ใหเขาไปเถอะครับ 
เพราะกําลังเจาหนาที่เขาไมพอ แลวฝากทานรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับปุยดวยนะครับ  
อยาไปเลือกปฏิบัตินะครับ อันไหนเปนพวกกันแลวปลอยใหขายปุยปลอมนี่ทํารายชาวนา 
 



๑๙๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                               บศุยรินทร ๗๔/๒ 
 
อยางนาเวทนาที่สุดนี่ครับ เหมือนกับปลอยใหเขาทายาปลอม ทานประธานครับ  
จะจบแลวครับ  
   สุดทายครับ ปุยอีกเหมือนกันครับ ก็คงจะหมดเทานี้ครับ ทานประธานครับ 
สุดทายนี่นะครับ  ผมฝากทานประธานครับ ดวยงบประมาณที่เปนหนี้เปนสินเขามากขนาดนี้ 
รัฐบาลลองสงเจาหนาที่มาหาความรูกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สักหนอยเถอะครับวา
ทานใชจายงบประมาณที่จํานวนเทา ๆ กันนี่แตคุณภาพงานของ ฯพณฯ บรรหารที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงทําไมมีคุณภาพมากกวาจังหวัดอื่น ทานมาเรียนรูเทคนิคครับ 
ทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณกรุณามาดูหนอยเถอะ ผมวาเปนประโยชนสําหรับ 
คนทั้งประเทศเลยครับ ทานประธานครับ ผมสรุปอยางนี้นะครับ ทานประธานครับ  
คําอภิปรายของผมมีวัตถุประสงคใหเปนยาขม มากกวาคําชมหวาน ๆ เพราะผมเชื่อวา
หวานเปนลม ขมเปนยา จะกอใหเกิดประโยชนไมใชเฉพาะรัฐบาลเทานั้น ยังกอประโยชน
ใหเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชนเจาของเงินทุกสลึงทุกเฟองที่ เกิดขึ้นจากงบประมาณ 
จํานวนนี้ ประโยชนสูงสุดควรจะตกเปนของเจาของประเทศนะครับ ทานประธานครับ 
ขอบพระคุณครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณกรณ  จาติกวณิช ครับ  
  นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
ผม กรณ  จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตยครับ 
ทานประธานครับ ผมไดรับมอบหมายจากทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
ทานอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ใหมารวมแสดงความคิดเห็นในสวนของรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ---------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๗๕/๑ 



๑๙๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทิพย ๗๕/๑ 
 
ทานประธานครับ มีความชัดเจนนะครับวาโครงสรางงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ชุดนี้ 
เปนโครงสรางที่ถอดแบบมาจากงบประมาณป ๒๕๕๑ ก็คืองบประมาณที่หวังจะนํามาใช
เพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ  แต เมื่อสักครูทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ก็ไดอภิปรายไปแลววาโจทยทางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญ 
ที่พวกเราสมาชิกในหองประชุมแหงนี้ตองกลับมาพิจารณาและกําหนดวาหลักการแนวคิด
ที่จะใชในการที่จะอนุมัติงบประมาณฉบับนี้ควรจะยึดหลักการอะไร  โดยเฉพาะ 
งบประมาณฉบับนี้ก็เปนงบประมาณที่เสนองบประมาณขาดดุลสูงถึง ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท  
ทางรัฐบาลไดกําหนดสมมุติฐานวาเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวสูงถึง ๕.๕ เปอรเซ็นต 
ในป ๒๕๕๒ และที่สําคัญกวานั้นก็คืออัตราเงินเฟอจะลดลงมาอยูในระดับเพียง  
๓.๕ เปอรเซ็นต เมื่อสักครูทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ไดกรุณาชี้แจงวา  
ราคาน้ํามันนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะปรับลดลงเหลือ ๖๕ เหรียญตอบารเรล เทียบกับ
ประมาณ ๑๓๐ เหรียญตอบารเรลไดในปหนา และนั่นก็อาจจะเปนสาเหตุที่ทางรัฐบาล 
ไดกําหนดสมมุติฐานที่คอนขางสวยหรูในเชิงเศรษฐกิจระดับมหภาคกับการกําหนด
นโยบายที่จะนํามาใชในป ๒๕๕๒ ตรงนี้ก็เปนประเด็นที่นาเปนหวงครับทานประธาน 
เพราะความเสี่ยงวาสมมุติฐานนั้นจะไมเปนจริงตองยอมรับวามีสูง เงินเฟอจะปรับลดลง
เหลือ ๓.๕ เปอรเซ็นตได เศรษฐกิจจะโต ๕.๕ เปอรเซ็นตได มีสมมุติฐานวาราคาน้ํามัน
ตองลดลง  นาจะหมายถึงราคาอาหารที่ลดลง  ซึ่งแนนอนที่สุดก็จะมีผลกระทบ 
ตอเกษตรกรของเราดวย และสุดทายนาจะหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะตองมีการปรับขึ้น
อีกตางหากเพื่อสกัดสภาวะเงินเฟอนะครับ แตถาสมมุติเรามีสมมุติฐานที่ตางกันครับวา
ราคาน้ํามันอาจจะยืนอยูที่ระดับใกลเคียงกับราคาปจจุบัน หรือปรับสูงขึ้นเล็กนอย 
สมมุติไวที่ ๑๔๐ เหรียญตอบารเรล ภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็จะเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 
ลําดับแรกอัตราขยายตัวทางจีดีพี (GDP) คาดวาในกรณีนั้นนาจะมีเพียงประมาณ  
๔ เปอรเซ็นตครึ่ง อัตราเงินเฟอคงไมตองพูดถึงนาจะ ๗ เปอรเซ็นตบวกนะครับ ซึ่งก็จะมี
ผลกระทบกับดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งก็เร่ิมขาดดุลแลว และคาดวาถาราคาน้ํามันยังยืนอยูที่
ราคา ณ ปจจุบันดุลบัญชีเดินสะพัดในปหนานาจะขาดดุลถึงประมาณ ๒ เปอรเซ็นตครึ่ง 
 



๑๙๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลทพิย ๗๕/๒ 
 
เทียบกับจีดีพี สุดทายก็จะมีผลตออัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทจะออนคาก็จะทําใหปญหา
เงินเฟอเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกดวย ในสวนของงบประมาณที่ทางรัฐบาลไดนําเสนอภายใต
สมมุติฐานตามที่ผมไดเรียนไป ซึ่งในตัวสมมุติฐานเองก็มีความเสี่ยงอยูแลว ไดจัดงบเขาสู 
๘ ยุทธศาสตร  ซึ่งโดยรวม ๆ การพิจารณาแตละยุทธศาสตรที่นําเสนอนั้นก็ยากครับ 
ที่จะมองวาสะทอนตอความตองการของประเทศอยางชัดเจนไดอยางไร เพราะฉะนั้น 
ผมคิดวางาย ๆ เลยนี่เวลาเราพิจารณาการใชเงินภาษีของพี่นองประชาชนเราก็ตองมา
จํากัดความนะครับวาปจจัยสําคัญ ๆ ที่เราจะตองพัฒนามีอะไรบาง  
   อันดับแรกคงหนีไมพนเรื่องของคน เมื่อพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคน  
ก็หมายถึงการศึกษา สาธารณสุข แกไขปญหาความยากจน  
   ปจจัยที่สองก็คือ  เ ร่ืองของโครงสรางสาธารณูปโภค  อันนี้ก็ชัดเจน
เชนเดียวกัน ถนนหนทาง รถไฟฟา ทางรถไฟ การขนสงโดยรวม สุดทายก็คือเร่ืองของ
สิ่งแวดลอม ซึ่งตรงนี้ก็ตองพัฒนาใหมีความยั่งยืน แลวก็เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตของ 
พี่นองประชาชนโดยรวมที่ดีขึ้น ไมมีปจจัยมากกวานี้ที่จะตองพิจารณาครับ เพราะฉะนั้น
ทุกบาททุกสตางคที่เราจะตองมาพิจารณากันในการประชุมพิจารณางบประมาณครั้งนี้ 
เราตองตอบโจทยใหไดวา เงินเหลานั้นนําไปใชเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาเรื่องที่เกี่ยวกับคน 
เร่ืองที่เกี่ยวกับการเสริมสรางสาธารณูปโภคและเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมสิ่งแวดลอม
ของประเทศเราไดอยางไร เมื่อพิจารณาถึงเงินที่จะใชซึ่งเปนงบประมาณที่ใหญที่สุด 
เปนประวัติ การณแล วก็ตามที่ ผมได เ รียนไปก็ เปนงบประมาณขาดดุลสู งถึ ง  
๒๕๐,๐๐๐ ลานบาทแลวดวย ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑   



๑๙๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              กมลมาศ ๗๖/๑ 
 
ปญหาที่ชัดเจนของประเทศก็คือเร่ืองของรายรับซึ่งไมมีการพูดคุยกันมากนักเกี่ยวกับที่มา
ของรายไดที่เราจะนํามาใช โดยเฉพาะในสวนที่ประเทศตองพึ่งพาอาสาจริง ๆ ก็คือ
งบประมาณที่จะใชในการลงทุน ในงบประมาณฉบับป ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลไดนําเสนอ 
ในวันนี้ นําเสนองบลงทุน ๔๐๗,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเพียง ๖,๐๐๐ กวาลานบาท 
เทียบกับงบประมาณป ๒๕๕๑  คือปที่แลว หรือเพิ่มขึ้นเพียงแค ๑.๗ เปอรเซ็นต  
ถาเราหักลบสวนของอัตราเงินเฟอที่ ณ ปจจุบันอยูที่ระดับประมาณ ๖ เปอรเซ็นต เสมือนเทากับ
วางบลงทุนนั้นมีมูลคาทางการเงินที่ลดลงในขณะที่ประเทศเรายังมีความจําเปนที่จะตอง
พึ่งพาการลงทุนอยางมาก คิดเปนสัดสวนของงบประมาณก็ลดลงเชนเดียวกันครับ 
ทานประธาน จากปที่แลวงบลงทุนสูงถึง ๒๔.๑ เปอรเซ็นตของงบประมาณโดยรวม  
ปนี้ปรับลดลงมาเหลือเพียง  ๒๒ เปอรเซ็นต ตรงนี้ เปนประเด็นที่นาเปนหวงครับ  
เปนกรณีที่ชัดเจนวาประเทศไทยยังมีความจําเปนตองลงทุนในอีกหลาย ๆ เ ร่ือง  
นโยบายของรัฐบาลที่ผานมาทางเศรษฐกิจก็เนนเรื่องของการลงทุน เพราะฉะนั้น
เปรียบเสมือนไดวาถาเราไมมีงบขาดดุล ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท เราก็เกือบจะไมมีเงินเหลือ
ที่จะมาใชในการลงทุนเลย สําหรับงบปนี้ถาลบ ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาทออกไปก็จะมีเงิน 
ในงบลงทุนเหลือเพียง ๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท ความหมายก็คือจากนี้เปนตนไปแทบจะ 
เห็นอนาคตของประเทศได เพราะถาเราจะมีการลงทุนในระดับที่ประเทศตองการตอไป  
ดูเหมือนวาเราจะตองยอมรับสภาพของการมีงบขาดดุลตอเนื่องไปอีกหลาย ๆ ป 
ในอนาคต  เพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่ งที่ทางรัฐบาลและทางสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจะตองมาพิจารณาโจทยเร่ืองของรายไดของประเทศ สวนในเรื่องของ
การเพิ่มรายไดก็เปนเรื่องที่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอภิปรายในรายละเอียด อีกสวนหนึ่ง 
ถาเราเพิ่มรายไดไมไดหรือเราไมตองการที่จะเก็บภาษีจากพี่นองประชาชนมากขึ้น  
เราก็ตองตอบโจทยใหไดวาเราจะนําเงินสวนไหนมาลงทุนแทนรัฐบาล จริง ๆ ก็มี 
ความชัดเจนนะครับวาตองมีการสรางเงื่อนไขที่จะเปดโอกาสใหกับเอกชนเขามาลงทุน 
เพิ่มได แลวก็จะตองเพิ่มในเรื่องของการแขงขัน เพื่อเปดโอกาสใหมีการลงทุนเพิ่มขึ้นดวย 
ซึ่งในประเด็นเหลานี้ก็ไดมีการอภิปรายกันในญัตติไมไววางใจใน ๒-๓ วันที่ผานมา 
เกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลที่จะแกไขพระราชบัญญัติการแขงขันเพื่อกระตุนใหมี 



๑๙๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              กมลมาศ ๗๖/๒ 
 
การแขงขันเพิ่มขึ้น นํามาซึ่งการลงทุนโดยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ 
มากขึ้น เชนเดียวกันรัฐบาลก็มีความจําเปนตองสงสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท 
ของเอกชนในกรณีที่ ได มีการกลาวถึงในการอภิปรายไมไววางใจเปนตัวอยาง 
ในกรณีที่ทางรัฐบาลเสนอจะซื้อกิจการรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) ของทางภาคเอกชนนั้น  
ก็เปนลักษณะสัญญาณที่ไมควรที่จะสงใหกับเอกชนวาเอกชนลงทุนแลวรัฐในอนาคต
อาจจะมีนโยบายที่จะยึดกลับมาได เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้เปนเรื่องนโยบายของรัฐบาล 
ที่คงจะตองปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในสวนของรายไดที่มีความชัดเจน 
อยูแลววาไมเพียงพอตอการลงทุนตามความตองการของประเทศ มาพูดถึงรายไดที่เปน
ภาษีนะครับ ณ ปจจุบันตามเอกสารงบประมาณที่รัฐบาลไดนําเสนอ รายไดที่เปนภาษี
ของประเทศอยูที่ประมาณ ๑.๔ ลานลานบาท ซึ่งเทากับประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต 
ของรายรับโดยรวมของรัฐบาล ดูปญหาในสวนของการเก็บภาษีของรัฐบาลก็ชัดเจน 
อันดับแรกก็คือเร่ืองของฐานภาษีซึ่งผมคงจะไมอภิปรายในรายละเอียด แตฐานภาษี 
ของเรายังต่ํามากและคงจะตองมีนโยบายที่จะปรับปรุงในสวนนี้ เราสามารถเก็บภาษี 
ไดเพียงแคประมาณ ๑๕ เปอรเซ็นตของจีดีพีของประเทศซึ่งถือวาเปนอัตราที่ต่ํามาก 
เมื่อเทียบกับประเทศขางเคียง ในสวนของรายไดภาษีที่เปนภาษีศุลกากรก็มีแนวโนม 
ที่จะตองลดลงเรื่อย ๆ จากการคาเสรีที่เรามีขอตกลงกับประเทศตาง ๆ และในสวนของ
นโยบายของรัฐบาลเองที่เพิ่มคาลดหยอนภาษีก็จะนํามาซึ่งรายไดภาษีในหลาย ๆ หมวด
ที่ลดลงในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ดวยนะครับ ---------------------------------------------------- 
 
                  - ๗๗/๑ 

 



๑๙๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๗๗/๑ 
 
กรณีของวีเอที  (VAT :  ภาษีมูลคาเพิ่ม) ที่ ณ ปจจุบันยืนอยูที่ ๗ เปอรเซ็นตก็เปนกรณี
ถกเถียงกันมาโดยตลอด คงปฏิเสธไมไดวารัฐบาลก็คงจะตองพิจารณาในวันใดวันหนึ่งวา
เปนอัตราที่เหมาะสมหรือไม ควรที่จะตองปรับเพิ่มขึ้นเมื่อใด แตก็ตองตระหนักวาในการ
ปรับขึ้นวีเอทีนั้นก็เปนภาษีที่มีผลกระทบตอราคาสินคาแลวก็คาครองชีพของพี่นอง
ประชาชนโดยตรงอยางปฏิเสธไมได สวนในสวนที่ผมอยากที่จะอภิปรายในเชิงลึกมากขึ้น
ก็คือ รายไดที่มาจากที่รัฐบาลเรียกวารัฐพาณิชย ซึ่งสวนใหญก็คงจะหมายถึงรัฐวิสาหกิจ 
ที่รัฐบาลเปนเจาของ ในสวนของงบประมาณป ๒๕๕๒ ก็ปรากฏวารัฐบาลคาดวาจะมี
รายไดที่มาจากรัฐพาณิชยในปริมาณเม็ดเงินรวม ๙๓,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งก็เปนคําถามที่
ผมมีตอทางรัฐบาลวาทําไมถึงไดมีการคาดการณวารายรับจากรัฐพาณิชยนั้นจะลดลง 
เมื่อเทียบกับป  ๒๕๕๑  ที่ รัฐบาลมีรายรับจากหมวดนี้ เกือบ  ๑  แสนลานบาทคือ  
๙๘,๖๕๐ ลานบาท เทากับรัฐบาลคาดการณวารายไดจากรัฐวิสากิจหรือรัฐพาณิชย 
จะปรับลดลงเกือบ ๖ เปอรเซ็นต ป ๒๕๕๒ เทียบกับ ๒๕๕๑ ทั้ง ๆ ที่กิจการสําคัญ ๆ ที่
รัฐบาลเปนเจาของโดยเฉพาะอยางเชน ปตท. ก็ดูเหมือนมีแนวโนมที่จะมีกําไรสูงขึ้น  
ผมจะขออนุญาตเรียนถึงเรื่องของรัฐวิสาหกิจ เพราะวานอกจากรายรับทางภาษีแลวก็ 
ถือวารายรับที่รัฐบาลไดจากรัฐพาณิชย รัฐวิสาหกิจก็เปนสัดสวนที่มีความสําคัญในลําดับ
รองลงมา แลวก็จะมีความสําคัญตอรายไดของรัฐบาลในอนาคต รัฐวิสาหกิจโดยรวม 
มีทรัพยสินมูลคา ทานประธานคงทราบอยูแลวที่ประมาณ ๖ ลานลานบาท แตมีปนผล 
ในสวนของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนอยู ในตลาดหลักทรัพย โดยรวมก็ประมาณ  
๒๕,๐๐๐ ลานบาท โดยสวนใหญสมมุติมีอัตราปนผลจายออกมาใหกับรัฐบาลประมาณ 
๕๐ เปอรเซ็นตตามสัดสวนหุนที่รัฐบาลถืออยู ก็จะคํานวณกลับมาเทากับผลตอบแทน 
ตอรัฐบาลในเชิงเงินสดไมรวมภาษีที่ไดที่ประมาณ ๑ เปอรเซ็นตครึ่ง เมื่อเทียบกับมูลคา
ทรัพยสินซึ่งตองถือวาต่ํามาก เมื่อวานนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ไดชี้แจงถึง
กรณีที่ทาง ปตท. เองมีผลกําไร ทานรัฐมนตรีใชคําวาเพียง ๖ เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับ
มูลคาทรัพยสินของทางบริษัท ซึ่งก็ตองถือวาคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับมูลคาทรัพยสิน  
แตมองอีกมิติหนึ่งก็หมายถึงการลงทุนที่อาจจะดูเหมือนมากเกินไปในสวนของ ปตท.  
 



๑๙๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๗๗/๒ 
 
ทําใหสัดสวนกําไรเมื่อเทียบกับทรัพยสินโดยรวมของบริษัทนั้นจึงต่ํากวาที่ควร 
เพราะฉะนั้นก็เปนคําถามวารัฐบาลสามารถที่จะเพิ่มอัตราปนผลของบริษัทที่มีกําไร 
สูงเปนพิ เศษ   อยางเชน  ปตท . ไดหรือไม  ณ ปจจุบัน  ปตท . จายปนผลเพียงแค  
๓๐ เปอรเซ็นตของกําไร ซึ่งเทากับรัฐบาลไดเม็ดเงินประมาณ ๑๕,๐๐๐ ลานบาทตอป  
ถาเพียงแค ปตท. ปรับสัดสวนการจายเงินปนผลเทียบเทากับบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียน 
อยูในตลาดหลักทรัพย สมมุติเปนสัก ๕๐ เปอรเซ็นตก็จะทําใหรัฐบาลสามารถที่จะ 
เพิ่มรายรับสวนปนผลจาก ปตท. ไดมากถึง ๒ เทา ซึ่งก็จะเปนเม็ดเงินที่รัฐบาลนาจะมา 
ทําประโยชนไดมาก และอาจจะมากกวาถาทิ้งไวกับ ปตท. เพราะฉะนั้นในเรื่องเหลานี้
รัฐบาลก็ควรที่จะตองพิจารณา  ตอคําถามวารัฐบาลสามารถที่จะทําอะไรได อีก 
กับการปรับปรุงพัฒนารัฐวิสาหกิจ ซึ่งผมถือวาเปนโจทยที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับรัฐบาล
ในการที่จะสรางฐานรายไดใหกับตนเองในอนาคต ก็มีความจําเปนจะตองแบงรัฐวิสาหกิจ
เปน ๔ กลุมดวยกัน  
   กลุมแรกอาจจะเปนเรียกวากลุมเอ (A) ก็คือกลุมที่เปนรัฐวิสาหกิจจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ปตท. ก็เปนหนึ่งตัวอยาง แตก็มีธนาคารกรุงไทย มีการบินไทย เปนตน  
ซึ่งโดยรวม  ๆ  มูลคาตลาดของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น 
มีเม็ดเงินรวมถึง ๖ แสนลานบาท  ซึ่งโจทยสําคัญของรัฐบาลก็คือทําอยางไรที่จะ 
เพิ่มรายไดจากภาษีที่สามารถเก็บไดจากรัฐวิสาหกิจเหลานี้ ทําอยางไรที่จะเพิ่มรายได 
ที่ไดจากเงินปนผลของรัฐวิสาหกิจเหลานี้ ---------------------------------------------------------- 
 

        - ๗๘/๑ 
 



๑๙๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               กุลนิษฐ ๗๘/๑ 
 
ผมเรียนไดเลยครับวา ในทุก ๆ กรณีสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อเพิ่ม
กําไรใหกับทางรัฐบาลได เมื่อ ๒ วันกอนเพื่อนสมาชิกทานจุติ ไกรฤกษ ก็ไดมีการอภิปราย
เกี่ยวกับการทํางาน  และผลการดําเนินการของทางการบินไทยวาเปรียบเทียบ 
กับสายการบินเพื่อนบานก็มีผลกําไร ผลตอบแทนในเชิงรายไดใหกับพี่นองประชาชน 
ใหกับรัฐบาลในอัตราที่ต่ํามาก ที่ปรากฏเปนขาวเกี่ยวกับเร่ืองของการจัดในสวนเรื่องของ
การบริหารภายในของการบินไทยเมื่อเชาวันนี้ ก็เปนตัวชี้ใหเห็นในแงของประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ และในเรื่องของธรรมาภิบาลการทํางานภายในบริษัทดวย 
เพราะฉะนั้นแมแตในกลุมที่เราอาจจะเรียกวา กลุมเอก็ยังมีหลายเรื่องที่รัฐบาลสามารถ 
ที่จะเขาไปปรับปรุงพัฒนาได   

กลุมที่ ๒ ก็คือกลุมที่พอมีศักยภาพ พอดูแลตัวเองไดยังไมจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย อยางเชน ทศท.  กสท. เหลานี้ก็มีคําถามมากมายวาในอนาคต 
จะอยูอยางไรเม่ือมีการแขงขันเพิ่มเติม เมื่อรายไดจากสัมปทานหายไปจากการเปดเสรี
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ก็มีโจทยหลายขอสําหรับรัฐวิสาหกิจในกลุมนี้ที่รัฐบาลจะตอง
รีบเรงเขาไปดูแลดวย 

กลุมที่ ๓  ก็คือกลุมที่อนาคตอาจจะไมคอยชัดเจนนัก ก็ไดมีการอภิปราย
กันไปเกี่ยวกับ ขสมก. จะมีรถไฟ มีทาเรือ หลาย ๆ องคกรก็มีหนี้สะสม แลวก็มีขาดทุน
สะสมในปริมาณรวมกันก็นับ ๑ แสนลานบาท ซึ่งก็มีความจําเปนที่ รัฐบาลจะตอง 
เขาไปดูแล เพราะวาเปนภาระตองบประมาณของรัฐบาล แลวก็ทําใหไมสามารถ 
ที่จะอุดหนุนหรือสนับสนุนรัฐบาลในแงของเงินปนผล หรือรายไดภาษีได 

กลุมสุดทาย เปนกลุมที่นาสนใจครับ ก็คือกลุมที่รัฐบาลถือในฐานะเปน  
ผมขออนุญาตเรียกวาเปน นักลงทุน หรือที่เขาอาจจะเรียกวากลุมนี้ คือกลุมพอรทโฟลิโอ  
(Portfolio) ก็คือหุนที่ถือโดยที่จริง ๆ แลวไมไดมีสวนรวมในแงของการบริหารจัดการ 
ตัวกิจการ อยางเชน รัฐบาลกระทรวงการคลังยังถือหุนอยูในแบงกกรุงเทพ ในธนาคารไทยพาณิชย  
ไมมีเหตุผลหรือความจําเปนใด ๆ ในเชิงของรัฐ หรือในเชิงของธุรกิจวาทําไมรัฐบาล 
ยังมีความจําเปนจะตองถือหุนเหลานี้อยู  ก็คงจะตองพิจารณาวาในราคาไหน  
ในจั งหวะไหนเหมาะสมที่ รัฐบาลควรที่ จะขายหุน เหลานั้น เพื่ อนํา เงินที่ ได รับ  



๑๙๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               กุลนิษฐ ๗๘/๒ 
 
หรือรายไดที่ไดรับจากการขายมาพัฒนา มาลงทุนในสวนที่เอกชนไมพรอมที่จะลงทุน  
ก็จะมีตัวอยางที่สําคัญ ก็คือธนาคารที่ทางกองทุนฟนฟูถืออยู ซึ่งก็ถือวาเปนพอรทโฟลิโอ
ของรัฐบาลโดยรวมนะครับ ไมวาจะเปนแบงกไทย ซึ่งก็มีการอภิปรายกันไปเมื่อ ๒ วันกอน 
ในกรณีที่ทางพวกกระผมก็อยากที่จะใหรัฐบาลเรงที่จะพิจารณาคําขออนุญาต ในสวนของ 
ทางกองทุนฟนฟูที่จะพิจารณาขายแบงกไทยใหกับนักลงทุนจากตางประเทศที่สนใจเสนอ
ราคาที่ทําใหกองทุนฟนฟูหรือรัฐบาลมีกําไร เพราะฉะนั้นทั้ง ๔ กลุมนี้ก็เปนกลุมของ
รัฐวิสาหกิจทั้ง ๖๐ กวารัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีทรัพยสินมูลคาตามที่เรียน ๖ ลานลานบาท  
และมีความสามารถในการที่จะสรางรายไดมาสมทบเงินภาษีที่รัฐบาลจะเก็บจากพี่นอง
ประชาชนในอนาคต เพราะฉะนั้นเมื่อปญหาในสวนของรายไดที่ไมพอ แลวก็จะนําไปสู
ปญหาในสวนของเงินที่จะตองมาลงทุน เพราะฉะนั้นในสวนของประเทศไทยนั้นคงปฏิเสธ
ไมไดวาเราจะตองทําทุกวิถีทางเพื่อจะแกปญหารายรับของรัฐบาล เพื่อนํามาซึ่งการลงทุน 
ที่เพิ่มขึ้น  

ผมจะขอเรียนทานประธานวา ถานับตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๕๐ มาจนถึงทุกวันนี้ 
ประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน ๑๓ ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวา  
๗ เปอรเซ็นต มีอยูเพียงแค ๑๓ ประเทศ และ ๑ ใน ๑๓ ประเทศ ก็คือประเทศไทย  
แตในชวง ๑๐ ปที่ผานมา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นต่ํากวา ๗ เปอรเซ็นต 
สวนหนึ่งก็เปนเพราะวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ ๑๑ ปที่แลว ซึ่งนํามาทําใหบรรยากาศการลงทุน 
แลวก็ความพรอมในการลงทุนนอยลง เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนปญหาที่เราจะตองแก แลวก็ 
ในการพิจารณางบประมาณของทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี้ เราคงจะตองเรงรัด 
ในสวนของการพิจารณาหาวิธีที่จะเพิ่มรายรับใหกับรัฐบาลดวย ไมใชเพียงแคมาถกกัน 
ในสวนของการจัดสรรการแบงใชงบประมาณเงินภาษีของพี่นองประชาชน ขอบคุณครับ 
   

 - ๗๙/๑ 



๑๙๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๗๙/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตองขอบคุณมากครับ ตรงเวลาพอดีเลยนะครับ ตอไปเปนคุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ๑๐ นาทีครับ 
   นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร 
ขอรวมอภิปรายการพิจารณางบประมาณโดยสังเขปของป ๒๕๕๒ ทานประธานที่เคารพ 
การที่เราจะจัดงบประมาณในแตละปเกี่ยวกับเงินภาษีแผนดินคงจะตองเขากับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ไดแถลงเมื่อวันที่ ๑๘ ที่ผานมา ดิฉันเขาใจวาการแถลงนโยบายของ 
ทานนายกรัฐมนตรีคงจะสอดคลองกับความเปนอยูและสภาวการณการครองชีพของปจจุบัน 
ในขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรไมวาจะเรื่องขาว  ไมวาจะเรื่องออย หรือไมวาจะมันสําปะหลัง 
เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ควรที่จะไดเงินและก็ไดเปนภาษีเขามาในแผนดิน 
ของประเทศไทยมากที่สุด ขาวมีราคาถีบสูงขึ้น ออยมีราคาถีบสูงขึ้น เนื่องจากวาที่จะตอง
นําไปทําเอทานอล  (Ethanol) มันสําปะหลังก็เชนเดียวกัน ดิฉันไดไปศึกษาดูงาน 
ที่อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว โดยทานประธานคณะกรรมาธิการ ทานเสนาะ  
เทียนทอง ทานไดนําทีมกลุมคณะกรรมาธิการวิสามัญไปดูงานที่สระแกว ทําไมดิฉัน 
ถึงตองเอยเรื่องนี้  ทานคะ  ปจจัยสําคัญสําหรับผลผลิตที่จะเพิ่มใหกับเกษตรกร  
แมวาราคาจะไมเพิ่มขึ้นแตถาหากผลผลิตเพิ่มขึ้นเขาเหลานั้นก็จะไดมีเงินมากขึ้นนะคะ  
ที่ อําเภอคลองหาดปลูกมันสําปะหลังได ๑ ไรตอ ๓๐ ตัน ซึ่งปจจุบันที่ เกษตรกรนั้น 
ปลูกไดอยูแค ๒ ตันครึ่งถึง ๕ ตันครึ่ง แตถาอําเภอคลองหาดเขาสามารถปลูกผลผลิตได 
๓๐  ตันตอไรก็สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มเงินใหกับประชาชนหรือเกษตรกรนั้นได  
ถาเรามาคํานวณถึงกิโลกรัมละ ๒ บาท เขาเหลานั้นก็จะไดเงินถึงไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งในปจจุบันนี้ เขาไดแค ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ทานประธานคะ แตมาดูงบประมาณ 
ที่จะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงไว เมื่อตะกี้นี้นะคะ 
ยุทธศาสตรขอ ๒ ดิฉันอยากจะขอใชเวลาในการอภิปรายนี้ใหมากเล็กนอยในกรณีที่ 
อยากจะอานยุทธศาสตรของทานนายกรัฐมนตรีที่ไดแถลงไวนะคะ คงจะไมตองอานคะทาน 
คงเสียเวลา อยากจะใหทานดูวาในสวนของที่อําเภอคลองหาดนั้น เขาใชเปนปุยอินทรีย  
 



๒๐๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๗๙/๒ 
 
ซึ่งไมตองมาใชปุยเคมีที่เราซื้อยากหนักหนา บอกวาติดตอไปที่ยูเครนซื้อมาตันละ ๓๓๐ บาท
แตก็ยังซื้อไมได ตอนนี้ที่อําเภอคลองหาดไมจําเปนที่จะตองใชปุยเคมีเลยคะ หันมาใช 
ปุยอินทรีย เขาใชระบบการเตรียมดินโดยใหไถระเบิดดิน ไถผาล ๓ พรอมยกรอง 
แลวใสแคปุยอินทรียชีวภาพ  แลวก็ใสแคปุยคอก  ใสแกลบดิน  ใสกากถั่วเหลือง  
ใสปุยอินทรียอัดเม็ด การใชน้ําหมักชีวภาพ นี่ละคะเปนสัดสวนที่เขาใชแคปุยอินทรีย 
ที่สามารถใชวัตถุดิบในประเทศไทยได ดิฉันมีใหเห็นนะคะ นี่คือเอกสารที่อําเภอคลองหาด 
สามารถยืนยันไดวาเขาสามารถปลูกได ๓๐ ไรตอตัน ---------------------------------------- 
      

 - ๘๐/๑ 
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